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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
คร้ังที่  283 (4/2564) 

ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
     กรรมการทีม่าประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ฯ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 

        ประธานที่ประชุม 

2. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร   กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ประเภทอาจารย์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภา  

        มหาวิทยาลัย 

  

    กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต   ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย    

        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ผู้ทรงคุณวุฒิ   

4. นางจารุนันท์    อ้ึงภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัย 
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5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา    เงารังษี  อธิการบดี 

6. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ประเภทผู้บริหาร 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        ประเภทผู้บริหาร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        ประเภทผู้บริหาร 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทอาจารย์ 

 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุมและผู้น าเสนอ 
     ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้น าเสนอ  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ฯ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  สุขโหตุ   ผู้ผ่านการกลั่นกรอง 

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

คณะโลจิสติกส์ฯ  

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์   แก้วอุไร  รองอธิการบดี 

3.  นายนรรัตน์    โพธิ์เอม  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานคดีฯ 

กองกฎหมาย 

 

     ผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดี 

2.  ดร.บุญทรัพย์    พานิชการ รองอธิการดี 

3.  ดร.จตุภูม ิ    ภูมิบุญชู  ผู้ช่วยอธิการบดี 

4.  นายอารมย์    จีนน้อย  ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล      

5.  นางสาวรุจิพัชญ์   ทวีชัยกิติพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

6.  นางสาวสุนีย ์    ตั้งศรีวงศ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

7.  นางสาวจรวยพร   สุดสวาสดิ ์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

8.  นายชินวัฒน์    สิงหะ  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนิติการ - 

          สัญญา   กองกฎหมาย 
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รายนามฝ่ายเลขานุการที่เข้าร่วมประชุม 
     ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ฯ 

1.  นางศิริมาศ     เสนารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

              (ผู้อ านวยการกองกลาง) 

2.  นายมงคล  กลั่นทรัพย์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสารบรรณ 

กองกลาง 

3.  นางสาวนันทิดา  บุญชู  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

4.  นางสาวชตาพรณ์   บุญเหนือ นักวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง 

5.  นางสาวสุดารัตน์   สิงหเดช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

 6.  นายธนวรรธน์   ยอดบุรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

 7.  นายปราการ    นทีประสิทธิพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

 

     ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
1. นายประจินต์   เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

2.  นางนิพัทธ์      เกษาพร  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

             (ผู้อ านวยการกองส่งเสริม 

         ศิลปวัฒนธรรม) 

3.   นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         

   (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

4.   นางสาววาสนา     นุชท่าโพ  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน 

กิจการสภามหาวิทยาลัย  กองกลาง 

 

เริ่มประชมุ   เวลา 09.00 น. 

 

ก่อนเริ่มการประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตให้รองอธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม 

ไดอ้นุญาต  จากนั้น  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ยืนยันตัวตน
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ก่อนเริ่มประชุม  โดยได้อ่านรายชื่อและให้กรรมการขานรับเพ่ือยืนยันตัวตน ซึ่งกรรมการได้ยืนยันตัวตนครบ 

ทุกท่าน 

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมทั้งที่มาประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ฯ  และ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  ครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส 

ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1.1      เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 1.2      เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้  

ดังนี้ 

1.  ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง 
โดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าซ่อมแซมบ ารุง  การปรับปรุงอาคาร และงบวิจัย ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องหาทางบริหารจัดการในส่วนนี้ 

2.  ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
พบจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดการให้บริการตรวจเชื้อโควิด 19 
และมีการตรวจด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเตรียมการโรงพยาบาล
สนาม ณ อาคารฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 20 เตียง  ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องวาง
แผนการจัดหาเพ่ิมเติม  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต้องเตรียมการ  ซึ่งงบประมาณนับว่าเป็น เรื่อง
ส าคัญ  โดยเฉพาะเรื่องยาซึ่งขณะนี้เริ่มขาด  นอกจากนี้  อุปกรณ์เวชภัณฑ์  ถุงมือ เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้และ
ยังขาดอยู่ ดังนั้น การขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้สะสมของคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนของ
โรงพยาบาล จึงแลดูเหมือนเป็นจ านวนที่ค่อนข้างสูงกว่าคณะอ่ืนๆ เพราะตั้งแต่ปี 2561 มหาวิทยาลัยให้คณะ
แพทยศาสตร์ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับทุกคณะ และในส่วนของโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
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มหาวิทยาลัยนเรศวรให้จ่ายเหมือนโรงพยาบาลทันตกรรม คือ 10% ของเงินประมาณการรายได้ ซึ่งท าให้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขาดสภาพคล่องในการน ามาใช้บริหารจัดการ  จึงขอความกรุณากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดสรรเงินรายได้ฯ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม   
    ครั้งที่ 282 (3/2564)  เมื่อวันอาทติย์ที่ 28 มนีาคม  2564 
 

1. สรุปเรื่อง 
    ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 28  มีนาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น    
   ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
เพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม  2564  ท าให้
ฝ่ายเลขานุการขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 

2.  การอภิปราย 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

ตามที่ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  282 (3/2564)  เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม  2564   ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแล้วนั้น โดยเบื้องต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  ขอแก้ไขในหน้า 

103 บรรทัดที่ 14-15 โดยตัดค าว่า  “จะได้ไม่ต้องมาขอกลางปีเพ่ิมอีก” ออก 

 

2)  ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

  2.1 หน้า 67 บรรทัดที่ 22  แก้ไขจากเดิม ค าว่า “ปัญหาปัจจุบันหรืออะไร” เป็น  “ปัจจุบัน

ปัญหาคืออะไร” 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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  2.2 หน้า 91  บรรทัดที่ 30  แก้ไขจากเดิม ค าว่า “Joy Degree Program”   เป็น  Joint 

Degree Program 

 

3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์  ขอแก้ไขรายงาน 

การประชุม ดังนี้ 

 หน้า  57  บรรทัดที่ 31 แก้ไขจากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร 

ประธานสภาอาจารย์ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้” เป็น “ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  น าเสนอท่ีประชุม ดังนี้” 

 

4)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

  4.1  หน้า 9 บรรทัดที่ 22  แก้ไขจากเดิม “3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเผยแพร่รายงาน

การประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) บนเว็บไซต์ต่อไป”  เป็น  “3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเผยแพร่รายงาน

การประชุมบนเว็บไซต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป”  เนื่องจากตรวจพบว่า การเผยแพร่รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ขาดหายไป นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ท าให้การสื่อสารระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยกับประชาคมเกิดความไม่ชัดเจน และประชาคมมีความต้องการอ่านรายงานการประชุมฯ  ด้วย

เช่นกัน   

  4.2  หน้า 45 บรรทัดที่ 5-19 แก้ไขจากเดิมเป็น  

   “1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทอาจารย์ 

       ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติที่ประชุม ตั้งแต่ปี 2561 เรื่องการเสนอ

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดเพดานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

เงินรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ติดตามมานานแล้วนั้น ได้ด าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง อีกทั้งได้มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานในการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน

ครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนของการเสนอร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี้จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด้วย ยังเป็นเรื่องค้างด าเนินการอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง และแม้ว่า

กองการบริหารงานบุคคลได้มีหนังสือชี้แจงกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีนั้น ในค าชี้แจงดังกล่าวมีความเห็นว่า

ยังไม่ตรงประเด็น ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพียงว่ามีการยกเลิกประกาศการก าหนดเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว ท า

ให้ไม่ต้องด าเนินการในส่วนของข้อบังคับฯ และยังไม่ได้ชี้แจงถึงแนวทางและการเยียวยาแก่พนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
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ได้ทักท้วงในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วว่า 

กองการบริหารงานบุคคลจะต้องด าเนินการยกร่างข้อบังคับเรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้น าข้ออภิปราย ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ดีๆ ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มาเป็นกรอบในการปรับแก้ไข

ร่างข้อบังคับฯ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะของท่านสมพงษ์ วนาภา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และอธิบายได้  เนื่องเพราะ

มหาวิทยาลัยก าลังจะออกนอกระบบและมหาวิทยาลัยจะได้มีข้อบังคับฯ ที่ชัดเจนอันจักช่วยรักษาบุคลากรที่ดีๆ 

และมีความสามารถให้ท างานอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยไว้ได้” 

4.3  หน้า 45 บรรทัดที่ 28-32 หน้า 46 บรรทัดที่ 1-9 แก้ไขจากเดิมเป็น 

“3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทอาจารย์ 

         ขอสนับสนุนความเห็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ทั้งนี้ 

ได้ด าเนินการเสนอหนังสือเรียนอธิการบดี เรื่อง ขอรายงานข้อสังเกตในปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

นโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รอบไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 

แต่เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจ าภาค (ภาคเหนือ) เอกสารดังกล่าวจึงยังไม่ถึง

อธิการบดี  

     ทั้งนี้ พบปัญหาของการด าเนินงานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ได้แก่   

เรื่อง โครงสร้างของหน่วยงานและการจัดพ้ืนที่การท างาน ซึ่งปัญหาในเรื่องโครงสร้างที่จากเดิมเคยมีส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย หากแต่ได้ถูกลดความส าคัญลงเป็นเพียงแค่งานฝากในระดับงานภายใต้กองกลาง เมื่อปี  

พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ท าให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับมอบหมาย  

ในภาระหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะต่อเนื่องและ 

มีรายละเอียดของงานที่ต้องตระเตรียมทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม โดยการจัด

ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีมากถึง 2 ครั้งในแต่ละเดือน และยังต้องต่อด้วยการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งการน าภาระงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของงานที่ เคยมีอยู่เดิมภายใต้

กองกลางนั้น มาฝากไว้ให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการนี้เอง น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มากไปกว่านั้น พ้ืนที่

การท างานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยยังขาดความเหมาะสมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ไม่มีความเป็นส่วนตัว 

มีความปะปนกับงานอ่ืนๆ ภายในกองกลาง ซึ่งเอกสารและข้อมูลของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยควรต้องมี

ระบบการจัดเก็บและการรักษาข้อมูลความลับไว้เป็นอย่างดีและเป็นมาตรฐาน ดังตัวอย่างเช่น ในเรื่องการ

ประเมินอธิการบดี ซึ่งท่านอธิการบดีเคยทักท้วงเรื่องเอกสารผลการประเมินของอธิการบดีที่ยังไม่ได้เข้าสภา
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มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาได้หลุดหรือถูกน าเผยแพร่ไปยังบุคคลในหน่วยงานคณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้น 

ในส่วนนี้จึงมีความเห็นว่างานกิจการสภามหาวิทยาลัยควรกลับไปเป็นส านักงานสภามหาวิทยาลั ยเช่นดังเดิม 

เพ่ือจะได้ท างานเฉพาะส่วนของสภามหาวิทยาลัย มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามหน้าที่ และมีพ้ืนที่

ท างานที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนมีระบบและมาตรการในการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานของสภามหาวิทยาลัย  

ที่ควรเป็น  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องขาดการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการไม่น ารายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขึ้นแขวนบนเว็บไซต์นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาระงานที่เพ่ิมของเจ้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

โดยไม่จ าเป็น เช่น คณะต่างๆ ต้องการใช้ข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติแล้วไปใช้เพ่ือเป็นเอกสารแนบในการด าเนินงาน 

ท าให้ต้องท าหนังสือขอส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากงานกิจการสภามหาวิทยาลัยอีก  

เป็นต้น” 

  4.4  หน้า 102 ระเบียบวาระที่ 5.3 การอภิปรายของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

ล าดับที่ 3  บรรทัดที่ 3  แก้ไขจากเดิม  “เพราะว่าติดตามงานมาตั้งแต่ปี 2561”  เป็น  “เพราะว่ามีมติสภา

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561”   

  4.5  หน้า  103  ล าดับที่ 8  บรรทัดที่ 2-4  แก้ไขจากเดิม เป็น  “ก าลังจะบอกว่าเคยเป็นมติ

หลักการใหญ่ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  ซึ่งยังจะเสนอไม่ครบถ้วนตามมติของสภา

มหาวิทยาลัยที่เคยมี  แต่ถ้าเป็นในกรณีอย่างที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  ได้น าเสนอไว้ 

ก็ขอเพียงให้หลักการและเหตุผลมา ก็ถือว่ามีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินรายได้สะสม”   

 

5)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

   ในหน้า  149 วาระที่ 5.13  อ่านแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่ด าเนินการไป สิ่งที่ด าเนินการไปในครั้งนี้

คือได้น าจดหมายที่ลงนามไว้แล้วมาอนุมัติย้อนหลัง และได้มีการท้วงติงว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้อนุมัติ  

หนังสือฉบับนี้เหตุใดต้องมีการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วนายกสภามหาวิทยาลัย 

ได้ลงนามไปแล้ว  หนังสือฉบับนี้เหมือนมาขออนุมัติตามขั้นตอนเพื่อจะได้ลงนามต่อไป  จึงขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

มิฉะนั้นจะขัดแย้งกับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามไปแล้ว  จึงขอให้แก้ไขให้

ตรงประเด็นและความเป็นจริง และมีมติว่า รับทราบว่าได้ด า เนินการไปแล้วน่าจะถูกต้องกว่า  จะท าให้

สอดคล้องกับเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
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 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 

  ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ขอแก้ไข วาระที่ 5.13 ในหน้า 149 จะ

ด าเนินการแก้ไขเป็นรับทราบและใส่ข้อเท็จจริงว่าได้มีการออกหนังสือไปแล้ว  

 

7)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ติดขัดมาก เพราะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ เสียงอาจจะได้

ยินชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้าง  จึงขอให้ตัดเรื่องเพ่ือทราบออกให้หมด และพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1, 5.2 

และเรื่องการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์ฯ เท่านั้น 

 

 8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

   ดังนั้น  ขอตัดระเบียบวาระการประชุมบางเรื่องที่ยังไม่เร่งด่วนออกก่อน และน าไปพิจารณา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 

 

9)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบค าผิดค าถูกให้ถูกต้อง 
 
 10)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้สรุปการรับรองรายงานการประชุม ดังนี้ 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 282 (3/2564)  เมื่อวันอาทิตย์ 
ที่ 28 มีนาคม  2564  โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ตามที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เสนอแนะ และให้มีมติด าเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมฯ บนเว็บไซต์ต่อไป 
 

3. มตทิี่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
โดยขอให้แก้ไข ดังนี้  



10 
 

 
 

1)  หน้า 9 บรรทัดที่ 22  แก้ไขจากเดิม “3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเผยแพร่

รายงานการประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) บนเว็บไซต์ต่อไป”  เป็น  “3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเผยแพร่

รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ที่ยังขาดหายไปคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป”  

   2)  หน้า 45 บรรทัดที่ 5-19 แก้ไขจากเดิมเป็น  

    “1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

        ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติที่ประชุม ตั้งแต่ปี 2561 

เกี่ยวกับการเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดเพดานเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ติดตามมานานแล้วนั้น ได้ด าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง อีกทั้งได้มี

การติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนของการเสนอร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี้จะต้องเสนอเข้า

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด้วย ยังเป็นเรื่องค้างด าเนินการอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

และแม้ว่ากองการบริหารงานบุคคลได้มีหนังสือชี้แจงกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีนั้น ในค าชี้แจงดังกล่าวมี

ความเห็นว่ายังไม่ตรงประเด็น ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพียงว่ามีการยกเลิกประกาศการก าหนดเงินเดือนของ

กรมบัญชีกลางแล้ว ท าให้ไม่ต้องด าเนินการในส่วนของข้อบังคับฯ และยังไม่ได้ชี้แจงถึงแนวทางและการเยียวยา

แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย และได้ทักท้วงในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแล้วว่า กองการบริหารงานบุคคลจะต้องด าเนินการยกร่างข้อบังคับเรื่องอัตราเงินเดือนพนักงาน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้น าข้ออภิปราย ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ที่ดีๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มาเป็น

กรอบในการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ

ของท่านสมพงษ ์วนาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และอธิบาย

ได ้เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยก าลังจะออกนอกระบบและมหาวิทยาลัยจะได้มีข้อบังคับฯ ที่ชัดเจนใช้  อันจักช่วย

รักษาบุคลากรที่ดีๆ และมีความสามารถให้ท างานอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยไว้ได้” 

3)  หน้า 45 บรรทัดที่ 28-32 หน้า 46 บรรทัดที่ 1-9  แก้ไขจากเดิมเป็น 

“3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

          ขอสนับสนุนความเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ทั้งนี้  

ได้ด าเนินการเสนอหนังสือเรียนอธิการบดี เรื่อง ขอรายงานข้อสังเกตในปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

นโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รอบไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 
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แต่เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจ าภาค (ภาคเหนือ) เอกสารดังกล่าวจึงยังไม่ถึง

อธิการบดี  

   ทั้งนี้  พบปัญหาของการด าเนินงานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

กองกลาง ได้แก่  เรื่อง โครงสร้างของหน่วยงานและการจัดพ้ืนที่การท างาน ซึ่งปัญหาในเรื่องโครงสร้างที่จาก

เดิมเคยมีส านักงานสภามหาวิทยาลัย หากแต่ได้ถูกลดความส าคัญลงเป็นเพียงแค่งานฝากในระดับงานภายใต้

กองกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ท าให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ต้องมีภาระงานที่

รับผิดชอบด าเนินงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับ

มอบหมายในภาระหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะต่อเนื่อง

และมีรายละเอียดของงานที่ต้องตระเตรียมทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม โดย

การจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีมากถึง 2 ครั้งในแต่ละเดือน และยังต้องต่อด้วยการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งการน าภาระงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของงานที่เคยมีอยู่เดิม

ภายใต้กองกลางนั้น มาฝากไว้ให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการนี้เอง น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัญที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มากไปกว่านั้น 

พ้ืนที่การท างานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยยังขาดความเหมาะสมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ไม่มีความเป็น

ส่วนตัว มีความปะปนกับงานอ่ืนๆ ภายในกองกลาง ซึ่งเอกสารและข้อมูลของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยควร

ต้องมีระบบการจัดเก็บและการรักษาข้อมูลความลับไว้เป็นอย่างดีและเป็นมาตรฐาน ดังตัวอย่างเช่น ในเรื่องการ

ประเมินอธิการบดี ซึ่งท่านอธิการบดีเคยทักท้วงเรื่องเอกสารผลการประเมินของอธิการบดีที่ยังไม่ได้เข้าสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาได้หลุดหรือถูกน าเผยแพร่ไปยังบุคคลในหน่วยงานคณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนั้น 

ในส่วนนี้จึงมีความเห็นว่างานกิจการสภามหาวิทยาลัยควรกลับไปเป็นส านักงานสภามหาวิทยาลัยเช่นดังเดิม 

เพ่ือจะได้ท างานเฉพาะส่วนของสภามหาวิทยาลัย มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามหน้าที่ และมีพ้ืนที่

ท างานที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนมีระบบและมาตรการในการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานของสภามหาวิทยาลัยที่ควร

เป็น  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องไม่ขาดการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการไม่น ารายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขึ้นแขวนบนเว็บไซต์นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาระงานที่เพ่ิมของเจ้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

โดยไม่จ าเป็น เช่น คณะต่างๆ ต้องการใช้ข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติแล้วไปใช้เพ่ือเป็นเอกสารแนบในการด าเนินงาน 

ท าให้ต้องท าหนังสือขอส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากงานกิจการสภามหาวิทยาลัยอีก  

เป็นต้น” 

   4)  หน้า  57  บรรทัดที่ 31 แก้ไขจากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์         

อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้” เป็น “ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  น าเสนอท่ีประชุม ดังนี้”  
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   5)  หน้า 67 บรรทัดที่  22  แก้ไขจากเดิม ค าว่า “ปัญหาปัจจุบันหรืออะไร”         

เป็น  “ปัจจุบันปัญหาคืออะไร” 

    6)   หน้า  91  บรรทัดที่  30  แก้ ไขจากเดิม ค าว่ า  “Joy Degree Program”               

เป็น  Joint Degree Program 

   7)  หน้า 102 บรรทัดที่ 3  แก้ไขจากเดิม  “เพราะว่าติดตามงานมาตั้งแต่ปี 2561”  

เป็น  “เพราะว่ามีมติสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561”   

   8)  หน้า  103  บรรทัดที่ 2-4  แก้ไขจากเดิม เป็น  “ก าลังจะบอกว่าเคยเป็นมติ

หลักการใหญ่ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  ซึ่งยังจะเสนอไม่ครบถ้วนตามมติของสภา

มหาวิทยาลัยที่เคยมี  แต่ถ้าเป็นในกรณีอย่างที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  ได้น าเสนอไว้ 

ก็ขอเพียงให้หลักการและเหตุผลมา ก็ถือว่ามีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินรายได้สะสม” 

9)  หน้า 103 บรรทัดที่ 14-15  โดยตัดค าว่า  “จะได้ไม่ต้องมาขอกลางปีเพ่ิมอีก”  
ออก 

10)  หน้า 149 วาระท่ี 5.13  แก้ไขข้อความและมติให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ด าเนินการ

ไปแล้วตามข้อเท็จจริง 

11)  หน้าที่ 151  มติที่ประชุมขอแก้ไข 

จากเดิม 

    1.  อนุมัติ (ร่าง) หนังสือการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

    2.  อนุมัติ (ร่าง)  หนังสือรายงานข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเสนอ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

เป็น 

1.  รับทราบหนังสือการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

    2.  รับทราบหนังสือรายงานข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ ร้องเรียนการเสนอ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

12)  ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบให้ถูกต้อง 

2.  ให้ด าเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  3.1  ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
  

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 

ระเบียบวาระที่  3.2  การสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน  
     (กองกลาง) 
 

1. สรุปเรื่อง 
   1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

    สภามหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (แต่งตั้งใหม่) เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการ 

สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561  

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

   1.  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานกรรมการ 

               (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

    2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  กรรมการ 

              (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

    3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร  กรรมการ 

                 (ประธานสภาอาจารย์) 

    4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการ 

               (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) 

   5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา  โสรัตน์   กรรมการ 

             (ผู้แทนอาจารย์คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน) 

 

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่อง 
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  1.2 การประชุมครั้งที่ 1 เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 (1/2564) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2564 ได้พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ได้มีมติ

อนุมัติ ให้น าหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานมาใช้ในกระบวนการสรรหาคณบดีคณะ  

โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน และก าหนดให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัล  

ซัพพลายเชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา เพ่ือจะให้ข้อมูลความคิดเห็น และข้อแนะน าต่อ  

คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  1. อนุมัติให้น าหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานมาใช้ในกระบวนการสรรหา

คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนและก าหนดบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา ที่จะให้ข้อมูลความคิดเห็น และข้อแนะน าต่อ 

คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 1) บุคลากรสายวิชาการทุกคน 

 2) หัวหน้าส านักงานและหัวหน้างานทุกคน 

 3) บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 

 4) ผู้แทนนิสิตและศิษย์เก่า แยกเป็น 

       - นิสิตชั้นปริญญาโท     จ านวน   5  คน 

       - นิสิตชั้นปริญญาเอก     จ านวน   5  คน 

       - ศิษย์เก่า     จ านวน   5  คน 

  2. อนุมัติให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังนโยบายของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 

  3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการประสานงานกับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ดังนี้ 

   3.1  ให้คณะด าเนินการแจ้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

รวมทั้งหัวหน้าส านักงานและหัวหน้างานทุกคน เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าเก่ียวกับการ

สรรหาคณบดี ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด ทั้งนี้การเข้ารับการสัมภาษณ์จะ

เป็นไปตามความสมัครใจ 

   3.2  ให้คณะส ารวจความต้องการจากนิสิตและศิษย์เก่าที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์ 

เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที ่ก าหนด หากผู ้เข้ารับการสัมภาษณ์มีจ านวนเกินกว่าที ่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว้ ให้ฝ่าย

เลขานุการด าเนินการสุ่ม 
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  4.  อนุมัติ ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อแนะน า 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 1.3  การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน   

  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน โดยใช้อ านาจตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ  ออกประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับให้มีการรับสมัครบุคคล

เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  

สรรหาฯ  ก าหนด โดยได้มีการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ดังนี้ 

  1.3.1  การรับสมัครคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

   1) กรณีสมัครด้วยตนเอง  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง อาคารส านักงาน

อธิการบดี ชั้น 1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกินเวลา 16.30 น. โดยให้

ถือตราประทับของหน่วยงานเป็นส าคัญ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร  พบว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

   2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนและ 

ส่งไปที่ กองกลาง อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000  ภายในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ถือตราประทับของ

ไปรษณีย์เป็นส าคัญ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครทางไปรษณีย์ พบว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

  1.3.2  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

   ก าหนดให้วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ บริเวณโถง อาคารส านักงาน

อธิการบดี ชั้น 1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีบุคลากรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มาเสนอชื่อ 

จ านวนทั้งสิ้น 26 ราย จากจ านวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อท้ังหมด 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.66 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับ

การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยไม่นับความถี่หรือหยั่ง

เสียง และสรุปรายชื่อ มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 รายช่ือ ได้แก่ 

   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   แตะกระโทก 

   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์   พงษ์เจริญ 

   3.  ดร.ภูวนาท   ฟักเกต ุ
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   4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล   สุขโหตุ 

   5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา   ปิดตังนาโพธิ์ 

  อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอ

ทั้ง 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น และทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นเรศวร พ.ศ.2533 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 

  1.3.3  การด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ราย โดยให้ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับ/ปฏิเสธการทาบทาม ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการตอบ

รับการทาบทามปรากฏว่ามีผู้แสดงเจตนาตอบรับการทาบทาม จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

   1.  ดร.ภูวนาท   ฟักเกต ุ

   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล   สุขโหตุ 

 1.4  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 (2/2564) เพื่อพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ส าหรับน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่  2 (2/2564) เมื่อวันที่  30 

มีนาคม 2564  ได้รับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายวิชาการ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ หัวหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนิสิตและศิษย์เก่า สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทั ล 

ซัพพลายเชน พร้อมทั้งรับฟังนโยบายในการบริหารงานคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ของผู้ตอบรับ

การทาบทาม เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน ต่อสภามหาวิทยาลัย  

  1.4.1 ประเด็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

  ประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาฯ ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางในการพัฒนาคณะของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคนใหม่ในมุมมองของ

ผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

   1. คณบดีควรมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถจัดหาแหล่งทนุวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ิมขึ้น สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนขอต าแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน  

   2. คณบดีควรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศ สามารถสร้าง

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
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   3. คณบดีควรมีความเข้าใจในบริบทของคณะ มีความรักและผูกพันต่อองค์กร

สามารถสานต่อนโยบายการท างานของมหาวิทยาลัย และคณบดีท่านเดิมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   4. คณบดีควรมีความเป็นผู้น า สามารถเข้าถึงบุคลากรภายในคณะได้อย่างดี  

รับฟังความคิดเห็น และเล็งเห็นถึงความต้องการของบุคลากร 

   5. คณบดีควรมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี 

   6. คณบดีควรมีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีความกระตือรือร้น และทุ่มเทให้กับ 

การท างาน 

  1.4.2 การรับฟังนโยบายการบริหารคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนจากผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

  ก่อนน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานของผู้ตอบรับการทาบทาม คณะกรรมการ

สรรหาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้ตอบรับการทาบทาม จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งให้ผู้ตอบรับ

การทาบทาม มาน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงาน โดยให้น าเสนอคนละ 20 นาที และตอบข้อ

ซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ คนละ 10 นาที โดยการน าเสนอวิสัยทัศน์ ให้เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 

  1. ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถาม  

ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการออกจาก

ห้องประชุมเหลือเพียงคณะกรรมการสรรหาฯ และด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม 

โดยพิจารณาคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2561 

และ  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัล 

ซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 (1/2564)  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 

 1.5  มิติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

    หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญฝ่ายเลขานุการเข้ามาในที่ประชุม

และแจ้งมติให้ทราบ ดังนี้ 

    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ เป็นผู้ผ่าน

การกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยให้เหตุผล

ประกอบการกลั่นกรอง ดังนี้ 

   1) มีวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานที่โดดเด่น ได้แก่ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานชั้นน าในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ภายในปี 2564” และ “เป็นสถาบันโลจิสติกส์และ



18 
 

 
 

โซ่อุปทานชั้นน าของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน” 

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอแนะให้มีแนวทางการวัดผลของวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ทิศทาง 

การพัฒนาองค์กรมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

   2) การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นการท างาน

เต็มเวลา (5 วัน ต่อสัปดาห์) ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่กับองค์กร 

และให้ความส าคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรกเสมอ โดยผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดพิษณุโลก

แต่เป็นผู้ที่มีความผูกพันกับองค์กรและพร้อมเสียสละเวลาให้กับองค์กร จึงไม่เป็นปัญหากับการด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าว 

   3) เนื่องจากผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน

มาก่อน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะน าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรดังกล่าว มาใช้พัฒนา

องค์กรให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศ 

 1.6  การทักท้วงผู้ผ่านการกลั่นกรองให้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัล 

ซัพพลายเชน 

  ตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/

ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดว่า ก่อนน าเสนอรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้สมควรด ารง

ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อต่อ

ประชาคมในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการทักท้วงภายในเจ็ดวันท าการ  โดยการทักท้วงดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลา

การทักท้วงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดทักท้วง  

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองผู้สมัครและผู้ตอบรับ 
การทาบทาม โดยไม่ต้องนับความถี่ของการได้รับการเสนอชื่อ จ านวนไม่เกินสามคน  โดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษร และท าบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

 

3. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ เป็นผู้ผ่าน

การกลั่นกรองเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยแถลงนโยบาย 

การบริหารคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ต่อไป 
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4. ข้อกฎหมาย  
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 
   มาตรา 24 คณบดีต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
     มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     (11) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือ
เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2561 
   ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี/
ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยผู้ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มาประชุม ทั้งนี้  
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสรรหามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการเลือก 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัยด้วย 
   ข้อ 15 กรณีไม่มีผู้ ใดได้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งตามข้อ 14 ให้สภา
มหาวิทยาลัยออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ดังนี้ 
    (1) กรณีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด แต่ไม่เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มา
ประชุมและมีผู้ได้คะแนนเสียงล าดับที่สอง ให้สภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงใหม่ เฉพาะในล าดับที่หนึ่ง และ
ล าดับที่สองเพ่ือให้ได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม 
    (2) กรณีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด แต่ไม่เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มา
ประชุมและล าดับที่สอง และล าดับที่สาม มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้หาบุคคลที่ได้คะแนนมาเป็นล าดับที่สอง  
โดยให้สภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงใหม่ในบุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน และน าผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด
ในการลงคะแนนครั้งที่สองนี้ มาลงคะแนนเสียงอีกครั้ง ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและผู้ที่ได้รับคะแนนครั้งที่
สอง เพ่ือให้ได้เสียงข้างมากเกินก่ึงหนึ่งของผู้มาประชุม 
   ในการลงคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกสภามหาวิทยาลัยออกเสียง
เพ่ิมหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงแล้ว จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มา
ประชุม ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าโดยลงคะแนนลับ และท าการนับคะแนนโดยการเปิดเผย 
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5.  การน าเสนอวิสัยทัศน ์
 

แผนกลยุทธ์เพื่อแสดงนโยบายการบริหารคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ 

 
1. พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการโดยมีพันธกิจ 4 ด้านประกอบไปด้วย 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย  
3. การบริการวิชาการ  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ซึ่งคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนก็ได้ยึดน าพันธกิจดังกล่าวและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามพันธกิจแต่ละด้านดังนี้ 

การผลิตบัณฑิต  

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานโดย

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (Master of Science, M.S.) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science, B.S.) 

การวิจัย  

   มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ช่วยพัฒนาประเทศในด้านโลจิสติกส์ และ 
โซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือการพัฒนานักวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

การบริการวิชาการแก่สังคม  

มุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษาด้าน  

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมแก่ สถาบันการศึกษา 

และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่น าไปสู่แนวปฏิบัติด้าน  

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ในอนาคต 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

สร้างเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร ได้ตระหนักและมีจิตส านึกถึงการ 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯ และคณะ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 
 

 
วิสัยทัศน์ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
 
มุ่งสู่การเป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นน าในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ภายในปี 2564  
 
 
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ดังต่อไปนี้ 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
   1.  มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างผู้น าทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.  มหาวิทยาลัยด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถ
น าไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

3.  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหสาขา (Comprehensive) 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ โดยใช้แนวทาง 
การผสมผสาน (Hybrid) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Network) เพ่ือผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ  
มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ทั้ง 5 ด้าน 

4.  มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยการกระจายโอกาสด้านการเรียน การบริการวิชาการ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

5.  เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกพันของชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา (Public Participation) ในขณะที่บุคลากรและนิสิตมีความผูกพันและจิตส านึก
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (University Social Responsibility) 

6.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  
เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่เหมาะสม สนองต่อพันธกิจและภารกิจ ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ มีศักยภาพ
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ในการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน น าไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อภารกิจและองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

7.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความสามารถในด้านความรู้ การคิด  
วิเคราะห์ ทักษะการท างาน ทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานเชิงสร้างสรรค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่า
ระดับสากล 

8.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและการใช้ทรัพยากร ที่เหมาะสมสงบ 
สันติ เป็นสังคมแห่งความเอ้ือต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน
และสังคมได้ (Green University) 
 

  
    และนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการให้การศึกษาประกอบ 
    ไปด้วย  
    3I: Internationalization, Innovation, and Integration 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ความเป็นสากล ตอบสนองความต้องการของตลาด และมีความเป็นผู้น า จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม 
คุณธรรม ความรู้ทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
สอดคล้อง กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

3.  เพ่ือให้บริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมและภาคประชาชน โดยการสร้างเสริมศักยภาพ ให้แก่บุคลากรและองค์กร  

4.  เพ่ือสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัย และการ
บริการวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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2. การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
เมื่อทบทวนพันธกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายของคณะฯ ปัจจุบัน และการ

พิจารณาแนวนโยบาย 3I รวมถึงการที่คณะฯ มีแนวทางการเข้าสู่ยุค Industry 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ใช้เทคโนโลยี digital พันธกิจของคณะฯ และวิสัยทัศน์ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใหม่ดังนี้ 
 

พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต  

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อ 

ภาคอุตสาหกรรม  

การวิจัย  

พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานกัวิจัยด้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเนน้การใช้เทคโนโลยี  
Digital เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

การบริการวิชาการแก่สังคม  

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแก่สังคม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

สร้างเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร ได้ตระหนักและมีจิตส านึกถึงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นน าของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็น 
1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียนและขอเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ดังนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขัน ใน  
ยุค Industry 4.0 และมีศักยภาพจากองค์ความรู้ในเทคโนโลยี digital และมีจริยธรรม คุณธรรม ให้สามารถ 
จบการศึกษาตามก าหนดเวลา  
 

ระดับ อัตราบัณฑิตท่ีจบสะสมในช่วง
ปีการศึกษา 2564 - 2567 

ปริญญาเอก 22 
ปริญญาโท 65 
ปริญญาตรี 200 
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2.  มีงานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ที่ใช้เทคโนโลยี digital ด้วยวงเงินวิจัยสะสมในช่วงปีการศึกษา 2564 – 2567 ไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท 

3. มีงานบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการให้ค าปรึกษาและการฝึกอบรม  
แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยงบประมาณการด าเนินการสะสมในช่วงปีการศึกษา 
2564 – 2567 ไม่ต่ ากว่า 18 ล้านบาท 
   4.  มีจ านวนนิสิตต่างชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด ในช่วงปีการศึกษา 
2564 – 2567 

5. มีความร่วมมือในหลักสูตรและโครงการด้านวิชาการกับสถาบันต่างชาติด้วยรายได้และ
งบประมาณจากการด าเนินการ ในช่วงปีการศึกษา 2564 – 2567 ไม่ต่ ากว่า 4.8 ล้านบาท  

6.  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนด าเนินการโดยมีงบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ 
2566 - 2567 

ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เดิมให้สอดคล้องกับพันธกิจ
และมีความชัดเจนในการวัดผลมากขึ้น และจากเป้าหมายที่เสนอได้มีการประเมิน SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, and Threat) ที่เก่ียวข้องต่อการน าคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กลยุทธ์ปี 2564 - 2567 

เมื่อวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับ พันธกิจ เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยและนโยบาย 3I แผน
กลยุทธ์ในช่วงปี 2564 – 2567 ที่สนับสนุนต่อการบรรลุตามเป้าหมายมีดังนี้ 
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1. ต่อยอดการร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
คณะฯ ได้มีการร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศด้านการศึกษามาโดยตลอด เช่น  

สถาบันในประเทศจีนและเยอรมันในการจัดสัมมนาและนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะจะต่อยอดการร่วมมือนี้ให้
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น โดยการจัดท าหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน และการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบผสม (hybrid) เพื่อตัดข้อจ ากัดการเข้าถึงการเรียนการสอน 
COVID-19 Pandemic ได้สร้างทักษะให้เราสามารถใช้การสื่อสารในรูปแบบ video เพ่ือการ

ประชุมและการเรียนการสอน คณะฯ จึงควรส่งเสริมการเรียนการสอน online ผสานกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน (hybrid) เพ่ือตัดข้อจ ากัดการเข้าถึงการเรียนการสอน และขยายตลาดการศึกษาส าหรับผู้ที่อยาก
เรียนแต่จ าเป็นต้องอยู่ห่างไกล การเรียนการสอนแบบ hybrid จะช่วยลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องอาศัย 

 อุปกรณ์ติดตั้งที่สนับสนุนการสื่อสารสองด้าน 
 การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือใช้ประโยชน์จากรูปแบบ hybrid สูงสุด 
 การฝึกอบรมผู้สอนให้ใช้การเรียนการสอนแบบ hybrid ให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

การสร้ า งศั กยภาพให้สามารถด า เนิ นการ เรี ยนการสอนแบบ hybrid จะช่ วยขยาย 
กลุ่มนิสิตจากต่างพ้ืนที่ สนับสนุนการเป็นผู้น าระดับประเทศและต่างประเทศของสถาบัน และเพ่ิมรายได้ 

3.  เปิดหลักสูตร flexible program ‘collection of knowledge’ to degree earning 
เพ่ือตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว และความต้องการทักษะ

ใหม่ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ที่ผู้ที่ท างานแล้วต้องการเพ่ิมพูนความรู้และวิทยาการจากที่เคยเรียนมาตอนเรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยหรืออาชีวะ ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong Education) 

 คณะฯ จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชา และเก็บสะสมได้
หากต้องการได้รับปริญญา ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
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 นอกจากนี้คณะฯ จะให้มีการเพ่ิมเติมวิชาที่นอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือให้ ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนในคณะท างานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (2563 - 2567) โดยคณะฯ จะเป็น
หน่วยงานหลักหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างก าลังคนในการวางแผนโซ่อุปทาน 

4.  จัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์ให้บริการงานวิจัยที่มีนวัตกรรมเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ  
โดยเน้น การใช้เทคโนโลยี digital และเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติให้นิสิต 

คณะฯ ได้มีการขอทุนการพัฒนาจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยด้วยดิจิทัลซัพพลายเชนและโลจิสติกส์  ซึ่งจะ
รวมถึงการพัฒนาทักษะนิสิตและให้ค าปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะฯ จะด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหากไม่ได้ทุนดังกล่าว คณะฯ จะหาแหล่งทุนอื่นแทน 

5.  สร้างความเป็นผู้น าในตลาดการศึกษาเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ด้วย theme digital ขยาย 
จากหลักสูตรปริญญาตรี สู่ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

คณะฯ ได้มีการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นด้านการใช้เทคโนโลยี digital ในการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีการเปิดวิชาที่ครอบคลุมการใช้ big data เทคโนโลยี blockchain artificial 
intelligence และ e-commerce. 

คณะฯ จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก และ ปริญญาโท ให้ มุ่งเน้นด้านการ  
ใช้เทคโนโลยี digital เพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างความเป็นผู้น าในตลาดการศึกษาเข้าสู่ยุค Industry 4.0 

6.  การจัดให้มีการน าเสนอผลงานเพื่อการผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ตื่นตัวและมีผลงานส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด 

เ พ่ือแก้ไขปัญหาจุดอ่อนในการผลักดันนิสิตให้ส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต 
ปริญญาโท คณะฯ จะจัดให้มีเวทีการน าเสนอผลงานร่วมกับสถาบันชั้นน าของประเทศ และสถาบันต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีตารางเวลาที่ชัดเจนและแนวทางที่เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่นิสิตจะต้องด าเนินการตาม 

7.  ด าเนินการตลาดเชิงรุกทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี  และระดับปริญญาโท 
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามพันธกิจข้อที่ 1 และเพ่ือให้คณะฯ สามารถด าเนินการแบบงบประมาณ

สมดุลหรือเกินดุล คณะฯ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนนิสิตในระดับ ปริญญาโท นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับ
อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียนที่อาจจะสนใจได้รู้จัก
และเข้าถึง เพ่ือเลือกสมัคร โดยจะต้องเน้นการเข้าสู่โรงเรียนเพ่ือเจาะกลุ่มตลาดโดยตรง และการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายอาชีวะ และ social media 

เพ่ือให้เป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นน าของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน คณะฯ จะต้องไม่จ ากัดตัวเองเฉพาะกลุ่มนิสิตในภาคเหนือตอนล่าง
แต่จะต้องขยายไปทั่วประเทศและต่างประเทศ 
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4. ธรรมาภิบาล 
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จะมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการ

บริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ และการประเมินและวัดผลการ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในส่วนของสายวิชาการนั้นได้มีการเริ่มใช้การ
วัดผลตามผลงานซึ่งอาศัยหลักการ ‘Measurable’ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซึ่งคณะฯ 
ควรจะต้องท าการวัดผลเช่นนี้ต่อไป ปรับปรุงให้ดีขึ้น และขยายไปยังสายสนับสนุน ซึ่งธรรมาภิบาลจะต้อง
เริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการท างานที่ครบถ้วนชัดเจน วัดผล ควบคุมและตรวจสอบได้ คณะฯ จะใช้
แนวทางการบริหารโดยอิงกระบวนการที่ออกแบบไว้และผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

6.  การอภิปราย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและมีประเด็นซักถาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัชรพล สุขโหตุ ผู้ผ่านการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงค์ศักดิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ซักถามสรุปได้ดังนี้ 

การที่คณะมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นน าของประเทศไทยและ  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน  จากตัวชี้วัด Ranking ในเรื่องของ 
โลจิสติกส์ซัพพลายเชนยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  เพ่ือเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัย  ขอให้คณะก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดเป้าหมาย 

การจัดอันดับระดับนานาชาติของคณะให้ชัดเจน 

  2.  ความเป็นนานาชาติ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนท าได้ดีพอสมควร เมื่อเทียบ

กับหลายๆ มหาวิทยาลัย  แต่จะให้น้ าหนักไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก  ถ้าเป็นไปได้ขอให้มี

หลายๆ ประเทศเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ให้กับคณะฯ  อย่างน้อยควรมี  5 – 6 ประเทศ 

เพ่ือจะได้สร้างรากฐานให้เข้มแข็งไว้ และสภามหาวิทยาลัยจะได้เห็นว่าคณะฯ มีการขับเคลื่อนในแต่ละประเทศ

และมีการเชื่อมโยงกับคณะฯ ได้มากขึ้น 

  3.  ในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอให้เป็นการท างาน

เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์)  เพราะที่ผ่านมามีอาจารย์ที่นั่งอยู่ประจ าจ านวนน้อยมาก ท าให้บรรยากาศภายใน

คณะฯ เงียบเหงา  

  ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องเดินทางไปราชการขอให้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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  2)  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  เหมือนตามข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ว่าขอให้มีการ

บริหารจัดการเรื่องระยะเวลาการท างาน  

 

3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ขอชื่นชมและเห็นความสามารถของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล   สุขโหตุ และรู้สึกดีใจ

มากที่ท่านอาจารย์ให้ความส าคัญกับเรื่องของธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการท างาน  แต่ได้กล่าวถึงเพียงแค่ 

2 มิติ  คือ เรื่องของงบประมาณ และการประเมินการวัดผลการท างาน ซึ่งในส่วนของธรรมาภิบาลที่จะท าให้

องค์กรมีความสุขและด าเนินการไปได้เป็นอย่างดี  อาจต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในองค์กรด้วย  ถ้าละเลยในมิตินี้ก็จะยากต่อการสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่

ส าคัญมากที่จะท าให้มีพลังในการขับเคลื่อนการท างานทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 

 

4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์   ฉายประสาท   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้บริหาร  ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  เนื่องจากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนเป็นคณะใหม่  เรื่องการประชาสัมพันธ์เป็น

เรื่องที่ส าคัญ จะสื่อสารอย่างไรเพ่ือท าให้ผู้เรียนที่จะมาเรียนต่อที่คณะฯ รู้จักคณะโลจิสติกส์และดิจิทัล 

ซัพพลายเชน และเมื่อเรียนจบไปแล้วจะท างานอะไร ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   

กล่าวคือ ต้องมีความสัมพันธ์กับนานาชาติ และกับหลายๆ ประเทศ เพราะว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่ง แต่ว่าควรจะมีประเทศอ่ืนด้วย   

 

7. การออกเสียงลงคะแนน 
  ประธานที่ ประชุมขอให้ที่ ประชุมลงมติ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยที่ ประชุมมี มติ  
ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยให้กระท าเป็นการลับและนับแบบเปิดเผย ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561  ประกอบกับการประชุม 
ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
  จากนั้น  ประธานที่ประชุมได้ให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google 
Form) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 13 (2) ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ .2563   โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ 



29 
 

 
 

นางสาววาสนา  นุชท่าโพ  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย ส่ง link การลงคะแนน
ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง Line Group “ลงคะแนนเสียงสภามหาวิทยาลัย”   
  และฝ่ายเลขานุการได้ขออนุญาตที่ประชุมในการส่ง link ลงคะแนน ให้กับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง line ดังกล่าว และขอให้ด าเนินการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบการ
ลงคะแนน ครั้งที่ 2 เป็นการลงคะแนนจริง  ซึ่งที่ประชุมอนุญาต จากนั้น นางสาววาสนา  นุชท่าโพ  จึงส่ง ดังนี้ 

1.  การส่ง link แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)  ครั้งที่ 1  เป็นการทดสอบการ
ลงคะแนน  โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีการทดสอบการลงคะแนน 1 ครั้ง  

2.  การส่ง link แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ครั้งที่ 2  เป็นการลงคะแนนจริง  

       และมอบหมายให้ นายธนวรรธน์  ยอดบุรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง เป็นผู้รวบรวม
ผลคะแนนและแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

ผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google 
Form) สรุปได้ดังนี้ 

1. จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 14 คน 
2. ผลการออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  จ านวน 14 คะแนน 
-  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
-  งดออกเสียง  ไม่มี 

 
   ประธานที่ประชุมจึงได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล 
สุขโหตุ  ได้คะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 14 เสียง  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมาก  เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561  ดังนั้น 
จึงถือว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ  เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน 
  ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่า การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลาย
เชน ในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
และประธานที่ประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่า  
ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
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8. มติที่ประชุม 
  1.  อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัล  
ซัพพลายเชน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  
2564  เป็นต้นไป  
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้แก่คณบดี ดังนี้ 
   1) ให้บริหารจัดการเวลาการปฏิบัติงานให้คณะเต็มเวลาราชการ 5 วัน  ต่อสัปดาห์
โดยทุ่มเทความรู้ความสามารถและศักยภาพและให้ความส าคัญกับคณะเป็นอันดับแรก 
    2) ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคณะด้านความเป็นนานาชาติอย่างหลากหลาย การสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย บุคลากร และนิสิต 
    3) การสร้างตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายการจัดอันดับระดับนานาชาติของคณะ 
    4) ควรด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักทั้งด้านหลักสูตร
และความส าคัญของดิจิทัลซัพพลายเชนในปัจจุบัน  
   5) ควรเน้นการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล  
   3.  มอบกองกลาง น าเสนอค าสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  3.3    รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (กองกลาง) (วาระลับ) 
   

   ถอนเรื่องออก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับต้องใช้ระบบควบคุมการประชุม  
ที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักรและมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ตามข้อ 21 
ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  
 

ระเบียบวาระที่  3.4   รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์(กองกลาง) (วาระลับ) 
   

   ถอนเรื่องออก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับต้องใช้ระบบควบคุมการประชุม 
ที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักรและมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ     ตามข้อ 21 ของ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  
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ระเบียบวาระที่  3.5    รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

     ของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (กองกลาง)  (วาระลับ) 
   

   ถอนเรื่องออก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับต้องใช้ระบบควบคุมการประชุม  
ที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักรและมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามข้อ 21 
ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  
 
 

 
 
  -ไม่มี- 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2    การขออนุมัต ิ(ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (กองกฎหมาย)  

 

1. สรุปเรื่อง 
ด้วยกองกฎหมาย ขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหาร

งบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ และมอบกองกฎหมายประสานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน กองคลัง หารือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  รองอธิการบดี ในประเด็นการก าหนดร้อยละของเงินรายได้สะสม
คงเหลือ เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และการก าหนดแผนการคืนเงินรายได้สะสมของ
แต่ละหน่วยงานแล้วนั้น  โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหาร

งบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 

ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องพิจารณางานประจ า 
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“ข้อ 21 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนงานต่างๆ ให้จัดท าในรูปแผนงาน 
หน่วยงาน กองทุนและแยกหมวดเงินรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้ส่วนงานต่างๆ จัดท าประมาณการรายรับประจ าปีจากรายได้ ตามข้อ 8(1) (2) (5) (6) 
(8) และ (9) หลังจากหักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคแล้ว ให้น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณการรายรับแต่ละปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้จ าแนกตามหมวดรายจ่ายตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน 

ในกรณีจ าเป็นส่วนงานอาจน าเงินรายได้สะสมมาสมทบเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วยก็ได้ โดยให้แสดงเหตุผลอันสมควรและค านึงถึงความเสี่ยงด้านการเงินในระยะยาวพร้อมต้องมี
แผนการสะสมคืนเงิน และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยการน าเงินรายได้สะสมมาใช้จะต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากการน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

 
จ านวนเงินรายได้ (เงินสะสม) ร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย 

น้อยกว่า 50,000,000 บาท 20 
ตั้งแต่ 50,000,001 - 300,000,000 บาท 25 
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท ขึ้นไป 30 

 
กรณีใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ส่วนงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและผลลัพธ์ที่จะ

ได้จากการน าเงินรายได้สะสมคงเหลือไปใช้ และแผนบริหารเงินรายได้สะสมในอนาคตและแนวทางการหา
รายได้เพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยเงินรายได้สะสมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี” 
   ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2564 ได้พิจารณามีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน
รายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  1) ขอให้คณะ/วิทยาลัย ใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็น และบริหารจัดการ

งบประมาณตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
  2) กรณีคณะ/วิทยาลัย ใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

และผลลัพธ์ที่จะได้จากการน าเงินรายได้สะสมคงเหลือไปใช้ และแผนบริหารเงินรายได้สะสมในอนาคตและแนว
ทางการหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยเงินรายได้สะสมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 

  3) ขอให้คณะ/วิทยาลัย ก าหนดแผนหรือการประมาณการการใช้เงินคืน โดยสามารถ
ปรับให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
2. ตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงิน

รายได้ พ.ศ.2561 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (เฉพาะส่วนแก้ไข) 
   3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533   

    มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด

ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
 

4. การน าเสนอและการอภิปราย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ 

เงินรายได้ พ.ศ.2561 เพ่ือบังคับใช้ ต่อมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงระเบียบ
ดังกล่าว เพ่ือให้มีจ านวนยอดเงินคงเหลือ และเพ่ือวินัยทางด้านการเงิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... และขอน าเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้เพื่อพิจารณา โดยสาระส าคัญอยู่ในข้อ 21  

 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอ

ความเห็นต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  
  1. เป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังกล่าว  เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยได้หารือเกี่ยวกับระเบียบนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีระเบียบฯ เพ่ือใช้เป็นหลักการ  
ในการอนุมัติการน าเงินรายได้สะสมมาจัดท างบประมาณ 
  2. หากระเบียบฯ นี้ อนุมัติในวันนี้แล้ว จะท าให้การอนุมัติระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง 
การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) มีปัญหา เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบ
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ฉบับแก้ไขใหม่นี้ คือ ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  และตามที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 แบบการประชุมออนไลน์ และกรรมการภายนอกลาออก  
ไปแล้ว 1 ท่าน จะใช้เป็นข้อพิจารณาตามระเบียบนี้ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบฯ นี้ ระบุไว้ว่าต้องน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ตามที่ได้ชี้แจงว่าได้น าเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย นั้น จึงใช้
ไม่ได้เพราะเป็นการน าเข้าก่อนเงื่อนไขท่ีจะปรากฏ  

ก่อนหน้านั้น สภามหาวิทยาลัยไม่มีกรอบที่จะพิจารณา ดังนั้น เพ่ือให้มีความถูกต้องควร
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
  ฉะนั้น ในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม
กลางปี) หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปจะเกิดปัญหา เนื่องจากระเบียบฉบับแก้ไขใหม่นี้ ระบุว่าต้องน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น  
จึงขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ชัดเจนว่า “ได้รับค าแนะน าที่รัดกุมจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย”  
 

3) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ต้องมีองค์คณะมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนเท่าไร สัดส่วนเป็นอย่างไร และมีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อช่วยเชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัย  

2. ขอแนะน าว่ามหาวิทยาลัยควรจะสะสมเงินไว้ในอนาคตให้มาก เนื่องจากงบประมาณ
แผ่นดินจากนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้า อาจจัดสรรให้ลดลง  เป็นห่วงว่าหากมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณมากขนาดนี้
ตลอดเวลา อีก 20 ปีข้างหน้า จะเจอวิกฤตครั้งใหญ่ จึงมีข้อสังเกตว่าร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย 
20-25-30 ที่ต้องคงเหลือนั้นจะเป็นตัวเลขที่ยั่งยืนส าหรับมหาวิทยาลัยหรือไม่ อัตราร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสม
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงขอให้พิจารณาตัวเลขนี้ด้วย  

 
4) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 
ตามที่ระบุว่าร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย 20 -25-30 นั้น มีการค านวณจาก

หลักเกณฑ์อะไร จะต้องมีเกณฑ์ในการค านวณ จากประสบการณ์คือค่าใช้จ่ายประจ าขององค์กรล่วงหน้า 
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3 เดือน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนฯ และรายจ่ายประจ าที่จ าเป็น เป็นบรรทัดฐานที่เคยปฏิบัติมา  
ในอนาคตหากส ารองไว้อย่างน้อย 3 เดือน หากมีปัญหาก็จะสามารถด าเนินการต่อไปได้อีก 3 เดือน และยังมี
เวลาแก้ปัญหาอีก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย การระบุว่าร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย 20-25-30 นั้น 
อาจจะไม่ปลอดภัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ มีความกังวลเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5.2 
เรื่องการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) นั้น ขอเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเรียบร้อยแล้ว  

     จึงขอเสนอว่า ในระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... นี้ หากสภามหาวิทยาลัยประสงค์ให้แก้ไขเพ่ิมเติม ก็จะถอนเรื่อง
ออกไปก่อนเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   

2. ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  
จะขอให้อนุมัติโดยใช้ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561 ไปก่อน  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ขอใช้งบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ตาม (ร่าง) 
ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ได้ก าหนดไว้   ยกเว้นโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งขอเกินมาหนึ่งส่วน 
 

6) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้หารือ
ต่อที่ประชุม กรณี (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...นี้ จะยังไม่อนุมัติใช่หรือไม่ สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติ  
  

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
  1. หากเห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ
และเงินรายได ้(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... นี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป คือ วันที่ 19 เมษายน 2564  

2. เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) ได้ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561 
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8) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ตั้งข้อสังเกตต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
  1. จะเกิดปัญหามากเลย ในประเด็นแรก (อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป คือ วันที่ 19 เมษายน 2564) 
หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ใช้ระเบียบใหม่ เพ่ือจะหลีกไปใช้ระเบียบเดิม (ระเบียบฯ ว่าด้วย  
การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561)  ซึ่งในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้มี
การอภิปรายกันไว้หลายครั้งว่ากรณียังไม่มีระเบียบฯ   ประกอบกับยังไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย   

     สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไปหลายครั้งว่าควรมีระเบียบฯ การเงิน  แต่วันนี้เมื่อ
ระเบียบการเงินอนุมัติแล้ว กลับยังไม่ใช้  และให้อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม
กลางปี) เป็นการพิเศษ จึงคิดว่าในอนาคตกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะล าบากถ้าเป็นอย่างนี้กระผม  
ไม่เห็นด้วยเพราะมีความขัดแย้ง และมีหลักฐานชัดเจนว่าสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... แล้ว  

   2.  ในคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยดั ง กล่ าวมี
บุคคลภายนอกเพียงคนเดียว เนื่องจากบางท่านมีการลาออกไปแล้ว  เข้าใจว่า 7-8 คน เป็นคนภายในทั้งหมด  
 

9) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ตั้งข้อสังเกตต่อ  
ที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ขอเรียนถามฝ่ายกฎหมายว่า  
1.  งบประมาณท่ีคณะต่างๆ ได้เสนอขออนุมัติมานี้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว 

หรือไม่  
2.  หากมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว และวันนี้ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย 

การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ฉบับนี้  ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เสนอให้แก้ไขรายละเอียดนั้น  หากต้องน าไปแก้ก่อน 
ระเบียบฯ ดังกล่าวนี้จะน าไปใช้ย้อนหลังกับเรื่องการใช้งบประมาณกลางปีได้หรือไม่  หาก (ร่าง) ระเบียบฯ 
ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์แล้วให้คณะต่างๆ รอ (ร่าง) ระเบียบฯ เพ่ือใช้อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  จึงเห็นว่าคณะต่างๆ จะมีปัญหาด้านการด าเนินงานได้  และหาก (ร่าง) ระเบียบฯ 
ได้รับการอนุมัติแล้วคณะต่างๆ จะต้องตั้งต้นของบใหม่หรือไม่ อย่างไร  

 
10)  นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  
ระเบียบเดิมคือระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ 

เงินรายได้ พ.ศ.2561 ในข้อ 21 มีสามวรรค  โดยวรรคสามของข้อ 21 ตามระเบียบเดิม ระบุว่า “ในกรณีจ าเป็น
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จะน าเงินรายได้สะสมบางส่วนมาสมทบเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วยก็ได้  แต่ต้องมีเหตุผล  
อันสมควร และต้องมีแผนการสะสมคืนเงินดังกล่าว โดยให้เสนอตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

เพราะฉะนั้นถ้าตามระเบียบฯ เดิม (ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ 
เงินรายได้ พ.ศ.2561)     ในการน าเงินรายได้สะสมมาใช้สามารถท าได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรและน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ  ส่วนระเบียบใหม่ที่แก้ไขนี้  เป็นการแก้ไขในข้อ 21 วรรคสาม  โดยแก้ไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดของ
เงินสะสมที่คงเหลือ  คือ การก าหนดจะแก้ไขร้อยละของเงินเพ่ิมเติมเท่านั้นว่ามีเท่าไร สามารถน าออกมาใช้ได้
เท่าไร 
 

11)  นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้หารือต่อ  
ที่ประชุมฯ เพิ่มเติม ดังนี้    

งบประมาณที่คณะต่างๆ น าเสนอมาในระเบียบวาระที่ 5.2  (เรื่องการจัดสรรเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) ให้ใช้หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ
เงินรายได้ พ.ศ.2561  ใช่หรือไม่ (ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภา (ผู้อ านวยการกอง
กฎหมาย) ตอบที่ประชุมว่า “ใช่”)  

ขณะนี้ก าลังจะออกระเบียบใหม่ของปี พ.ศ.2564 ((ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหาร 
งบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...) ใช่หรือไม่ (ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภา 
(ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) ตอบที่ประชุมว่า “ใช่”) 

ดังนั้น (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. ... ที่จะใช้ในปี  พ.ศ.2564 จะใช้ย้อนหลังได้หรือไม่  

ถ้าออกระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564 แต่พิจารณาโดยใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2561 จะให้กลับไป 
พิจารณาใหม่ โดยใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564  ได้หรือไม่  (ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภา 
(ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) ตอบที่ประชุมว่า “โดยสภาพแล้วไม่ได้เพราะผ่านการพิจารณามาแล้ว”)  ฉะนั้น 
ยังคงใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2561 ใช่หรือไม่ 
  แล้ว (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564   ที่ เสนอมาใหม่นี้ยังต้องน ากลับไปแก้ไข ตามที่ 
รองศาสตราจารย์  ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  และ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์เสนอมา ซึ่งเห็น
ด้วย 

ดังนั้น ในระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องการพิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  ยังต้องใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2561  ใช่หรือไม่ (ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภา (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) ตอบที่ประชุมว่า “ใช่”) 
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12) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้เสนอความคิดเห็น ต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการกองกฎหมายตกสาระส าคัญไป ระเบียบเก่า (ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561)  และระเบียบใหม่ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...)  ไม่ได้แก้ไขเฉพาะตัวเลข ส าหรับย่อ
หน้าที่ชี้แจงว่าต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ ก่อนนั้น ในระเบียบเก่าไม่มี  ในตารางเปรียบเทียบ
ระเบียบฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม ในระเบียบวาระที่ 5.1 ในข้อ 21 ไม่เหมือนกัน ในข้อ 21 
ตามตารางเปรียบเทียบระเบียบใหม่ และระเบียบเก่า เหมือนกันหรือไม่  
 

13) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  
  ตามตารางเอกสารประกอบการประชุม ในระเบียบวาระที่  5.1 น าข้อมูลในข้อ 21 
ของระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561  ซึ่งข้อความไม่ครบ ขาดวรรคสาม 
 

14) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
           ในระเบียบฯ ระบุต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
ก่อน  และหากวันนี้อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ แล้ว  แต่คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าให้มีผลต่อไปในวันหลัง  แต่วันนี้เราด าเนินการก่อนจะเป็นอย่างไร  
  

15) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
   ในข้อ 21 ของระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561 วรรคสาม 
ได้ก าหนดไว้อยู่แล้วว่าให้ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  และในระเบียบ
วาระที่   5.2 กองแผนงาน ได้ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

16) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้แสดงความเห็น ดังนี้ 
  ตามเอกสารประกอบการประชุม  ในข้อ 21 ของระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ
และเงินรายได้ พ.ศ.2561  วรรคสาม  ไม่ได้ระบุไว้ 
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17) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
  มีข้อมูลในข้อ 21 วรรคสาม ของระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ 
พ.ศ.2561  แต่ในตารางเปรียบเทียบระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน และขออภัยต่อท่ีประชุมที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 

18) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า 
  ควรใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วน  หากข้อมูลไม่ครบแบบนี้ จะท าให้เข้าใจว่าข้อมูลวรรคสาม  
ของข้อ 21 ของระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ไม่มี แล้วมาเพ่ิมใน (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564 วรรคสาม 
 

19) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
  จะแน่ใจได้อย่างไรว่าที่ผู้อ านวยการกองกฎหมายชี้แจงมานั้นถูกต้องแล้ว  ในกรณีข้อมูล 
วรรคสามในข้อ 21 ของระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 มีอยู่จริง  กรณีต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

20) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 
ได้ยืนยันข้อมูลต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 
  ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีแน่นอน ต้องมีเหตุผลอันสมควร มีเหตุผลใช้เงินสะสมและเงินคืน 
โดยค าแนะน าต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
 

21) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ดังนี้ 
  ขอสอบถามฝ่ายกฎหมายดังนี้ 

1. (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564 มีทั้ง 3 วรรค แตกต่างกันตรงสะสมเงินใช่หรือไม่  
(ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภา (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) ตอบท่ีประชุมว่า “ใช่”) 

2. คณะต่างๆ ที่น าเสนองบประมาณ ใช้ทั้งสามวรรคของระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 และ 
ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยแล้วใช่หรือไม่ (ซึ่ง นางสาวลัดดาวัลย์  
ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภา (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) ตอบที่ประชุมว่า “ใช่”) 

ดังนั้น  จึงเห็นว่าถ้ามหาวิทยาลัยประกาศให้คณะต่างๆ ใช้ระเบียบใดเป็นหลักเกณฑ์ 
ในการของบประมาณแล้วต้องใช้เกณฑ์นั้น หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์กะทันหันแล้วให้คณะต่างๆ น ากลับไป
ด าเนินการใหม่ อาจเป็นประเด็นได้ เนื่องจากเรื่องนี้เคยมีเหตุมาแล้วในกระทรวงพลังงานฯ ซึ่งได้มีการ  
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เปลี่ยนเกณฑ์กลางคัน จึงเกิดการฟ้องคดีปกครอง  จึงขอให้ระวัง  เมื่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย ใช้หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ในการพิจารณามาแล้วก็ควรต้องพิจาณา
ตามหลักเกณฑ์นั้น  
 

22) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  
  (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564 ที่เสนอมาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณานั้น  ได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย หรือไม่ 
 

23) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 
ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  
  ยังไม่ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย แต่ได้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

24) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
  เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญมาก แต่เหตุใดไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย  
 

25)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
  มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ฯ ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่องออก  และมอบ 
กองกฎหมายจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ…. น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 
เมษายน 2564 

กองกฎหมายจึงได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว  และหากจะให้แก้ไขมติหรือ  
มีมติใหม่ให้น าเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  จะได้น าไปเข้า 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อน โดยจะน ากลับไปด าเนินการต่อไป  
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26) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ให้ข้อสังเกตต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้  

 หากพยายามให้สภามหาวิทยาลัยใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561  แต่การใช้ระเบียบเก่า (ระเบียบ 
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561) มาพิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  นั้น ขัดแย้งกับท่ีสภามหาวิทยาลัยได้เคยอภิปรายมาท้ังหมด   
 

27) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดี ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้  
  ส าหรับ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่  2) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2564 แล้วนั้น  หากสภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้น าไปผ่านคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยนั้น ขอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าให้
น าเรื่องกลับไปเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ก่อน 
  แต่ส าหรับในระเบียบวาระ 5.2 เรื่องการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม
กลางปี) จ าเป็นต้องใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ตามความเห็นคุณจารุนันท์ฯ มาพิจารณา ซึ่งระเบียบวาระ 5.2 
เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ฯ นั้น เลื่อนมา 2 ครั้ง แล้ว วันนี้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากมหาวิทยาลัย
เดือดร้อน หากไม่อนุมัติงบประมาณ มหาวิทยาลัยอาจต้องปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งปัจจุบัน
เผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 และขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังพยายามติดต่อเตียงสนาม และยา  
 

28) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
ดังนี้ 

จากที่ได้น าเสนอมาไม่ได้ค านึงถึงคณะอะไรทั้งสิ้น แต่มองตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย  
เนื่องจากเพ่ิงประสบปัญหาของกระทรวงพลังงานฯ ที่เปลี่ยนรัฐมนตรีและไปใช้เกณฑ์ใหม่เพ่ือให้ผ่ าน ขณะนี้
ฟ้องร้องกันที่ศาลปกครอง หากมองด้านกฎหมาย มีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. คณะต่างๆ ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณมาตามเกณฑ์ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561  ที่มีมา 
นานแล้ว ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
แต่หากสภามหาวิทยาลัยจะร่างเกณฑ์ใหม่ก็ต้องน ามาใช้กับการพิจาณาใหม่ ไม่ย้อนหลัง   

ดังนั้น วันนี้  สภามหาวิทยาลัยจึงควรลงมติว่าให้น าไปผ่านคณะกรรมการบริหาร 
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อน  

2. การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  ถ้าคณะต่างๆ 
ของบประมาณโดยใช้เกณฑ์ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ก็ต้องใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 อนุมัติให้ในครั้งนี้ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการต่อไปได้  
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จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุม  ได้เดินออกจากห้องประชุม  โดยมอบให้  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
 

29) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้อภิปรายต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  

1.  เรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ เพราะเป็นสถานการณ์ วิกฤต ฉุกเฉิน ระเบียบ  
เป็นกรอบให้ท างาน แต่ถ้าจะน าระเบียบทั้งหมดมาเป็นกรงขัง คงไม่ได้ วินาทีนี้ ต้องช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไร
ให้มหาวิทยาลัยเดินไปได้ก่อน อย่างอ่ืนค่อยตามหลัง ทั้งหมดที่อภิปรายมาไม่มีถูกผิด เป็นการกระท าเพ่ือ 
ให้มหาวิทยาลัยเดินไปได้  

2.  ขอเสนอว่าเหมือนจัดระเบียบวาระการประชุมผิด  ที่ถูกต้องควรจะน าระเบียบวาระที่   
5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) มาเป็นระเบียบวาระที่ 5.1 และให้
น าระเบียบวาระที่ 5.1 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ
การเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... มาเป็นระเบียบวาระที่ 5.2 แทน  เนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการ 
ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ นั้น ยังไม่สมบูรณ์ หากจะอนุมัติระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่ อง การจัดสรรเงินรายได้ฯ 
และต้องท าตามระเบียบนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยก็อนุมัติ 5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ฯ 
ก่อนดีมั้ย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินต่อไปได้ หากปล่อยไปอย่างนี้ก็ไปต่อไม่ได้ 

ดั งนั้ น  จึ ง ให้น าระ เบียบวาระที่  5 .2  เรื่ องการจัดสรร เงินรา ยได้  ปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) มาเป็นระเบียบวาระที่ 5.1  แล้วพิจารณาตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจาก
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ นั้น ยังไม่สมบูรณ์ ณ วินาทีนี้ สถานการณ์เปลี่ยน 
โลกเปลี่ยน เราต้องแก้ให้จบเพื่อให้สมบูรณ์  

3. ส าหรับ (ร่าง) ระเบียบฯ จะท าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือเดินหน้าต่อไป ช่วยท าให้เดินต่อไปได้ 
ในฐานะท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพ่ือเติมเต็มให้สมบูรณ์
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปได้  

 
30. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้  
1 .   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยทุ กท่ านตั้ ง ใจดีหมด คุณจารุนันท์ฯ  อธิการบดี  

มีความเห็นว่าหากเปลี่ยนระเบียบกลางคันจะเกิดปัญหา แต่กรณีนี้เป็นคนละประเด็น เพราะว่ากรณีนี้คือ 
องค์อ านาจสูงสุดของหน่วยงาน หากประกาศระเบียบใดไปแล้ว จะไปด าเนินการตามนั้นแล้วไปเปลี่ยนภายหลัง
เป็นเรื่องที่ ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ เพราะสภามหาวิทยาลัย ยังไม่ได้อนุมัติงบกลางปี ฉะนั้น ค่าใช้จ่าย 
สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติ ยังไม่สิ้นสุด จึงไม่ได้ขัดแย้ง และไม่น่ามีปัญหาการฟ้องศาลปกครองแต่อย่างใด 
คนละประเด็นกัน  
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2.  หากจะรอมชอมกันเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปได้ จะเป็นไปได้หรือไม่  (ร่าง)  
ระเบียบฯ  ก็ด าเนินการไปโดยการพยายามท าให้รอบคอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็น คือ ต้องไปพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  
ต้องประกอบด้วยกรรมการเท่าไร  บุคคลภายนอกเท่าไร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าไร 
บุคคลภายนอกสภามหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ เท่าไร องค์คณะประกอบด้วยอะไรบ้างเพ่ือให้รอบคอบ  

3.  เพดานการใช้เงิน การใช้เงินเพ่ือให้มีความยั่งยืน สามารถเผชิญความเสี่ยงเรื่องการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยลง ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างน้อย  1 ปี เหลือเงิน
สะสมไว้ให้ได้มากที่สุด ถ้าไม่ได้ต้องระวังอย่างยิ่ง ใช้หมดไม่ได้  จึงเห็นควรถอนเรื่อง (ร่าง)  ระเบียบฯ ออกไป
ก่อน  

4.  ตามท่ีได้มีการอภิปรายกัน และตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ไดก้ล่าว
ไว้นั้น สภามหาวิทยาลัยมีความกังวลเรื่องการขอเงินงบประมาณกลางปีโดยไม่มีระเบียบรัดกุมเพียงพอ  คือ
ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ไม่ชัดเจน นี่คือนัยยะที่ว่าเหตุใดต้องจัดท า (ร่าง) ระเบียบฯ ที่ต้องค านึงความเป็นเหตุ
เป็นผลตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า ไม่ค านึงถึงที่สภามหาวิทยาลัยเคยอภิปราย
กันมาสองสามครั้งแล้วก็ยังคงอนุมัติตามระเบียบเดิม ฉะนั้นการที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยอภิปรายมาก็ไม่ได้
น ามาประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

5.  เห็น ใจคณะต่ างๆ เพราะบางคณะจ า เป็นต้อง ใช้ งบประมาณ  ทุกคณะที่ ขอ  
งบประมาณมากลางปี ควรพิจารณารายละเอียดว่ากรณีใดมีความจ าเป็น  เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
พิจารณารายละเอียดทีละคณะ ยาอะไรที่จ าเป็น ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่อธิการบดีได้ชี้แจง ก็แยก
ประเด็นให้ชัดเจน คราวหน้าก็แยกเรื่องเข้ามาเฉพาะเรื่องส าคัญ  หากคณะใดยังไม่จ าเป็นก็สามารถน ามา
พิจารณาคราวหน้าได้ วันนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการพิจารณาทั้งหมด พิจารณาเฉพาะเรื่องส าคัญ มีความจ าเป็น
เร่งด่วนก่อน เพ่ือช่วยกันประคับประคอง พิจารณาเฉพาะกรณีและตั้งเป็นระเบียบวาระการประชุมใหม่  
การแก้เป็นวาระเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์โควิด เพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้และ
จ าเป็นต้องมี ปัญหาต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างนี้รอมชอมกันได้หมด  

 
31) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอ

เพิ่มเติม ดังนี้  
เห็นด้วยกับการสลับระเบียบวาระที่ 5.1 และ 5.2  เนื่องจาก (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ยังไม่จบ 

ในวันนี้ ต้องน ากลับไปปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ส่วนเรื่องศาลปกครองไม่ใช่ศาล
ยุติธรรม ดังนั้น ถ้าจะให้เสี่ยงเรื่องถูกฟ้องขอไม่เสี่ยงอย่างที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าว  
ไม่จ าเป็นต้องเชื่อแต่ขอให้ฝ่ายกฎหมายรอบคอบ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไม่ถูกฟ้องคดีจะตีความ
อย่างไรก็แล้วแต่  แต่ขอยืนยันตามหลักกฎหมาย เพราะศาลปกครองนั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิฟ้องร้อง
หน่วยงาน  ขอให้ประธานที่ประชุมพิจาณาว่าจะพิจารณาวาระอย่างไร เพราะระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการ
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ คงต้องมีมติน าไปปรับปรุงอย่างไร ให้มีความชัดเจน  
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32) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  
  1. กระผมพยายามสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เดินไปข้างหน้า เพียงแต่มองว่าระเบิดเวลา 
อยู่ตรงไหน จะได้ไม่โยงไปข้างหน้า ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาอยู่ในร่องรอยนี้มาตลอด และเห็นใจทุกคณะ 
ที่ต้องการงบประมาณไปด าเนินการต่อไป แต่อย่าให้ความปรารถนานั้นน าไปสู่ปัญหาข้างหน้า หากอนุมัติ  
อาจน าไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องได้ 

     จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าระเบียบ เพ่ืออนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมคราวที่ผ่านมา 
ได้หารือกันอย่างกว้างขวางว่าต้องปรับระเบียบให้มีความชัดเจน หากเสนอมาทั้งหมดและสภามหาวิทยาลัย  
จะอนุมัติทั้งหมด จะเป็นข้อครหาได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นไม้หลักปักเลน  หากจะพิจารณาตามความจ าเป็น
เร่งด่วน  ก็ควรพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นตามที่  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เสนอ  
  คณะแพทยศาสตร์ขอมา 200 กว่าล้านบาท และท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติงบประมาณให้
คณะแพทยศาสตร์ไปแล้ว 60 ล้านบาท สภามหาวิทยาลัยยังไม่ ได้ค าตอบและค าชี้แจงที่ชัดเจนแต่อย่างใด  
ส าหรับโรงพยาบาลสนามรัฐบาลดูแลอยู่  วันนี้สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วน แต่ถ้าไม่
เร่งด่วนก็ไม่อนุมัติ มิฉะนั้นจะล าบากในวันข้างหน้า เพราะสภามหาวิทยาลัยได้เคยมีมติตั้งแต่ปี พ.ศ.2561  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการจัดสรรเงินรายได้ไปแล้ว แต่มากลับค าในวันนี้ 

2. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
ที่อนุมัติแบบออนไลน์ และมีบุคคลภายนอกเพียงคนเดียว ที่เหลือเป็นบุคคลในมหาวิทยาลัย จึงไม่แน่ใจว่าได้
พิจารณาละเอียดพอหรือไม่ ที่อนุมัติเงิน  400-500 ล้านบาท โดยใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยก าชับมาตลอดว่าให้มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบใหม่  ถ้าสภามหาวิทยาลัยอธิบายได้ว่าท าไม
พิจารณาคราวนี้แตกต่างสภามหาวิทยาลัยรับได้  แต่ถ้าคนอ่ืนมองว่าสภามหาวิทยาลัยมีเจตนาทุจริต หากเรื่อง
ถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ไม่ใช่แค่ศาลปกครอง ซึ่งจะ
เป็นปัญหาต่อไป  

 
33) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเมื่อวันที่เท่าไร สิ่งที่อภิปรายต้องน ามาอิงกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งก่อนๆ ถ้าสภา
มหาวิทยาลัยส่งสัญญาณ แล้วคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยอนุมัติโดยไม่
ค านึงโดยความกังวลของสภามหาวิทยาลัย  ก็เป็นไปไม่ได้ว่าผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ขึ้นมาสภามหาวิทยาลัยแล้วใช้ระเบียบเดิม ดังนั้น จึงขอข้อมูลว่าก าหนดการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยคือวันที่เท่าไร หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยกังวล
เรื่องนี้หรือไม่ ถ้าใช่ ประเด็นนั้นตกไปเลย เสนอทางออกยืนยัน แยกเรื่องทั้งหมดออกเป็นเรื่องๆ ให้น ากลับไป
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ใหม่หมดและเสนอเป็นวาระใหม่เข้ามา เป็นเรื่องๆ แต่ละคณะ เรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน เช่น โควิด  อนุมัติ
พิเศษภายในวันนี้ ไม่งั้นเสียหายหนัก  สภามหาวิทยาลัยสามารถอธิบายได้ว่าท าไมอนุมัติไป   เป็นไปได้หรือไม่ 
ที่ฝ่ายเลขานุการจะโทรไปถามคณะต่างๆ ว่าเรื่องใดจ าเป็นแล้วตั้งเรื่องเข้ามาเป็นวาระอ่ืนๆ ขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งจะรอการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคมไม่ได้   

 
34) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ประชุมฯ 

ดังนี้ 
เอกสารที่ทุกคณะท าเรื่องเสนอขออนุมัติว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอ

เป็นเอกสารประกอบการประชุมให้แล้ว ขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาตามเอกสารดังกล่าว  และจ าเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยด่วน หากคอยไปเดือนหน้าเกรงว่าจะไม่ทั น ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมว่าเงินทั้งหมดที่มีเหลือก็ใช้ได้ถึงกลางเดือนเมษายนเท่านั้น  ตอนนี้มหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไขปัญหา
ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลทันตกรรม  วันนี้ต้องดูว่า
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติอย่างไร เท่าไร จะได้แจ้งคณะ แล้วก็แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบต่อไป  
 

35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  
  ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือความสบายใจของรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  ดังนี้ 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ประชุมเมื่อวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2564 มีองค์ประกอบการประชุมที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย คือ  

1) อธิการบดี   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
เป็นประธานกรรมการ  

2) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์)    
เป็นรองประธานกรรมการ 

3) รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์)  
เป็นกรรมการ  

4) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วโิยชน์)      
เป็นกรรมการ   

5) คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน   รัตนวิบูลย์สม)           
เป็นกรรมการ  

6) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายประจินต์   เมฆสุธีพิทักษ์)     
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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                      และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ประชุมออนไลน์ในวันดังกล่าว คือ 
1) นางอุไร ร่มโพธิหยก   
2) นายศีลวัต  สันติวิสัฏฐ์ 
3) ดร.ส าราญ ทองแพง 

 

    หลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จแล้ว นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์  ได้ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจมาก 
ดังนั้น การประชุมดังกล่าว จึงมีทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกครบ 3 ท่าน  และบุคคลภายใน และได้มี
การจัดส่งเอกสารการประชุมต่างๆ ให้กรรมการทุกท่านรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และหลังการประชุม
ได้มีการรับรองรายงานการประชุม 

 

36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท
ผู้บริหาร ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

มีความเห็นว่าขณะนี้ (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564 ยังไม่ออก ตอนนี้ใช้ระเบียบฯ พ.ศ. 2561 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน มองว่าคณะในฐานะคณบดี เราทุกคนตั้งใจท างาน การขอใช้งบประมาณกลางปี
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้  และน าเงินไปใช้ในการพัฒนาคณะ จึงขอความกรุณากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านโปรดพิจารณาอนุมัติ เพราะหากถูกดึงเรื่องกลับไปก็ไม่สามารถน าไปบริหารได้ กว่าจะได้
เงินสะสมมาจนกว่าจะสามารถใช้พัฒนาคณะได้ ต้องใช้เวลา คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดลบ 5 ล้านบาทมาก่อน 
และปัจจุบันท าให้มีงบประมาณจ านวน 13 ล้านบาท แต่กลับใช้ไม่ได้ ทั้งท่ีมีแบบประเมินชัดเจนว่าห้องน้ าไม่พอ 
ห้องเรียนช ารุด และต้องเตรียมการสอนออนไลน์อีก  

   และในเนื้อหาสาระได้เสนอเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ จึงขอให้กรรมก ารสภา
มหาวิทยาลัย  ให้ความกรุณาด้วย เพราะทุกคณะท างานด้วยความยากล าบากเนื่องจากต้องการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและระเบียบพัสดุกรณมีีเกณฑ์ทีช่ัดเจนอยู่แล้ว  

 

37) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทอาจารย์ 
ได้อภิปรายต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ข้อกังวลที่สภามหาวิทยาลัยมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 เรื่องการปรับระเบียบ ดูเหมือนว่า 
ไม่ได้ถูกส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ จึงท าให้ล่าช้ามา 3-4 ปี คณะเองก็ไม่ได้รับทราบตรงนี้ ระเบียบที่น าเสนอ 
ในระเบียบวาระที่ 5.1  เข้าใจว่าคงต้องน าระเบียบไปปรับปรุง  ระยะเวลาอย่างเร่งด่วนใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 
เดือน ทั้งในส่วนปรับปรุงองค์ประกอบสัดส่วนกรรมการ  

ส าหรับเรื่องการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) ได้ผ่าน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม 2564 จ านวน 12 คณะ และมีหมวดเงินที่เป็นเงินเดือน 
หากสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติ อาจจะกระทบต่อคณะต่าง ๆ อย่างยิ่ง แต่ด้วยความกังวลการใช้เงิน  
สภามหาวิทยาลัยอาจไม่อนุมัติได้ทุกอย่าง แต่ต้องพิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วน  และหาก (ร่าง) ระเบียบฯ 
ปี พ.ศ.2564 ยังไม่ออก อาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตามความจ าเป็น  
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38)  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภท

ผู้บริหาร  ได้อภิปรายต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วย แต่ในแบบฟอร์มที่กองแผนงานส่งมาให้คณะต่างๆ ในการแจ้งว่าชดใช้คืน  

ในแต่ละปีเท่าไร ซึ่ง fix เกินไป  หากเป็นเช่นนั้น จึงขออนุญาตให้กองแผนงานปรับแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าว ไม่เช่นนั้น บางคณะที่เขาไม่สามารถจะหาเงินได้ในปีหนึ่งเพ่ือไปชดใช้คืน อาจจะท าให้เดือดร้อนได้  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการวางแผนซึ่งเห็นด้วยกับศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 

39)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  จากตัวเลขที่ขออนุมัติใช้งบประมาณจากรายได้สะสม (รวมมิติกองทุน) ที่แต่ละคณะเสนอ

ทั้งหมดจ านวน  323 ล้านบาท  คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 245 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 76% ของจ านวน

รวมทั้งหมด ส่วนคณะที่ เหลือมีจ านวนต่ ากว่า 10 ล้านบาท มีหน่วยงานที่ เกิน 10 ล้านบาท ได้แก่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ และส านักหอสมุด 

             ถ้าสภามหาวิทยาลัยจะท าให้เดินหน้าต่อไปได้ ก็อาจจะพิจารณาว่าคณะใดที่ขออนุมัติใช้

งบประมาณต่ ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งรวมกันแล้วไม่ถึง 20% ก็อนุมัติเหล่านี้ไป  ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ 

มีความจ าเป็นตรงไหนก็ Focus ลงไปในรายละเอียด และพิจารณาว่าท าให้การด าเนินงานของโรงพยาบาล

ด าเนินการไปได้  ไม่ควรอนุมัติให้ทั้งหมด 245 ล้านบาท  เพราะว่าเป็นเงินสะสม แต่ควรพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์อะไรสักอย่างที่สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแล ส าหรับคณะอ่ืนอนุมัติเลยเพ่ือให้สามารถด าเนินการ 

ได้แต่คณะแพทยศาสตร์ให้พิจารณาตามความจ าเป็น อาจจะมีคณะกรรมการไปก ากับดูแล และก็เห็นชอบ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไป  โดยดูวงเงินยอดไม่ให้เกินจ านวนเท่าไร เพ่ือให้เดินไปข้างหน้าได้ 

สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าอย่างไร 

 

40) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  เห็นด้วยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ โดยยึดระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 

เนื่องจาก (ร่าง) ระเบียบ   ปี พ.ศ.2564 ยังไม่ออก  เราควรจะให้ความกรุณากับทางคณะที่เสนองบประมาณ

เข้ามาแล้วดูเหตุผลความจ าเป็น   ถ้าต่ ากว่า 10 ล้านบาท คิดว่าน่าจะให้ และกรณีเกินกว่านั้น เช่น คณะ

แพทยศาสตร์ มองว่าการระบาดของ  โรคโควิด 19 เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงควรให้การ

สนับสนุนเพราะว่าเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย และถ้าเป็นยาที่จ าเป็น หรือวัสดุทางการแพทย์ที่จ าเป็นควร

จะอนุมัต ิ
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41) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้หารือต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 

  กรรมการฯ ทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ และต้องพิจารณาระเบียบ 

กฎเกณฑ์เพ่ือให้สมบูรณ์มากข้ึน ส าหรับระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ให้ย้ายไปเป็น

ระเบียบวาระที่ 5.2  และน าระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นมา

พิจารณาก่อน และขอให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยอยู่ได้และต้องดู

ความจ าเป็นในแต่ละคณะหรือแต่ละองค์กร ซึ่งขอความเห็นจากกรรมการทุกท่านว่า  จะปรับระเบียบวาระ 

การประชุมหรือไม่ โดยน าระเบียบวาระท่ี  5.1 มาเป็นระเบียบวาระท่ี 5.2  จะได้ไปต่อได้  

  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้มีการปรับระเบียบวาระการประชุม 

โดยน าระเบียบวาระท่ี  5.1 มาเป็นระเบียบวาระท่ี 5.2   

 

42) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  เห็นด้วยในการปรับระเบียบวาระการประชุม แต่ชื่อวาระที่ขอรับการจัดสรรเงินรายได้ 

(เพ่ิมเติมกลางปี)  ควรเป็น “ขอกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้” แล้วพิจารณาว่าจ าเป็นแค่ไหนของ

แต่ละคณะ อย่างที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ หรือกรรมการหลายท่านได้อภิปรายว่าถ้าต่ ากว่า 

10 ล้านบาท ก็อนุมัติได้  และถ้าเป็นไปได้ให้พิจารณาว่าใน 3 เดือนข้างหน้า  จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเท่าไรที่

คณะจะสามารถเดินต่อไปได้ จึงขอให้เป็นเรื่องฉุกเฉิน หากใช้ชื่อวาระการประชุมเดิม (การจัดสรรเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) จะเหมือนไม่ค านึงถึง ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ ์

สามโกเศศ และกรรมการสภาฯ หลายท่านได้อภิปรายไว้ในการประชุมครั้งก่อนๆ 

ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนชื่อวาระ เมื่อสลับวาระการประชุมแล้วก็เปลี่ยนชื่อวาระใหม่  และ

พิจารณาเฉพาะส่วนที่จ าเป็นจริงๆ ในอีก 2 เดือนข้างหน้าที่เป็นงบเร่งด่วนและเหมาะสม  ถ้าคณะใดที่ต่ ากว่า 

10 ล้าน จ าเป็นต้องใช้จ านวนเท่าไรก่อนเพ่ือที่จะสามารถให้คณะเดินหน้าต่อไปได้  ในส่วนโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็พิจารณาในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วน  ดูเกณฑ์กลางๆ ที่พอจะให้ผ่านไปได้ 2 เดือนข้างหน้า  

จะได้ใช้ระเบียบที่ดีๆ ในอีก 2 เดือนข้างหน้าหากทันในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 

2564  สามารถใช้ระเบียบใหม่ไปเลย  

  เพ่ือให้เป็นไปตามที่กรรมการสภาฯ ทุกท่านอภิปรายและเห็นด้วยให้น าระเบียบวาระที่ 5.2 
เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นระเบียบวาระท่ี 5.1  และให้น าระเบียบวาระท่ี 5.1 การขอ
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) ไปพิจารณาเป็นระเบียบ
วาระท่ี 5.2  ดังนั้น  ฝ่ายเลขานุการจึงสลับวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  5.1   การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(เพิ่มเติมกลางป)ี  (กองแผนงาน) 
 

1. สรุปเร่ือง 
   1. ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 276 (8/2563) เมื่อวันที่ 20 กันยายน  

2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีรายจ่าย

จ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติม จากรายได้สะสม และประมาณการรายรับเพิ่ม  

   2. ซึ่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

    1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราว

ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 

6/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  

    2) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และ ครั้งที่ 

2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564   

  3.  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 282 (3/2564) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้มี

มติขอให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) ดังนี้ 

    1)  มอบคณะแพทยศาสตร์ จัดท าข้อมูลในส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เกี่ยวกับการซื้อยา หรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นยาอะไร หรือ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการใด 

    2)  มอบหน่วยงานที่ขอจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) 

จากเงินรายได้สะสม จัดท าแผนการใช้คืนเงินรายได้สะสม  

  4. ในการนี้  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ด าเนินการ จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา

การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) มิติหน่วยงาน    

 

 
หมายเหตุ :  (1) รายได้สะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 หักวงเงินที่น ามาสมทบตั้งต้นปีแล้ว  

              *ประมาณการรายรับเพิ่มเติมของคณะบริหารธุรกิจฯ    จ านวน       895,000  บาท 

       หัก    ส ารองความเส่ียง                       จ านวน             26,850 บาท 

                หัก    สมทบกองทุนคงยอดเงินต้น             จ านวน             26,850   บาท 

      หัก    สมทบกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ฯ     จ านวน               26,850    บาท 

      หัก    สมทบบรหิารมหาวิทยาลัย  จ านวน            244,335   บาท       

               เหลืองบประมาณบริหารคณะฯ        จ านวน    570,115    บาท 

              **ประมาณการรายรับเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลยั  จ านวน     1,500,000   บาท 

       หัก    ส ารองความเส่ียง                                 จ านวน             45,000  บาท 

                หัก    สมทบกองทุนคงยอดเงินต้น              จ านวน             45,000  บาท 

      หัก    สมทบกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ฯ     จ านวน              45,000  บาท 

      หัก    งบประมาณบริหารส่วนกลาง             จ านวน            136,500   บาท 

เหลืองบประมาณบริหารบัณฑิตวิทยาลยั     จ านวน       1,228,500  บาท 

ที่ หน่วยงาน 
รายได้สะสม (บาท) 

ณ 30 ก.ย.63(1) 

ประมาณการ
รายรับเพิ่มเตมิ 

(บาท) 

ขออนุมัติใช้งบประมาณ 
 
รวมมิติหน่วยงาน
จ านวน (บาท) 

รายได้สะสม (บาท) 
ประมาณการ

รายรับเพิ่มเตมิ 
(บาท) 

1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ 13,458,182.97 - 8,918,548     - 8,918,548     
2 คณะวิทยาศาสตร์ 65,428,669.58 - 5,338,500    - 5,338,500    
3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,742,463.74 - 2,346,500    - 2,346,500    
4 คณะเภสัชศาสตร์ 44,490,762.32 - 5,699,000 - 5,699,000 
5 
 

คณะแพทยศาสตร์ 346,131,447.87 - 245,000,000 - 245,000,000 
   - ส่วนคณะฯ 84,143,881.46 - 5,000,000 - 5,000,000 
   - ส่วนโรงพยาบาลฯ 261,987,566.41 - 240,000,000 - 240,000,000 

6 คณะทันตแพทยศาสตร์   17,422,582.83 - 15,600,000    - 15,600,000    
7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 26,913,408.63 - 8,229,900  - 8,229,900 
8 คณะสหเวชศาสตร์ 20,882,553.13 - 5,915,000   - 5,915,000   
9 คณะมนุษยศาสตร์ 50,551,023.22 - 6,800,000   - 6,800,000   
10 คณะบริหารธุรกิจฯ* 113,027,517.95 895,000 1,000,000 868,150 1,868,150 

  - ส่วนคณะฯ - - 1,000,000 570,115 1,570,115 
  - ส านักงานอธิการบด ี - - - 298,035 298,035 

11 วิทยาลยันานาชาต ิ 60,589,240.57 - 1,800,000   - 1,800,000   
12 ส านักหอสมุด 42,648,221.13 - 14,524,000   - 14,524,000   
13 บัณฑิตวิทยาลัย** - 1,500,000 -   1,455,000 1,455,000 

  - ส่วนวิทยาลยัฯ - - - 1,228,500   1,228,500   
  - ส านักงานอธิการบด ี - - -  226,500   226,500   

รวม 820,286,073.94 2,395,000 321,171,448 2,323,150 323,494,598 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารการจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  

 2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 3. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าค าขอตั้งเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(เพ่ิมเติมกลางปี)  

 4. แผนการใช้คืนเงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            

 5. บันทึกข้อความขอรายงานสถานการณ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคงเหลือส าหรับใช้ให้บริการผู้ป่วย 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   

6. รายงานข้อมูลการซื้อยา หรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

นเรศวร)  

  7. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 8. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

  9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533  มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ดังต่อไปนี้  

  (9)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

  1. อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) วงเงินเต็ม จ านวน 

323,566,448 บาท  โดยน ามาจัดสรร จ านวน 323,494,598 บาท วงเงินส ารองความเสี่ยง จ านวน 71,850 

บาท   โดยแบ่งเป็น 

  1.1 จากรายได้สะสม  จ านวน  321,171,448   บาท  

- คณะเกษตรศาสตร์ฯ   จ านวน     8,918,548    บาท 

- คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน     5,338,500    บาท 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน     2,346,500    บาท 

- คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน     5,699,000    บาท 

- คณะแพทยศาสตร์     จ านวน  245,000,000 บาท 

   ● ส่วนคณะ    จ านวน     5,000,000   บาท 

   ● ส่วนโรงพยาบาลฯ    จ านวน  240,000,000   บาท  

- คณะทันตแพทยศาสตร์    จ านวน    15,600,000 บาท 
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- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน      8,229,900 บาท 

- คณะสหเวชศาสตร์                จ านวน      5,915,000 บาท 

- คณะมนุษยศาสตร์   จ านวน      6,800,000   บาท 

          - คณะบริหารธุรกิจฯ   จ านวน      1,000,000  บาท 

- วิทยาลัยนานาชาติ    จ านวน      1,800,000  บาท 

- ส านักหอสมุด           จ านวน     14,524,000 บาท 

           1.2 จากประมาณการรายรับเพิ่ม   จ านวน  2,395,000 บาท  โดยน ามาจัดสรร จ านวน  

2,323,150 บาท วงเงินส ารองความเสี่ยง จ านวน 71,850 บาท 

  - คณะบริหารธุรกิจฯ             จ านวน         895,000 บาท 

            ● คณะบริหารธุรกิจฯ      จ านวน         570,115   บาท  

            ● ส านักงานอธิการบดี     จ านวน          298,035  บาท  

           (หักส ารองความเสี่ยง      จ านวน            26,850  บาท) 

                    -  บัณฑิตวิทยาลัย     จ านวน        1,500,000  บาท 

            ● บัณฑิตวิทยาลัย         จ านวน        1,228,500  บาท  

            ● ส านักงานอธิการบดี    จ านวน          226,500   บาท  

             (หักส ารองความเสี่ยง     จ านวน            45,000  บาท) 

 2. อนุมัติ ในหลักการให้มหาวิทยาลัย น าวงเงินส ารองความเสี่ ยง จ านวน 71,850 บาท  

มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมได้ แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

4. การน าเสนอและการอภิปราย 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายสืบเนื่องมาจากการอภิปราย เกี่ยวกับ การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....... สรุปได้ ดังนี้ 

 

43) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  ตามที่ได้อภิปรายก็เห็นความส าคัญที่สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติ ก็จะเป็นเรื่องของระเบียบ 

ถ้าวันนี้ที่เข้าใจสรุปก็คือว่า  
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1) มีการสลับวาระการประชุม  

2)  จะอนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ในทุกคณะ ซึ่งส่วนใหญ่มีการแจงรายการและงบประมาณที่

ต้องการใช้จ่ายที่ชัดเจน ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ที่ยังอาจมีรายการทีย่ังไม่ชัดเจน และมีการใช้เงินงบประมาณ

ทีเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ได้เคยเสนอขอใช้เงินงบประมาณรายได้สะสมเพ่ือรับมือกับ

สถานการณ์โควิด-19 จ านวน 120 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 หากแต่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงิน

งบประมาณเป็นเบื้องต้นที่ 60 ล้านบาทก่อน เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินและให้ชี้แจงรายการที่ต้องการใช้จ่าย

เพ่ือรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ชัดเจน และต่อมาคณะแพทยศาสตร์ได้มีการรายงานชี้แจงต่อสภา

มหาวิทยาลัยว่า ได้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปใช้จ่ายเพ่ือจัดซื้อกักตุนยาต่างๆ ไว้เพราะเกรงวิกฤตเรื่องการขาดยา

ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ดังนั้น ดิฉันจึงขอทราบข้อมูลในเบื้องต้น

ในส่วนนี้ก่อนว่า ประเภทและปริมาณยาที่ได้จัดซื้อและกักตุนไว้ในครั้งดังกล่าวโดยใช้เงินงบประมาณรายได้

สะสม 60 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติไป และเม่ือบวกกับการจัดซื้อยาโดยงบประมาณปกติในปีเดียวกันนั้น ณ วันนี้ 

ยาต่างๆ เหล่านั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ อย่างไร และยังขาดยาอะไรบ้างที่ว่าไม่เพียงพอหรือจ าเป็นต้องซื้อเพ่ิมเติม 

และเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ เพ่ือจะช่วยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ที่ขอรับ

การจัดสรรในครั้งนี้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 และเห็นด้วยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ที่ควรจะต้องมีคณะท างานเข้าไป

ดูแลเรื่องนี้ เพราะเป็นเงินที่จ านวนมาก และเห็นด้วยกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ในเรื่อง

ของเงินงบประมาณรายได้สะสมว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากของมหาวิทยาลัย ถ้าเราใช้อย่างระมัดระวัง อย่างมีสติก็

ท าให้มหาวิทยาลัยลดปัญหาเรื่องของงบประมาณท่ีไม่เพียงพอในอนาคต 

 

44) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดี  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 

  ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล  ว่าในเรื่องของการ

ท างานของมหาวิทยาลัย ในการที่ทุกคณะจะขอมาเป็นครั้งๆ เพ่ือให้อธิการบดีอนุมัติในเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งมี  

กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในที่ดูแล มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่จะตามดู 

ไม่จ าเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นไปอีก เพราะว่าอธิการบดีรับผิดชอบเต็มตัวอยู่แล้ว ในเรื่องของความรับ

ผิดทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น เป็นเรื่องของผู้บริหารสูงสุดที่จะท าตรงนี้อยู่แล้ว  

  ถ้าวันนี้ต้องดูความเหมาะสมบางคณะถ้าขอเงินมา 5 ล้านบาท แล้วเขาจะใช้เรื่องเดียวทีเดียว 

ก็ไม่จ าเป็นต้องท าเป็น Phase แต่ว่ากรณีนี้เป็นหลักการทั่วไป ว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินแต่ละครั้งคณะ 

จะขออนุมัติมาไม่สามารถที่จะเกินกรอบที่อธิการบดีจะอนุมัติได้ เป็นเรื่องระเบียบราชการที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว  

ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถึงอย่างไรก็ต้องระวังตัว เพราะอธิการบดีเป็นคนลงนาม ต้องรับผิดชอบเต็มตัว อธิการบดี
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คนเดียวเท่านั้นที่จะโดน เรื่องนี้ก็ต้องให้ความดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญอยู่แล้ว ต้องเรียน

ท่านประธานที่ประชุมแบบนี้ 

 

45) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปรายต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  เคยได้ยินอธิการบดีพูดมาแบบเดียวกันเมื่อตอนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ  

60 ล้านบาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งด าเนินการซื้อยาไปแล้ว 45 ล้านบาท จึงไม่แน่ใจว่าถ้าสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติยอดเงินทั้งหมดทันที เงินจ านวนมาก จะเป็นปัญหาเก่าซึ่งยังไม่ได้รายงานมาให้ครบ ปัญหา

มันจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าท าให้ง่ายขึ้น คิดว่าตอบที่ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และที่มีความ

จ าเป็นต้องช่วยเหลือ คือ คณะไหนที่ขอมา ถ้าต่ ากว่า 10 ล้านบาท ก็อนุมัติวงเงินไปเลย ส่วน 2 คณะที่เกินคือ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ และส านักหอสมุด  ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ขอมาจ านวน 245 ล้านบาท คิดเป็น 

20% ของทั้งหมดที่ขอมาในงบประมาณ  น่าจะมีการช่วยกันพิจารณาเพราะเป็นเงินสะสม เรื่องกลไกอะไร  

สักอย่าง ถ้าจะให้ท่านอธิการบดีรับผิดชอบเอง เกรงว่าจะเป็นปัญหาได้ เพียงแต่ว่าสภามหาวิทยาลัยต้องช่วยกัน

รับผิดชอบทั้งหมด  

  เพราะฉะนั้นถ้าอนุมัติตามท่ีเสนอมาท้ังก้อน เกรงว่าจะเป็นเรื่องท่ีน่ากลัวมาก 

 

46) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ได้กล่าวว่าในกรณีที่ขอรับการจัดสรรต่ ากว่า 

10  ล้านบาท  แล้วก็ช่วยกรุณาดูกรอบวงเงินถ้าเป็นไปได้  ตามกรอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564  พิจารณา

ว่าคณะไหนมีเกินกว่าร้อยละที่ต้องมีเงินสะสมอย่างน้อยที่ก าหนดไว้เกินวงเงินสะสมที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

แต่เท่าที่พิจารณามีบางคณะที่อาจจะต้องใช้ประมาณ 195 ล้านบาท  ถ้าเป็นจ านวน 270 ล้านบาท จะเกิน

วงเงิน 25% ขึ้นไป จึงขอให้ให้พิจารณาตามกรอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ปี พ.ศ.2564     

 

47) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  ตอนนี้เราใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ฉะนั้น เมื่อระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561  ก าหนดเป็นอย่างไร

ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น และเห็นว่าเรื่องของโควิด 19 เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ระเบียบพัสดุ

บังคับอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคณะต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ถ้ามีปัญหาอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบภายใน  

มีทั้ง สตง. ป.ป.ช.  ป.ป.ท.  จึงมีความเห็นว่าน่าจะอนุมัติ 
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48) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้เสนอความเห็น

ต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 

  1.  เห็นด้วยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  ว่าสภามหาวิทยาลัยจะต้อง

เห็นความส าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาของมหาวิทยาลัย  เรื่องโควิดเป็นเรื่องส าคัญ  มีคนไข้ระบาดมากมาย  

เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้คิดว่าควรพิจารณาถึงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวร

เอง ก็ได้ทราบว่านิสิตติดกันเอง 100 กว่าคน และคนภายนอกที่ต้องดูแลอีก  ถือเป็นจรรยาบรรณของการ 

เป็นแพทย์ 

  2.  เมื่อครั้ งที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ งบประม าณ 60 ล้านบาทของคณะ

แพทยศาสตร์ จากรายงานการประชุมจะพบว่า  งบประมาณ 60 ล้านบาท ได้มาชี้แจงจนจบแล้วไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของมูลนิธิได้มาแถลงว่าไม่ได้น าเงินไปใช้กับมูลนิธิ แต่ปัญหาติดอยู่ที่ว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือ

ตรวจสอบว่ายอดยาที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซื้อยาสะสม

ส าหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน หัวใจต่างๆ เพ่ือรองรับเรื่องโควิด เพราะเป็นผลกระทบจากโควิด  ให้ตั้งคณะกรรมการ

ไปตรวจสอบว่ายาเหล่านั้นยังคงอยู่หรือไม่ ถ้ายังอยู่จะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยซื้อ ให้ใช้ยา

เหล่านั้น และตัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยออกไป 

  ดังนั้น งบประมาณ 60 ล้านบาท ของคณะแพทยศาสตร์ ที่อภิปรายกันเมื่อตอนงบโควิดได้จบ

ไปแล้ว และไม่มีอะไรที่ไม่โปร่งใส  เรื่องเดียวที่ติดตามคือติดตามยาที่ส ารองไว้ว่ายังอยู่หรือไม่ หากยังอยู่ก็อย่า

ใช้งบของมหาวิทยาลัย  ขอทบทวนตรงนี้ว่าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่  ไม่ต้องการให้บุคลากรเข้าใจว่า

งบประมาณ 60 ล้านบาท   ของคณะแพทยศาสตร์ที่น ามาใช้เรื่องโควิด  คณะแพทยศาสตร์ไม่โปร่งใส  เพราะว่า

บุคลากรทางการแพทย์ ค่อนข้างท่ีจะท้อแท้ใจมากในเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้   

  ขอสนับสนุนว่าจากการเป็นประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีโอกาสเข้าพบทุกคณะ ได้เห็น

ความตั้งใจของคณบดีทุกคณะ ไม่ว่าคณะไหนตั้งใจในการท างานมาก แต่ปัญหาที่เห็นมาคืองบประมาณที่ต้องใช้ 

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือนิสิต เช่น การเรียนการสอนระบบใหม่ต้องใช้เงิน  ประธานกรรมการส่ งเสริมฯ 

เองก็ยังหาทุนให้เด็กที่ไม่สามารถท่ีจะสนับสนุนในเรื่องของการใช้ออนไลน์ส าหรับการเรียนของมหาวิทยาลัยได้ 

  ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ควรใช้ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2561 ไปก่อน ส่วนการพิจารณาของ 

คณะแพทยศาสตร์ วงเงิน 245 ล้านบาท  การที่ท่านอธิการบดีบอกว่าจะให้เป็น Phase ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะเทให้เขาไปเลย 245  ล้านบาท มั่นใจว่าอธิการบดีต้องพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป เพราะโรงพยาบาลจะแบ่งช่วง

เป็น 2 เดือน 3 เดือน เพ่ือรองรับสถานการณ์ไปเรื่อยๆ ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น อาจจะใช้ไม่ถึง 245 ล้านบาท 

ก็ตีกลับมา เราควรจะตั้งกรอบตรงนี้ไว้มากกว่า  เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไร  เพราะ

ตอนนี้ระบาดไปทั่วประเทศแล้วมากมาย แล้วโรคที่เป็นรวดเร็วมาก ไม่ได้ว่าเป็นแล้วรักษาเป็นเดือน เดี๋ยวนี้แค่ 

5 วันปอดพังหมดแล้ว คิดว่าตรงนี้เราควรจะให้ความส าคัญกับบุคลากรทางการแพทย์  แล้วให้อธิการบดีลงไป

ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาท่านอธิการบดีก็ต้องรับผิดชอบเงินก้อนนี้ 
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49) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  สภามหาวิทยาลัยควรน าหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งหรือไม่ ดังนี้ 

1.  สภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยว่าต้องมีระเบียบใหม่ และให้น าระเบียบไปปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- รายละเอียดที่เสนอมาวันนี้ ยังไม่ครบถ้วนตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ องค์คณะ 

- ผู้ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

ยังไม่ชัดเจน 

-  เรื่องเพดานว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ 

  2. ตอนนี้สภามหาวิทยาลัยเห็นใจแล้วว่าคณะใดมีความฉุกเฉินเข้าใจหมดทุกคณะ เช่น 

บางคณะต้องจ่ายเงินเดือนบุคลากร เพราะว่าต้องใช้แน่ๆ หรือคณะแพทยศาสตร์ที่เราเห็นใจมากกว่าจะต้องเจอ

กับโควิด สภามหาวิทยาลัยต้องการให้คณะแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไปได้  วาระที่ สภามหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาวาระการอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินให้กับทุกคณะ เนื่องจากงบประมาณที่เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปีไม่ได้

ค านึงถึงจุดนี้   ประเด็นฉุกเฉินเหล่านี้จะเกิดจากการวางแผนมาทั้งปี หรือจะฉุกเฉินจากโควิด 

  ถ้าอย่างนั้น วันนี้สภามหาวิทยาลัยก็พิจารณาแต่เรื่องฉุกเฉิน วันนี้ก็อนุมัติไปให้ได้ เพ่ือเงินจะ

ได้ออกไป มหาวิทยาลัยจะได้เดินต่อไปได้ แต่การที่จะอนุมัติทั้งก้อนทั้งหมดที่เสนอมา ไม่น่ามีเวลาเพียงพอ  

ที่จะพิจารณา  ฉะนั้นก็น าไปสู่ประเด็นที่ว่าถ้าพิจารณาทั้งก้อนไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องไปพิจารณาเรื่อง Phase 

ต่างๆ เพราะมันไม่ได้เป็นทั้งก้อนจะเป็น Phase ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเป็น Phase ก็เหมือนมีทั้งก้อน  แต่เผอิญทั้ง

ก้อนยังไม่ได้มีใครพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ ว่าได้ใช้เงินไปครบถ้วนดีใช้ประโยชน์จริงทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว ประเด็นต้องแยกแยะ เรื่อง Phase เข้ามาไม่ได้ เพราะเราไม่ได้คิดว่าวันนี้ต้องให้ทั้งก้อน แต่ให้เฉพาะกรณี

ฉุกเฉิน  ถ้าแบบนี้ยังมีเวลา พอมีระเบียบจริงออกมาก็จะได้พิจารณาผ่านกรรมการคณะ คณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย เข้ามาตามระเบียบใหม่ พอแบบนี้ก็จะสามารถพิจารณาทั้งก้อนได้  

และก็จะไปแบ่งอย่างไรก็ค่อยว่ากัน แต่ 2 เดือนข้างหน้านี้เอาให้รอด แต่ถ้าหากเชื่อตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.

จารุภา วิโยชน์ กล่าวว่าระเบียบอาจจะไมส่ามารถออกได้ภายใน 2 เดือน ก็เอาเป็นว่า 2 เดือนนี้ขาดอะไร ท าไป

ให้ได้ก่อน อย่างนี้ได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเถียงกัน เข้าใจทุกฝ่ายพอแบบนี้ก็จะได้เป็นการรอมชอม พอจบแบบนี้

ได้ จะได้รีบไปดูโดยเร็วว่าจะให้คณะไหนด้วยอะไร อย่างไร และใช้เกณฑ์กว้าง ว่าคณะที่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

ขอมาเท่าไหร่ ประมาณการว่าเป็นส่วนที่ต้องจ่าย 2 เดือนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์  เอาไปก่อนเลย ที่เหลือค่อย

มาคุยกัน หรือคณะแพทยศาสตร์ต้องการในเรื่องเร่งด่วนเอาไปก่อนเลย ที่เหลือเราค่อยมาคุยหลังระเบียบใหม่

ออก  
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50)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ไม่ต้องการให้หลงทางว่าก าลังหารือกันเรื่องงบประมาณ 73% คือเรื่องของโควิด ซึ่งไม่ใช่ 

งบวันนี้เสนอมาก่อนโควิดระลอก 3  ในข้อเสนอของคณะแพทยศาสตร์  ไม่ได้พูดเรื่องโควิด แต่เป็นเรื่องของ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จะซื้อ 245 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมาในปีนี้ รวมทั้งหมด 732 

ล้านบาท ที่ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แต่ว่าอนุมัติไปแล้ว 492 ล้านบาท และขออีก 245 ล้านบาท 

ทั้งหมดท่ีจะใช้จ่ายซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  732 ล้านบาท  

  ในนี้ก็คงจะมีโควิดอยู่ด้วย แต่เราไม่ได้พิจารณาว่าจะมาช่วยเรื่องโควิดอย่างไร แต่เป็นเรื่อง

ก่อนหน้า ขอย้ าว่าอย่าหลงทาง  อันนี้เป็นความจ าเป็นของคณะแพทยศาสตร์ที่มี 732 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 

เบิกจ่ายไปเพียง 271 ล้านบาท  คงเหลือ 461 ล้านบาท ถ้าหากงบที่ขออีก 245 ล้านบาท ก็ยังมี อีก 

240 กว่าล้านบาท ส าหรับวัสดุวิทยาศาสตร์  สภามหาวิทยาลัยอย่าหลงทางว่าจะซื้อเฉพาะโควิดอย่างเดียว  

ซึ่งไม่ใช่ และวัสดุทางการแพทย์ อย่างโควิดรัฐบาลกลางจ่ายทั้งนั้น และได้ส่งมาให้โรงพยาบาลทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้นเราควรจะดูรายละเอียดของความจ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณากัน และแผนการเบิกจ่ายก็มีอยู่

แล้วของคณะแพทย์ (จากเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5.2 เอกสารแนบ 1) หน้า 49 ตั้งแต่เดือน

มีนาคม-กันยายน 2564  โดยในเดือนมีนาคม จ านวน 138 ล้านบาท  เดือนเมษายนจ านวน  105 ล้านบาท 

เดือนพฤษภาคมจ านวน 100 ล้านบาท จนถึงเดือนกันยายน 2564 จากยอด 240 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของ 732 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรเฉพาะซื้อยาอย่างเดียว กับวัสดุการแพทย์ ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ตรงนี้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของโควิดอย่างเดียว  

 

51) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์  ได้อภิปราย ดังนี้ 

  1. รายละเอียดที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้กล่าวว่าต้องการให้พิจารณา

ว่ามีความจ าเป็นอะไร  เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดในหมวดของงบประมาณรายได้ที่ตั้งขึ้นมา จะมีหมวดที่ใช้

ในด าเนินการค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือค่าด าเนินการ ที่คณะต่างๆ ต้องการเบิก ถ้าไม่เบิกจะไม่มีเงินเดือนจ่าย  

ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มแรก  ที่สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติตามกรอบวงเงินที่ขอ  

  2. ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น เงินลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าโครงการ ที่เป็นโครงการที่คณะต่างๆ 

ตั้งขึ้นมาบางส่วนคณะสามารถชะลอได้  ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มีความจ าเป็นว่าต้องใช้จ่ายในเรื่องของ

โควิดและยาปัจจุบัน เพราะได้มีการหมุนเวียน  ดังนั้น ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ คิดว่าควรต้องพิจารณา

อนุมัติเป็นกรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ไปว่า จาก 245 ล้านบาท จะอนุมัติ 1 ใน 3 หรือครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นลักษณะ

ของการใช้เงินจะมี  3 แนวทาง คือ 
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1. เงินที่ต้องให้แน่ๆ เพราะเป็นรายจ่ายประจ า และเป็นการด าเนินการของคณะ  

2. งบที่เกิดจากการวางแผนการด าเนินการของคณะ เช่น ครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ 

คิดว่ารอได้   

3. คณะแพทยศาสตร์ ควรต้องมีกรอบวงเงินให้ 

 

52) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้

สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

       แนวทางการพิจารณา มีดังนี้ 

  แนวทางที่ 1  ท่านอธิการบดีเสนอขอให้อนุมัติทั้งหมด แล้วท่านก็จะไปรับผิดชอบเองในการ

บริหารจัดการในการควบคุม 

  แนวทางที่ 2  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เสนอว่าอนุมัติ โดยน าเกณฑ์ที่ได้

หารือกันไว้ก่อนนี้มาเทียบ คณะต่างๆ ก็ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ยกเว้นกรณีของโรงพยาบาลที่มีการ

ใช้เกินอาจจะขออยู่ในวงเงินตามสัดส่วนที่เหมาะสมก่อน  

  แนวทางท่ี 3  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ให้อนุมัติเป็นบางส่วน แต่ต้องมีมติ

ว่าบางส่วนจะให้วงเงินเท่าไหร่ แล้วกลับเข้ามาพร้อมกับระเบียบต่างๆ ในคราวหน้า 

  ขณะนี้มี 3 แนวทางดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร ที่จะพอให้เดินไปได้เรื่องนี้ 

 

53) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้หารือต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 

      แนวทางการพิจารณามี 3 แนวทาง หากจะพิจารณาอนุมัติจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือก

แนวทาง ดังนี้ 

1) แนวทางของอธิการบดี คือ อนุมัติท้ังหมดและบริหารจัดการเอาเองตามกรอบเวลา   

2) แนวทางของรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คืออนุมัติตามเกณฑ์   

3) แนวทางของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คืออนุมัติตามความจ าเป็น  

 

54) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้ให้ข้อเสนอต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้  

  ขอสนับสนุนในแนวทางที่ 2 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับ

ระเบียบนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 อย่างน้อยข้อกังวลนี้น่าจะถูกหยิบมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุมัติด้วย 

ถึงแม้ว่าร่างระเบียบจะไม่ออกมา ดังนั้น อย่างน้อยตัวร่างที่มีการเสนอตัวเลขสัดส่วนมาแล้ว  20 - 25 หรือ 
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30% หากสภามหาวิทยาลัยใช้ตัวเลขนี้เป็นแนวปฏิบัติหรือหลักคิดในการอนุมัติครั้งนี้ แต่ไม่ได้พูดว่าอิง  

ตามระเบียบใหม่ เพราะว่าร่างระเบียบใหม่ยังไม่ได้อนุมัติ แต่อย่างน้อยก็มีตัวเลขเพ่ือเป็นหลักคิดในการอนุมัติ

ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วคณะจะน าไปปรับการใช้จ่ายตามความเร่งด่วนอย่างไร ตามกรอบวงเงินที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปเป็นเรื่องของคณะที่จะบริหารจัดการ  เพราะคณะต้องพิจารณาเองว่าการใช้จ่าย

ตรงไหนเป็นเรื่องเร่งด่วน อย่างน้อยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีหลักคิดในการอนุมัติ  

 

55) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์  ได้อภิปราย ดังนี้ 

  ดูตามรายการการจัดตั้งงบประมาณ หมายความว่า มีรายจ่ายประจ าที่ต้องจ่ายเงินเดือน

ค่าจ้างต่างๆ ที่ต้องจ่ายประจ า ส่วนบางรายการที่เป็นส่วนของงบโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานเพิ่มหรืออะไรต่างๆ อันนั้นคือได้ 

  ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากเป็นรายการวัสดุทางการแพทย์ หรือวัสดุยาทั้งหมด 

ไม่สามารถท่ีจะระบุได้ว่าที่โน่นที่นี่จึงต้องมีกรอบวงเงินให้เขา เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน    

  คิดว่าในส่วนของที่กระผมได้เสนอเป็นเหตุเป็นผลที่น่าจะสอดคล้องกับความจ าเป็นของ  

การท างาน และท าให้หน่วยงานต่างๆ น าไปสู่การท างานได้ และในช่วงระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาในส่วนของร่างระเบียบก็สามารถเพ่ิมเติมได้  

 

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เข้ามา

ในห้องประชุมและปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป 

 

56) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้   

  เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2  วิธีการที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  และพิจารณาตามความจ าเป็น 

หากต้องพิจารณาทั้งหมดต้องมีการติดตาม ที่ดูแลทั้งหมดก็คืออธิการบดี อะไรที่จ าเป็นก็อนุมัติได้เลย อะไรที่  

ไม่จ าเป็นก็รอไว้ก่อน  คณะและสถาบันต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้รับรู้

รับทราบทั่วกันว่าเป็นแบบนี้ ทั้งหมดที่ขอมานั้นก็ใช้ท านองเดียวกัน อะไรที่จ าเป็นก็ขอเข้ามา วัสดุ ยาที่จ าเป็น  

ทั้งหมดท่านอธิการบดีก็คอยดูแลอยู่แล้วท่านก็สามารถเรียกมาชี้แจงได้ 
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  57) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม  

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  การตัดสินใจในสถานการณ์แบบนี้ ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต  

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ ถ้าสภามหาวิทยาลัยง่ายๆ ต้องการแบบไหนก็ได้ ในที่สุดก็จะ

เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เพราะสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าความเสียหายเกิดข้ึน จะปฏิเสธไม่ได้  

  ในกรณีแบบนี้ ที่มองเห็นเหตุผลตัวเลข ไม่ใช่พูดลอยๆ เพราะว่าความยากของพวกเราจะเป็น

ตัวอย่างที่ดีแล้วขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ท าการบ้านมาจนกระทั่งเห็นตัวเลข  เห็นความชัดเจน  

เพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามขอให้ก าลังใจกับฝ่ายบริหารเพราะว่าสภามหาวิทยาลัย

ตัดสินใจอะไรแล้ว ฝ่ายบริหารก็จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ไม่ได้มีเหตุผลส่วนตัว 

 

58) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ถ้าดูในยอดเงินที่เสนอขอมามีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ที่ขอวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท  ได้แก่ 

ส านักหอสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์  ส าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ และหอสมุด  

จะไม่ลงรายละเอียด เพราะวงเงินเกินมาไม่มาก  แต่คณะแพทยศาสตร์ วงเงิน 245 ล้านบาท วงเงินเกินกว่า 

10 ล้าน ถึง 245 ล้านบาท เมื่อไปพิจารณา (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 5.2 เอกสารแนบ 1)  

ในหน้าที่ 49  ได้รับงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 492 ล้านบาท รายงานว่าเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 

11 มีนาคม 2564  เบิกจ่ายไปจ านวน 271 ล้านบาท เมื่อน าวงเงิน 492 ล้านบาท พบกับ 271 ล้านบาท 

คงเหลือ 221 ล้านบาท  เพราะฉะนั้นวงเงินจ านวน 221 ล้านบาท สามารถน าไปซื้อได้ ไม่ต้องขอเงิน 245 ล้าน

บาท จากสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 

จากข้อสังเกตนี้ ถ้าหากอธิการบดีจะคิคว่าท่านรับผิดชอบคนเดียว ยัง มี สตง. ป.ป.ช. ต่างๆ 

แล้วจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปท าไม สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องดูแลก ากับ และดูให้รอบคอบมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้อธิการบดีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามีหลายประเด็นที่ต้องช่วยกัน

พิจารณาทั้งระเบียบต่างๆ ที่ท าให้ไม่เดือดร้อนต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้าได้   

ขอตั้ งข้อสั ง เกตว่าถ้าวงเงินเกิน 10 ล้านบาท แล้วจะให้อธิการบดีดูแล มี  2 คณะ 

คือคณะทันตแพทยศาสตร์ และส านักหอสมุด ที่วงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่คณะแพทยศาสตร์ วงเงินเกิน 

230 ล้านบาท และงบประมาณที่ได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์ ในหน้า 49 ข้อ 2.1 ได้รับมา 492  ล้านบาท รายงาน

ว่าใช้เงินและเบิกจ่ายไปแล้ว 271 ล้านบาท หักลบดูก็เหลือ 221 ล้านบาท  เพราะฉะนั้นก็สามารถเบิกจ่ายใน

ข้อ 2.1 ได้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แต่ที่รายงานบนกระดาษตัวเลขยังเหลือเงินอยู่ 221 ล้านบาท 

 

 



62 
 

 
 

59) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดี  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  

  คณะแพทยศาสตร์  ได้แจ้งมาว่าขณะนี้รายการยาขาดไปหลายรายการ หมายความว่าไม่มีเงิน

ที่จะซื้อแล้วเงินที่ต้องการที่ขอมาก็คงเป็นเรื่องของยา พอโควิดเข้ามาก็ท าให้มีปัญหา คือ  โรงพยาบาล 

ไม่สามารถที่จะให้คนเข้ามารับการรักษาได้ 1,000 กว่าคน ต้องมีการจ่ายยาให้ไปตามบ้านซึ่งต้องมีค่าส่งอีก  

เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่เงิน 245 ล้านบาท ที่ขอมาคงไม่ใช่แค่เดือนนี้ แต่เป็นช่วงหลังจาก

เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งก็คงต้องจ่ายเป็นครั้งๆ ตามอ านาจของอธิการบดี 

   ไม่ได้ว่าสภามหาวิทยาลัย  แต่หมายความว่าการท างานก็คงต้องระมัดระวังในการที่จะอนุมัติ

ไปแต่ละครั้ง อย่างคราวที่แล้วที่ขอมา 60 ล้านบาท ก็ดูว่าที่ขอมาแต่ละครั้ง ถ้าหากเกินอ านาจของอธิการบดีที่

จะจ่ายได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะจ่ายได้ เขาก็ต้องขอมาเป็นครั้งคราว ที่ให้ท าเรื่องมา 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากว่าเป็นไป

ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่เคยบอกว่าเวลาที่ท าเรื่องขอเข้ามายิบย่อย จึงให้คณะท าเรื่องเข้ามาปีละ 2 ครั้ง  

คณะก็เลยคิดเบ็ดเสร็จตรงนี้ว่า 6 เดือนเขาใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง  อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนให้ทราบ  

  ในเรื่องของการดูแลไม่ได้หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ส าคัญ แต่หมายความว่าในเรื่อง

ของการบริหารนั้นอธิการบดีก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน 

 

60) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปรายว่า 

  อย่างที่ เรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่  11 มีนาคม 2564  วงเงินเหลือส าหรับยา จ านวน 

221 ล้านบาท แสดงว่าตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 18 เมษายน 2564  ใช้ไปหมดแล้วถึงต้องการอีก  ถ้าใช่ก็คง

ต้องพิจารณาต่อไป 

 

61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมเป็นต้นมา ณ วันที่เบิกจ่ายจะมีฎีกาทยอยส่งมาเรื่อยๆ ในการเบิกจ่าย 

บางรายการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้ด าเนินการเสร็จไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าฎีกาในการเบิกจ่าย ก็จะมีบางส่วน

ที่ต้องการกันเงิน จากส่วนนี้เป็นเรื่องของการเตรียมเบิกจ่ายไว้ด้วย ที่น าเรียนว่าข้อมูล คือ ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2564 ตามฎีกาที่อนุมัติแล้ว แต่ฎีกาที่ยังไม่อนุมัติยังทยอยส่งมา และส่วนที่เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง  

ยังไม่ได้ท าเบิกก็จะมีอีกส่วนหนึ่งด้วย 
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62) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปรายเพิ่มเติมดังนี้   

  ในเชิงบริหารตอนนี้มันถึงทางตัน ณ จุดนี้จึงมองว่าถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด แต่ว่า

การพิจารณาแต่ละฎีกา แต่ละเรื่อง แต่ละครั้งต้องรอบคอบละเอียด ค านึงถึงความรับผิดชอบ ระเบียบ และ

สถานการณ์อีก 2 เดือนข้างหน้า อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ เพราะสภามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ประชุมทุกวัน แต่อธิการบดี

ต้องเผชิญปัญหาทุกวันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแต่ละคณะตั้งงบประมาณมาก็ไม่ได้ค านึงถึงว่าเหตุการณ์  

จะเกิดอะไร แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ไขกันในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ์ และกรรมการท่านอ่ืนๆ ได้ตั้งประเด็น แม้ว่าจะไม่อยู่ในหน่วยของโรงพยาบาลที่จ าเป็นต้องดูแล

รักษาคนไข้  แต่ก็ต้องใช้ดุลพินิจในการใช้เงินด้วย ไม่ใช่ว่าจะใช้หมด ต้องใช้ด้วยความจ าเป็น ถือว่าท่านน ามาใช้

ในภาวะฉุกเฉินและค านึงถึงประชาชนด้วยในภาพรวม อันนี้คือสิ่งที่ต้องค านึงถึง 

  ขณะนี้ก าลังเอนเอียงในความคิดว่าให้ไปทั้งหมด แต่การเบิกจ่ายนั้นต้องเชื่อมั่นในอธิการบดี  

ที่จะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ ซึ่งประสบการณ์แบบนี้ในฐานะที่เคยบริหารงานมา 

รู้ว่าเวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาผู้บริหารต้องกล้ ากลืนฝืนทน ทุกอย่างต้องรับผิดชอบ เห็นใจในสิ่งที่อธิการบดีต้อง

รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ และต้องชี้แจงกับคนโน้นคนนี้ และในฐานะที่เป็นผู้บริหารต้องรักษาความรู้สึก

ของคนของเราให้ดีที่สุด เพ่ือเดินใด้ดีและเป็นก าลังใจให้กันและกันเพ่ือก้าวไปข้างหน้าต่อไป 

  ขอเสนอว่าควรอนุมัติทั้งหมดให้อธิการบดี และอธิการบดีก็ต้องยืนยันกับที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยว่าจะบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและดีเยี่ยม เป็นขั้นเป็นตอน และเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็

สนับสนุนตรงนี้ 

 

63) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกตต่อท่ีประชุมฯ ดังนี้ 

  1.  ยืนยันว่าต้องมีระเบียบให้เรียบร้อย ระเบียบต้องสมเหตุสมผลคือผลดี 

  2.  ต้องค านึงถึงระยะยาวว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไร 

  3.  เงินสะสมของแต่ละคณะนั้น เก็บสะสมมาตั้งแต่ช่วงเวลา 2559 – 2563 ใช้เวลาหลาย 

ปีกว่าจะสะสมได้ และก็สะสมมาด้วยความยากล าบาก ยิ่งคณะเล็กก็ยิ่งล าบาก  

  4.  เคยต้องกู้ยืมเงินจากท่ีอ่ืนๆ มาแล้ว มันยากเย็นแสนเข็น 

  5.  ถ้าจะใช้ให้หมดไปโดยใช้ตัวเลขแบบนี้สุ่มออกมาเองเฉยๆ ไม่มีเหตุผลรองรับแท้จริง ไม่น่า

สมเหตุสมผล 

  6.  ควรจะเน้นการสะสมทุน endowment fund ให้มากที่สุด เพ่ือเก็บไว้เป็นระยะยาว 

เพราะทิศทางโลกและมหาวิทยาลัยไทยจะไปทิศนี้ มหาวิทยาลัยจะล่มสลายหมด เมื่อไม่มีงบประมาณจาก
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แผ่นดิน จะเป็นปัญหาหรือแข่งขันกันขอส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งว่า ถ้าไม่สะสมเงินแต่ถือว่าเราหามาได้ 

ก็ใช้ๆ ไปอันตรายมาก 

  7.  เห็นใจมากถึงความฉุกเฉิน  ฉุกเฉินแต่ละคณะที่ไม่ใช่โควิด โควิดนั้นฉุกเฉินเราต้องช่วยเขา 

แต่มีฉุกเฉินเช่นต้องจ่ายค่าเงินเดือนพนักงาน ซึ่งไม่มีเงินเดือนก็ไม่ได้  

      จึงมีข้อคิดเห็นอีกครั้งว่า  ไม่เห็นว่าสมควรที่จะอนุมัติทั้งหมด ควรจะอนุมัติโดยเปลี่ยนวาระ

การประชุมเป็นวาระฉุกเฉิน ซึ่งดูไม่ยาก เช่น เงินเดือน  คณะเล็กๆ ที่วงเงินต่ ากว่า 10 ล้านบาท อะไรที่เห็นอยู่

ต้องจ่ายภายใน 2 เดือน ก็จ่ายออกไป ก็ไม่ต้องค านวณ ให้ดูหมวดที่จ าเป็น หมวดค่าซ่อมจะไปซ่อมอะไรก็ชะลอ

ก่อนได้  พิจารณาหมวดเงินเดือนอย่างนี้ เป็นต้น 

      ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ หมวดอะไรที่เกี่ยวกับโควิดที่มีความจ าเป็นก็พิจารณาไปตามนั้น 

แต่ถ้าเป็นตัวเลขจะเกิดปัญหาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพราะไม่รู้ว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการให้ครั้งนี้ 

  8.  ถือว่าเป็นเรื่องน่าห่วงคือ ต้องประคองจิตใจคณะแพทยศาสตร์ ถ้าบอกว่าขนาด (size) 

เท่านั้นเป็นตัวพิจารณา คณะแพทยศาสตร์จะรู้สึกว่าเป็นคณะใหญ่แล้วก็มีความผิดอะไรที่เป็นคณะใหญ่  

จึงขอให้พิจารณาว่าขนาด (size) สภามหาวิทยาลัยก็พิจารณา เพราะเงินมากเงินน้อยก็ส าคัญแต่ไม่ได้อยู่ที่

จ านวนเงิน แต่อยู่ที่ความจ าเป็นต้องค านึงจิตใจของคณะแพทยศาสตร์ ถ้าเราบอกว่าคณะแพทยศาสตร์มีขนาด

ใหญ่จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  คณะเล็กก็ปล่อยไปเลย เขาจะรู้สึกได้ว่าขนาดอย่างเดียวเหรอที่เป็นตัว

พิจารณาก็พูดอยู่ว่าเป็นเรื่องความจ าเป็น เรื่องด่วน เหตุไฉนไม่ดูความจ าเป็นเร่งด่วน 

   ซึ่งการกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้  แต่ว่าอนุมัติวันนี้ไปส าหรับ 2 เดือนข้างหน้าก่อน

ระเบียบออก เมื่อระเบียบออกก็เข้าสู่หลักการตามระเบียบ จะได้พิจารณาได้ 2 เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไป 

ระหว่างนี้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะเป็นเรื่องฉุกเฉิน ถูกค านึงหมดทุกคณะแล้ว ประเด็นของกระผมก็มี

รายละเอียดนิดเดียวที่เป็นห่วง  คือเรื่องเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  ขนาดของคณะไม่ใช่เป็นตัวตัดสินใจแต่เป็นเรื่องของ

ความจ าเป็น ถ้าบอกแบบนี้บัวไม่ช้ าน้ าไม่ขุ่น ทุกคนไม่เดือดร้อน เฉพาะหน้าและเดินหน้าได้ ใน 2 เดือนนี้ 

เมื่อ 2 เดือนนี้ผ่านไประเบียบออก กรรมการสภาชุดใหม่คงใกล้จะมา ก็จะท าให้เปิดศักราชใหม่ ที่ไม่น าเรื่อง

วุ่นวายไปใส่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ แต่มีระเบียบที่ดี แนวทางท่ี 2 กับ 3 มีความใกล้เคียงกันมากแต่

มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดเดียว  คิดว่าพอไปด้วยกันได้ ขอให้พิจารณาอีกครั้ง  

  ถ้าปล่อยไปจะคิดว่าเงินจะหมด อาจจะหมดจากคณะไปทั้งที่สะสมด้วยความยากล าบาก  

คณะไหนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยก็จะหมดไปเลย ให้ไปคิดจริงๆ ว่าเป็นเรื่องจ าเป็นจะได้เกิดความระวังในการ  

วางแผนการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้ว อันนั้นคือประเด็นที่เป็นห่วง 
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64) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต  ตันติเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  เห็นด้วยตามที่ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.

วรากรณ์ สามโกเศศ เสนอคงต้องท าอะไรเพ่ือให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่คิดว่าในทางปฏิบัติจริง สิ่งที่คิดคือแต่ละ

คณะจะต้องมีการ cash flow  ให้เห็นว่าในแต่ละเดือนข้างหน้าคณะมีการวางแผนการใช้เงินอย่างไร อย่างที่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นห่วงว่าเหลือเงิน 240 ล้านบาท จริงๆ ต้องรู้ว่าเหลือเงินเท่าไหร่ 

ถ้ามีแผนว่าจะใช้เท่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่พอสามารถที่จะอนุมัติเพ่ิมเติมไปได้  หรือแม้แต่ เมื่ออนุมัตินอกกรอบ

ไปแล้ว ถ้าไม่ได้ใช้เงิน ก็ไม่มีเงินงวดต่อไป คิดว่าอันนี้เป็นหลักการเวลาที่อธิการบดีได้กล่าวถึงเรื่องเป็นช่วงๆ ก็

ต้องดู Cash Flow ตรงนี้ด้วย  

 

65) ศาสตราจารย์  ดร.จารุภา วิโยชน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

  จากที่ตัวเองเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก็พิจารณาแล้วเห็นความจ าเป็นในลักษณะของ

การท างานของแต่ละคณะว่ามีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีลักษณะที่ต้องบริการสุขภาพ หรือ

วิชาการ งบประมาณที่เข้ามา บางทีจะดูสะสมเยอะ แต่ว่าก็ต้องมีการน าเงินออกไปใช้  ณ ตอนนั้นต้องมีการใช้

ในอนาคตอย่างแน่นอน  ก็เลยเป็นที่มาว่าบางหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์  หรือ  

คณะแพทยศาสตร์ มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในเรื่องของการซื้อยา คิดว่าแผนที่เข้ามาอาจจะไม่มีเรื่องโควิดระลอก 

3 แต่ถ้าดูในเรื่องของความจ าเป็นก็มีความจ าเป็นในเรื่องของยา  

  และก็ยังมีเงินเหลือที่เก็บสะสมอยู่พอสมควร สังเกตว่าเงินของคณะเหล่านี้ ที่เป็นหน่วยงาน  

ที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา แต่เป็นบริการวิชาการ หรือบริการสุขภาพ เขาจะมีลักษณะเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็

ต้องใช้ต่อไปในอนาคต   

  ถ้ า เป็ นหน่ วยงานที่ มี ลั กษณะ เป็นสถาบันการศึ กษา  จะ เห็ นด้ วยกับลั กษณะที่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ ์เสนอ คืออาจต้อง

ดูความจ าเป็นเป็นหลัก ว่ามีความส าคัญหรือไม่  หน่วยงานที่ให้การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นคณะ 

การเก็บสะสมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ สรุปก็คือแต่ละองค์กรใช้หลักเกณฑ์เดียวในการพิจารณาก็เป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก เพราะบริบทของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพอย่าง

โรงพยาบาล มีความเห็นว่าน่าจะพิจารณาตามที่ขอมาเพราะมีความจ าเป็น แต่หน่วยงานที่เป็นระดับคณะก็

พิจารณาเป็นหลักเกณฑ์ว่าเราต้องมีเงินสะสมเก็บไว้ใช้ในอนาคต  
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66)   รองศาสตราจารย์  ดร . วิชญานัน   รั ตน วิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลั ย 

ประเภทผู้บริหาร ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  แนวทางที่  2 น่าจะลงตัวที่สุดตามความจ าเป็นทั้งหมดในส่วนที่ ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

และส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทด้วยความจ าเป็นต่างๆ ควรจะพิจารณาควบคู่กันไป  

 

67) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ถ้าไม่มีเหตุผลที่อธิบายเพียงพอ หากคนภายนอกได้อ่านรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

จะเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นไม้หลักปักเลน เพราะได้อภิปรายกันหลายครั้งมาก  ว่ามหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง

มีระเบียบออกมา ดังนั้น ควรมีความชัดเจนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไรที่จ าเป็นต้องทบทวนความเห็นของ

สภามหาวิทยาลัยที่ได้เคยอภิปรายมาแล้ว  วันนี้ต้องมีความชัดเจน หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงต้องพิจารณา

แต่ไม่ใช่อนุมัติให้ทั้งหมดตามที่ขอ  ตามท่ี ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้อภิปราย คือ เร่งด่วน

ต้องประกอบด้วย 

  1. ต้องท าให้มหาวิทยาลัยได้เงินออกไปอย่างรวดเร็ว 

  2. ต้องรอบคอบและสอดคล้องฉับพลันกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

  3. มีหลักการของการอนุมัติ ไม่ใช่อนุมัติโดยที่ไม่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเต็มที่ 

  เพราะฉะนั้นเห็นด้วยตามที่ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อภิปรายว่าควรมีการ

ค านึงถึงอนาคต พิจารณาตามความจ าเป็นที่ใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้คณะเดินไปข้างหน้าได้  

ส าหรับวงเงินที่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท  แต่วงเงินที่เกิน 10 ล้านบาท  จ าเป็นต้องพิจารณาในรายการที่ละเอียด

อย่างรอบคอบ   แต่ไม่ต้องการให้อธิการบดีรับผิดชอบเงินจ านวนมากแทนสภามหาวิทยาลัย  ควรจะมีใครที่

เป็นผู้รู้ท าให้งานเดินต่อไปได้ และสภามหาวิทยาลัยควรจะรอบคอบ ไม่ใช่วันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่าง  ซึ่ง

หลักการดังกล่าวขอให้บันทึกในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

 

68) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม 

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  วันนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ได้อภิปรายกันดีมาก เพราะสถานการณ์แบบนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องแสดงความรอบคอบต่อมหาวิทยาลัย หน้าที่ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ทุกท่านได้แสดงถึงความรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พยายามที่จะอภิปรายถึงเรื่องความรับผิดชอบและอนาคตที่จะเกิดข้ึน  ดังนั้น จึงขอสรุปว่า  

  ในฐานะที่เป็นแพทย์ มีความเห็นใจและเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ ยา ที่ทุกคนว่าต้อง

สนับสนุน แต่เมื่อมาถึงเวลานี้ต้องเคารพต่อสภามหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจว่าจะต้องท า
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อย่างไร และฝ่ายบริหารจะต้องยอมรับว่าสภามหาวิทยาลัยมีความส าคัญ เมื่อสภามหาวิทยาลั ยตัดสินใจฝ่าย

บริหารต้องยอมรับ  หากเกิดความเสียหายสภามหาวิทยาลัยต้องร่วมกันรับผิดชอบ และนายกสภามหาวิทยาลัย

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนแรกในสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

     วันนี้ สภามหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจ เพราะว่าเมื่อตัดสินใจแล้วดีกว่าไม่ตัดสินใจ  เพราะจะมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตัดสินใจแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจก็ยังตัดสินใจใหม่ได้  หากไม่ถูกต้อง

สามารถเรียกประชุมอีกเป็นการประชุมฉุกเฉินสามารถท าได้   ไม่ต้องการจะให้พูดว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เพราะเห็นใจว่าอาจจะเกิดความรุนแรงกันแบบนั้นแบบนี้  คงจะต้องมีการบอกกล่าวว่าสถานการณ์แบบนี้ 

จะท าอย่างไรได้บ้าง และสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าต้องบอกได้ด้วยว่าเกิดอะไรแบบนั้นแบบนี้  ตัวเลขอาจจะ

ช่วยบอกสภามหาวิทยาลัยว่าคืออะไร  หากสภามหาวิทยาลัยคาดเดาอาจจะผิดพลาดได้  เนื่องจากกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน หวังดี  หรือว่าหากไม่มีตัวเลขจะเห็นใจกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ในสถานการณ์แบบนี้

ที่สภามหาวิทยาลัยต้องร่วมกันตัดสินใจ  เหตุผลหรือที่เรียกว่าข้อมูลเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก เนื่องจากต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ออกไปภายนอกว่าเหตุใดสภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติแบบนี้ สามารถอธิบายได้ไม่มีใครดีที่สุดที่

เมื่อตัดสินใจแล้วจะไม่เกิดความผิดพลาด  แต่ถ้าเรารู้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถตัดสินใจใหม่ได้  

แต่ท้ายที่สุดหากสภามหาวิทยาลัยไม่มีค าอธิบายต่อประชาคมได้อาจเกิดความเสียหาย  เพราะฉะนั้นเมื่อสภา

มหาวิทยาลัยเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อภิปรายมีเหตุผลและยอมรับได้ จึงขอให้ 

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้อภิปรายอีกครั้งว่าจะท าอย่างไร 

 

69) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  แนวทางที่ได้น าเสนอไว้สามารถอธิบายได้หมดว่ามีเหตุผล ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง แล้วจะไม่มี

ผู้ใดว่าได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเพ่งเล็งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ  เพราะว่าสภามหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงในระยะ

ยาวด้วย แนวนี้ถือว่ารอมชอมที่สุด มีโอกาสที่จะถูกกล่าวหาน้อยที่สุด  ท าให้เดินต่อไปได้ในระยะนี้  และตามที่

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าหากมีเหตุพิเศษเกิดขึ้นสามารถเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยฉุกเฉินได้  จึงคิด

ว่าพิจารณาแบบนี้ ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยก็ไม่มีอะไรที่ท าให้ใครเดือดร้อน คณะก็เดินต่อไปได้  

เพราะอีก  2 เดือน ก็อาจท าให้คณะเล็กๆ ทั้งหลายสามารถเสนอเรื่องเข้ามาได้ โดยค านึงถึงเกณฑ์ใหม่  และ

ค านึงถึงระยะยาวมากขึ้น สิ่งนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องค านึงและตอกย้ าในใจว่าต้องค านึงถึงระยะยาวของ  

Endowment fund ที่จะมีอยู่ในคณะ  จะขออนุญาตยกมติให้พิจารณาตามนี้ 
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70)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา ได้ชี้แจงต่อ 

ที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอเรียนในที่ประชุมว่า หากเป็นแนวทางของศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาวงเงินให้แต่ละคณะว่าจะให้แต่ละคณะเป็นวงเงินเท่าไรก่อนใน

เบื้องต้นที่จะสามารถใช้ได้เพียงพอในระยะ 2- 3 เดือนข้างหน้า แล้วรอ (ร่าง) ระเบียบฯ  น าเข้ามาพิจารณาอีก

ครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป  จึงจะอนุมัติอีกรอบ จะเป็นในลักษณะแบบนี้  แต่อย่างไรก็ตาม

ต้องมีวงเงินที่จะอนุมัติก่อน มิฉะนั้น จะด าเนินการต่อไปไม่ได้  

 

71)  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ถ้าจะพิจารณาตามแนวทางที่เสนอในเบื้องต้น  กรณีเป็นรายจ่ายประจ า เช่น เงินเดื อน 

สามารถอนุมัติได้แต่หากเป็นวัสดุเสื่อมสลายซึ่งยังรอได้ก็ยังไม่ต้องพิจารณา  ควรพิจารณาตามหมวดที่ต้องใช้

แน่นอนสามารถอนุมัติได้ และพิจารณาในรายละเอียดของคณะแพทยศาสตร์ เรื่องสถานการณ์โควิท 19  ต้องมี

ความชัดเจน  เนื่องจากเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุด  คณะต่างๆ ที่เหลือนอกจากคณะแพทยศาสตร์ให้ใช้หลัก  

ความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ เงินเดือน ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น ค่าไฟฟ้า ยังไม่เป็นกรณีเร่งด่วน  ใช้หมวดนี้เป็น

ตัวตั้ง หมวดอ่ืนๆ หากมีให้ร้องขอขึ้นมาตามความจ าเป็น   

 

72)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ขอเพ่ิมเติมเรื่องอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์  เนื่องจากในภาคฤดูร้อนนี้จ าเป็นต้อง

สอนออนไลน์ อุปกรณ์จ าเป็นบางอย่างส าหรับการเตรียมการสอนออนไลน์ยังไม่มี  เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ  

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 

 

73) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้สอบถามดังนี้ 

  ใครเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องเร่งด่วนเป็นอย่างไร 

 

74)  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  หมวดเงินเดือนเป็นหมวดที่จ าเป็นต้องใช้  ส าหรับหมวดอ่ืนๆ เช่น เกี่ยวกับเครื่องมือ 

อาจขอยืมใช้กันภายในคณะควรพิจารณาหมวดเงินเดือนหมวดเดียวก่อน 
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75) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้สอบถามดังนี้ 

   การพิจารณาคือ มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาใช่หรือไม่ 

 

76) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  หากวันนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหมวดเงินเดือนที่จ าเป็นต้องใช้ จึงเห็นควรอนุมัติ  ส าหรับ

หมวดอ่ืนให้ร้องขอขึ้นมาว่ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วน หากไม่ร้องขอหมายความว่าไม่เร่งด่วน จึงเสนอมาเพ่ือโปรด

พิจารณาแบบนี้ได้หรือไม่  ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์โควิด 19 ก็พิจารณาในรายละเอียดจะจบ

ส าหรับวันนี้   ส าหรับในอีก 2 เดือน ให้เร่งเรื่อง (ร่าง) ระเบียบให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 พฤษภาคม 2564  

โดยให้น า (ร่าง) ระเบียบฯ เข้ามาพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยให้ได้  โดยค านึงถึงข้ออภิปรายและข้อกังวลที่

กรรมการสภาฯ ทุกท่านได้เสนอแนะ โดยให้ผ่านฝ่ายบริหาร ผ่านกรรมการกลั่นกรองที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน    

ส าหรับวันนี้ขออนุมัติเงินเดือนของทุกคณะที่จ าเป็นต้องอนุมัติ  รายการอ่ืนขอให้ใช้ของเก่าเท่าที่ใช้ได้ไปก่อน  

หากจ าเป็นจริงจะเป็นกรณีพิเศษอาจไปยืมภายในคณะดูจากหมวดอ่ืนมาก่อน เพราะว่าไม่เร่งด่วนขนาดนั้น 

ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ จะเป็นเรื่องสถานการณ์โควิด 19  

 

77)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้สอบถามท่ีประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ขอสอบถามว่า 78% ที่สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณา คือ ยา วัสดุทางการแพทย์ จะพิจารณา

อย่างไร จะให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาหรือมีคนช่วย  หรือว่าจะให้น าเสนอแล้วตกลงกันเองเลย 

 

78)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภา  ได้ชี้แจง  

ต่อท่ีประชุม ดังนี้   

  ขอเรียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกท่านทราบว่า ในแต่ละคณะที่พิจารณาแล้ว 

ตามแนวทางของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็น 

และงบลงทุนในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์  หรือเร่งด่วนในการให้บริการ

ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ส าหรับส่วนที่ชะลอได้เช่น โครงการบางโครงการ และการก่อสร้าง  

ส่วนกรณีของคณะแพทยศาสตร์  ได้มีการส่งรายการยาทั้งหมดที่ได้ขอมาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งรายการยาจะอยู่ใน

วงเงินเป็นวัสดุทางการแพทย์ และรวมอยู่กับรายการอื่นๆ ในงบ 240 ล้านบาท ไม่ได้แยกออกมา   
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79) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล การมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  พอจะมีข้อมูลหรือไม่เกี่ยวกับการทีส่ภามหาวิทยาลัยไดอ้นุมัติงบประมาณ 60 ล้านบาท ที่ผ่าน

มา มีการใช้เพ่ือซื้อยาจ านวนมากเพ่ือสต๊อกเอาไว้ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ระยะแรก ไม่ทราบว่ายาที่สต๊อกไว้ยังคงเหลืออีกมากน้อยเพียงใด แล้วซ้อนทับกับงบประมาณที่ขอนี้

หรือไม่ คือ การซื้อยาที่ซ้อนทับจากเดิมพอจะชะลอก่อนได้หรือไม่  เพราะว่ารายงานข้อมูลดังกล่าวนี้พอจะมี

ข้อมูลหรือไม ่อย่างไร เพราะอาจท าให้การพิจารณาง่ายข้ึน 

 

80) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ได้สอบถาม ดังนี้    

กองกฎหมายมีข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ 

 

81) ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้เสนอ

ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอเสนอความเห็นในเรื่องรายละเอียดยาว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19)  ในอดีตและปัจจุบันต่างกันมาก การแพร่ระบาดของโรคค่อนข้างรวดเร็ว อัตรา  

การคงอยู่ของยาที่ใช้ไม่น่าเพียงพอ และรายละเอียดของยาที่ใช้อาจจะแตกต่างจากการระบาดในรอบที่แล้วที่มี

อาการใหม่ๆ เกิดขึ้นมา เช่น ทางผิวหนัง ระบบตา  มองว่าดูจากรายละเอียดของยาที่ขอปัจจุบันน่าจะ

ครอบคลุมกับความต้องการที่ต้องใช้ในยามจ าเป็น และเนื่องจากผู้ป่วยมีจ านวนมากในปัจจุบัน จึงไม่แน่ใจว่า  

ที่ขอมา ณ ตอนนี้ จะพอเพียงหรือไม่ เนื่องจากขณะที่ขอมายังไม่เกิดการระบาดรอบ 3  

 

82) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เพ่ือให้ทุกอย่างสามารถเดินต่อไปได้  สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติเป็นตัวเลข  ทุกคณะรอ

ตัวเลข ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายส่วนใหญ่เป็นหลักการซึ่งจ าเป็นต้องมีตัวเลขว่าวงเงินเท่าไร  หากไม่มี

ตัวเลขก็ยืนยันว่าอนุมัติตัวเลขตามที่เสนอ แต่ว่าถ้าสภามหาวิทยาลัยจะรวมกรณีที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้น ให้ฝ่าย

บริหารไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่ละกรณี เช่น การอนุมัติซื้อยา ให้มาชี้แจงเป็นรายๆ ต่อคณะกรรมการ

ดังกล่าว  องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวอาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

แล้วแต่ฝ่ายบริหารจะพิจารณา  ขอให้อธิการบดีไปด าเนินการให้ชัดเจน เมื่อมองในภาพรวมในแต่ละคณะ  

ไม่เหมือนกัน จะน าหลักการอย่างเดียวกันมาใช้กับทุกคณะไม่ได้ สิ่งที่ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ได้ให้
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ข้อมูลบางส่วน โครงการหรือว่ารายได้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาก็ต้องอนุมัติ ส่วนการก่อสร้างหรือวัสดุที่

ไม่ตรงเกณฑ์ ยังไม่อนุมัติ   

  สภามหาวิทยาลัยได้น าเสนอให้เป็นไปตามความจ าเป็น  แค่ไหนคือสิ่งที่จ าเป็น  ดังนั้น 

จึงจ าเป็นต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้เพ่ือให้กลั่นกรอง  อธิการบดีได้ลงนาม  ช่วยกันเพ่ือให้จบได้ในวันนี้ 

ไม่เช่นนั้นจะไม่จบ  ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สรุป  เห็นด้วยทุกเรื่องท่ีกรรมการสภาฯ 

ได้อภิปรายมาทุกคน  แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ หากไม่มีตัวเลขสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติได้อย่างไร  จะอนุมัติ

ตามความจ าเป็นทั้งผู้พูดและผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่  ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองว่าจ าเป็นหรือไม่ แค่ไหน จะ

ชัดเจนมากกว่า  

  อนุมัติตัวเลขตามที่เสนอมานี้แต่ว่ามีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอใครขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน  การเงิน หรือบุคคลภายนอก สามารถท าได้  

 

83) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์  ได้อภิปราย ดังนี้  

  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกท่านได้อภิปรายในที่ประชุมมีหลายทางเลือกคิดว่า 

หลายท่านไม่ต้องการอนุมัติวงเงินเป็นก้อนทั้งหมดตามที่เสนอแต่ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  

กล่าวนั้น ไม่ทราบว่าจะประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆ หรือไม่ จึงเห็นว่าควรให้กองแผนงานไปสรุปรายการและ

ยอดเงิน  และเป็นรายการที่จ าเป็นที่เป็นรายจ่ายหรืองบด าเนินการทั้งหมดหรือสิ่งที่จ าเป็นของแต่ละคณะมีช่วง

ระยะเวลา   

ส าหรับคณะแพทยศาสตร์เป็นรายการยาตั้งแต่ยาพ้ืนฐานจึงไม่สามารถสรุปตามความจ า

เป็นได้  ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  ต้องมีกรอบวงเงินให้คณะแพทยศาสตร์ไปบริหารจัดการในการ

ด าเนินงาน  มิฉะนั้นคณะจะมีปัญหา  แต่กรอบด าเนินการคราวที่แล้วสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณให้ 

60 ล้านบาท  ครั้งนี้ เสนอขอมาอีก 240 ล้านบาท  ให้พิจารณาว่าจะใช้กรอบวงเงินไหน เช่น วงเงิน 

80 ล้านบาท  100 ล้านบาท เป็นต้น 

  ซึ่งมีความเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยควรด าเนินการประชุมต่อเพ่ือให้เสร็จสิ้น  มิฉะนั้นหากเป็น

เพียงหลักการอย่างเดียวจะไม่เสร็จสิ้น จ าเป็นต้องมีตัวเลข  แล้วจะท าให้มองเห็นว่างบด าเนินการมีเท่าไร

ส าหรับคณะเล็กๆ   ส าหรับคณะใหญ่ต้องขึ้นอยู่กับหลักการว่าจะน าหลักการใดมาพิจารณาและมีกรอบวงเงิน

ให้ก่อน และก าชับเหมือนเดิมต้องมีรายการท่ีชัดเจน แล้วขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะก ากับดูแลอย่างไรต่อไป 

 

84)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  เมื่อสักครู่ ได้เรียนถามเกี่ยวกับข้อมูลเดิม เพราะว่าข้อมูลเดิมจะมาสัมพันธ์กับกรอบที่มองว่า

ควรจะต้องอนุมัติเท่าไร  เห็นด้วยกับ ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์  การแพร่ระบาดของโรคโควิดในระลอก 
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3 มีลักษณะร้ายแรงกว่าครั้งแรก ตัวยาอาจจะไม่หมือนเดิม  ดังนั้น คิดว่างบประมาณ 60 ล้านบาท ถ้าน า

กลับมาใช้ใหม่น่าจะรองรับปัจจุบันได้อยู่ด้วย นั่นก็คือตัวยาที่ไม่เป็นลักษณะพิเศษ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ

พิจารณาดูว่า ตัวยาที่มีลักษณะพิเศษ  ว่าคร่าวๆ จะอนุมัติที่กรอบวงเงินเท่าไร เพ่ือให้การบริการไม่บกพร่อง 

และถือว่าเป็นความจ าเป็น จึงเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ของศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 

85) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกต  ดังนี้ 

  1. จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยได้อย่างไรหากไม่มีเงินออกไป 

  2. จะท าอย่างไรให้สอดคล้องกับสภามหาวิทยาลัย  กรณีที่สภามหาวิทยาลัยเคยอภิปรายว่า

จะผิดระเบียบแต่คราวนี้ไม่ใช้ระเบียบ  

  ดังนั้น ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว ควรจะเป็นประเด็นส าคัญที่ควรได้รับการพิจารณาว่าสุดท้ายจะสรุป

อย่างไรและจะด าเนินการในรูปแบบใด 

  ประเด็นขณะนี้ คือ เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีตัวเงิน แต่จะมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกลงกันได้ 

 

86) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

  หากสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติหลักการ ดังนั้น ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนได้หรือไม่  หลักการ

หรือแนวทางจะพิจารณาอย่างไร  อีกส่วนหนึ่งคือรายละเอียดตัวเลข เห็นด้วยกับ  รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ว่าจ าเป็นต้องมีตัวเลข แต่ตัวเลขต้องมาจากหลักการ  จึงขอเสนอว่านายกสภา

มหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม ขานให้กรรมการสภาฯ ลงมติหลักการที่เสนอแนวทางก่อน พอได้มาลงมติที่ 2 

ว่าตัวเลขจะให้เท่าไร  หากเป็นเช่นนี้แล้วจะท าให้ประหยัดเวลา  พิจารณาหลักการให้นิ่งก่อนจึงพิจารณาตัวเลข 

ซึ่งจะสอดรับกับที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อภิปราย คือ 

  1.  ใช้หลักการใด 

  2.  รายละเอียดตัวเลข 

  

87) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  หลักการ คือ พิจารณารายการที่จ าเป็นก่อน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง วัสดุ ยา  มอบกองแผนงาน

ไปจัดท าข้อมูลว่าในแต่ละคณะ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณเท่าไร หรือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้  ต้องมี

หลักการที่ชัดเจน เงินเดือน ให้พิจารณาก่อน วัสดุก่อสร้างให้รอ   
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  ส าหรับวัสดุทางการแพทย์ที่มีรายการยาทั้งหมด ถ้าน าหลักการเหมือนคราวก่อนที่ได้อนุมัติ

งบประมาณ 60 ล้านบาท คือ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวงเงินให้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ขอ  แต่ส าหรับสถานการณ์

วันนี้ครึ่งหนึ่งคงไม่เพียงพอ  สภามหาวิทยาลัยต้องน าหลักการมาให้คณะแพทยศาสตร์  ในขณะที่รอ (ร่าง) 

ระเบียบฯ  น าตรงนี้ไปใช้ก่อน 2 เดือน ได้หรือไม่  

และในระหว่างที่รอตัวเลขจากกองแผนงาน  ขอให้เลขานุการน าระเบียบวาระอ่ืนขึ้นมา

พิจารณาก่อน แล้วจึงกลับมาพิจารณาในระเบียบวาระนี้กันอีกครั้ง  ขอให้กองแผนงานไปจัดท าตัวเลขมาให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาช่วงท้ายการประชุม 

 

88)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้หารือที่ประชุม ดังนี้ 

  ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันหรือไม่ กรณีอนุมัติในหลักการว่าการจัดสรรเงินรายได้  

ปีงบประมาณ 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) เป็นการอนุมัติเนื่องจากเป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  โดยที่ประชุมได้

ทบทวนหลักการและแนวทางที่อภิปรายไว้ในสภามหาวิทยาลัย ว่าค่าใช้จ่ายบางรายการมีสถานการณ์ 

ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจนั้นสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการ

ใช้ประโยชน์จากงบประมาณต่างๆ ต้องเป็นไปเพ่ือเกิดความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป   สรุปได้

ดังนี้ 

  1.  ให้อนุมัติในเบื้องต้นตามความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายไปพลางก่อน ในช่วงประมาณ 2-3 เดือน

ข้างหน้า โดยในรายละเอียดขอให้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ ที่ต้องด าเนินการ  และ

ค่าครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับโครงการหรือบริการที่จะต้องดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์นี้ และน าตัวเลขเข้ามาน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยในช่วงท้ายการประชุม  

  2.  ส าหรับ (ร่าง) ระเบียบฯ ให้เป็นไปตามหลักการที่สภามหาวิทยาลัยได้อภิปราย  และให้น า 

(ร่าง) ระเบียบฯ เข้ามาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไปให้เร็วที่สุด โดยผ่านคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยที่ระเบียบนั้นเมื่อประกาศใช้แล้วให้จัดท างบประมาณในส่วนที่จ าเป็นที่ยังคงค้าง

อยู่เข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  ได้เรียนถามต่อที่ประชุมว่า  สรุปตามประเด็นทั้ง 2 ข้อดังกล่าว  ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

           

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
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89) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เสนอขอเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ขอเพ่ิมหลักการในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัย เนื่องจากวิจัยมีงบที่เป็นจ่ายเป็น

งวดและภาระผูกพัน ของงวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3  มิฉะนั้น นักวิจัยจะไม่สามารถด าเนินการวิจัยต่อได้ เช่น 

ผู้ช่วยนักวิจัย  การซื้อสารเคมี  จึงขอรวมในส่วนของงานวิจัยที่เป็นเงินรายได้เข้าไปด้วย 

 

90)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ สรุปในข้อ 2 เกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบฯ 

ชัดเจนแล้ว แต่ในข้อแรกยังขาด 2 ประเด็น คือ 

1)  กลไกในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะก ากับดูแล หรือสภามหาวิทยาลัย ร่วมก ากับ 

ดูแลด้วย  หรือให้คณะ/หน่วยงานดูแลเอง   

2)  ตัวเลขไม่ชัดเจน การพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วต้องมาขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอีก

หรืออนุมัติในวันนี้ได้เลย อนุมัติวงเงินเท่าไร รายละเอียดยังไม่ชัดเจน 

 

91) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขณะนี้ให้กองแผนงานไปสรุปตัวเลข แล้วน าตัวเลขมาขานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ขอเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วน ามาขานต่อที่ประชุม 

  ดังนั้น  ในระหว่างรอสรุปตัวเลขจากกองแผนงาน  จึงขออนุมัติจากที่ประชุม ให้พิจารณา

ระเบียบวาระอ่ืนไปก่อน   

 

92) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

  เมื่อสักครู่ สรุปมติข้อที่ 3  ไม่ได้ระบุกรณีต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ

การเงินของมหาวิทยาลัย  เพราะฉะนั้น ที่สรุปไปไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินขอ ง

มหาวิทยาลัย เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นอีก  ดังนั้น ในข้อที่ 3  คือมีการท างบประมาณที่คงค้าง แล้วต้องผ่าน 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 93) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ที่สรุปมาใกล้สมบูรณ์แล้ว  โดยขอให้เพ่ิมเติมประเด็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สาม

โกเศศ  ประเด็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล  และประเด็นของกรรมการสภาฯ ที่ได้

อภิปราย  แล้วเขียนเป็นข้อความให้ชัดเจน และแสดงบนจอภาพจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

ให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านเห็นเพ่ือพิจารณาหลักการและแก้ไขในระหว่างรอตัวเลขอีกครึ่งชั่วโมง  

 

 94) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกต  ดังนี้ 

  ตัวเลขยังไม่ส าคัญเท่าไร ตัวเลขจริงๆ 78%  เป็นเรื่องของวัสดุยาอย่างเดียว ถ้าจะพิจารณา 

ก็พิจารณาแค่ 20% เท่านั้น เรื่องของวัสดุ  กลไกที่ส าคัญจะด าเนินการอย่างไร ที่จะท าให้โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินต่อไปได้ และใช้เงินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) หรือยาต่างๆ ในวงเงินที่เหมาะสม  มีกลไกในการร่วมพิจารณาตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นประเด็น

ที่ส าคัญและมากที่สุด คือ 78%  ของวงเงินทั้งหมด ส าหรับเรื่องตัวเลขจากคณะอ่ืนๆ คิดว่าไม่เท่าไหร่ 

 

95) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 

  ขอให้ฝ่ายเลขานุการน ามติขึ้นจอภาพเพ่ือให้กรรมการสภาฯ พิจารณา แล้วปรับแก้ เพ่ิมเติม

และด าเนินการตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ หารือ 

  โดย นางศิริมาศ  เสนารักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อ านวยการกองกลาง)  ได้พิมพ์สรุปหลักการ

ตามท่ีตามท่ีประชุมได้อภิปรายและสรุป และได้แสดงบนจอภาพจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

ให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านเห็น เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแก้ไข เพ่ิมเติม 

 

96) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย ์

ได้อภิปรายต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ระหว่างรอการน ามติขึ้นแสดงบนจอภาพ  เห็นด้วยกับการที่ต้องมีข้อมูลเป็นตัวเลข  หากสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ 20-25-30%  ตามตารางที่มีการเสนออยู่ใน (ร่าง) ระเบียบฯ วงเงินที ่

ทุกคณะเสนอขอไม่เกินกรอบตามตารางนี้อยู่แล้ว จะมีเพียงคณะแพทยศาสตร์คณะเดียวที่เกิน หากจะท าให้

ตัวเลขเดินไปได้ ทุกคณะได้รับการพิจารณาบนหลักเกณฑ์เดียวกัน 
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97)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย ์ 

ได้หารือต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  ในระหว่างนี้ ขอเรียนถามข้อมูลกรณีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ 60 ล้านบาท 

ฝ่ายกฎหมายจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่  ไม่ทราบว่ากฎหมายอยู่หรือไม่ ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว   

 

98) นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย)  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ 60 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คือ  กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนั้น  กองกฎหมายจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว 

  

99) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ไม่ทราบว่าในที่ประชุมมีการบันทึกรายงานการประชุมในลักษณะนี้หรือไม่ 

 

100) นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย)  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ในส่วนที่กองกฎหมายรับผิดชอบ  ไม่มีรายละเอียดเรื่องของยาตามวงเงินงบประมาณ  

60 ล้านบาท เนื่องจากกองกฎหมายไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

 

101) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกต 

ดังนี้ 

  จ าได้ว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ให้ตรวจสอบรายการยาที่เหลือมีอะไรบ้าง  

เป็นมูลค่าเท่าไร  ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา  คณะกรรมการชุดนี้น่ าจะทราบว่า

หลังจากไปตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว ยาที่ซื้อจากงบประมาณ 60 ล้านบาท 

ทีย่ังไม่ได้ใช้เหลืออยู่เท่าไร คิดเป็นเงินมูลค่าเท่าไร   จ าได้ว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมา 

 

102) นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย)  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 

   คณะกรรมการดังกล่าว กองกฎหมายไม่ได้เป็นฝ่ายเลขานุการ จึงไม่มีรายละเอียด 
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103) นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติม ดังนี้ 

  ได้มีหนังสือมาให้ลงนามที่บ้านว่าให้รับทราบกรรมการตรวจสอบยาของคณะแพทยศาสตร์ 

ในงบประมาณ 60 ล้านบาท ว่าเหลือยาอีกจ านวนเท่าไรน่าจะมีกรรมการของคณะเภสัชศาสตร์อยู่ด้วย 

 

104) ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงต่อ

ที่ประชุม ดังนี้ 

  คณะกรรมการชุดดังกล่าวที่เป็นเภสัชกร เป็นบุคคลภายนอก  ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าของ

คณะเภสัชศาสตร์  

 

105) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้เสนอดังนี้ 

  ขอไประเบียบวาระอ่ืนก่อน จะได้ไม่เสียเวลาระหว่างรอ 

 

  จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามล าดับต่อไปจนครบ  

 

ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมอ่ืนๆ ไปก่อน (ระเบียบวาระที่ 5.3 

ถึง ระเบียบวาระท่ี 7 เมื่อพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวแล้ว  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็น การจัดสรร

เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี)  และพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) ต่อไป 

โดยฝ่ายเลขานุการได้น าระเบียบวาระที่ 5.3 เรียงล าดับต่อจากระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อยไปจนครบ

ระเบียบวาระตามล าดับ 

 

 หลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระจนครบแล้ว และอยู่ระหว่างการรอกองแผนงานจัดท า

ตัวเลขวงเงินงบประมาณ 

 ที่ประชุม จึงได้พิจารณาสรุปหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดงบนจอภาพจากการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยที่ประชุมฯ ได้ขอแก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ได้ซักถามท่ีประชุม ดังนี้ 

  ค าว่า “เป็นค่าใช้จ่ายคงที่” อาจจะเข้าใจผิด  หมายความว่าค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ที่ผูกพัน ไม่ได้หมายความว่าค่าใช้จ่ายที่คงท่ีใช่หรือไม่ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

  เป็นงบผูกพัน   

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  ได้เพิ่มเติม

ข้อมูลดังนี้ 

  ขอเพ่ิมเติมในข้อ 1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการดูแลประชาชนในสถานการณ์ 

โควิด 19 และบริการวิชาการท่ีผูกพันกับสัญญา  เนื่องจากมีสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 

  ในกรณีของงานเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเหลือเวลาไม่กี่เดือน  หากรอ (ร่าง) ระเบียบใหม่ เกรงว่า

จะเตรียมการไม่ทัน เพราะเป็นความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส่งเสริมในด้านการบริการ

วิชาการ ส าหรับการจัดเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ จึงขอให้ระบุอยู่ในงบประมาณนี้ด้วย  เพราะงานเกษตร

แห่งชาติ จัดเป็นครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เหตุผลที่ได้จัดอีกเนื่องจากในครั้งที่ 1 ซึ่งจัดเมื่อปี 

พ.ศ.2551 ที่ เคยด ารงต าแหน่งคณบดี  การที่ ได้จัดงานเกษตรแห่งชาติถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของ  

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในบรรดามหาวิทยาลัยที่สอนเกษตรทั้งหมดไม่มีโอกาสได้จัดงานเกษตรแห่งชาติ จึงขอ

อนุญาตในเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ซึ่งได้เตรียมการไว้วงเงิน  1 ล้านบาท 

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 

  ด้านงานวิจัยไม่มีข้อมูลบนจอภาพ  ด้านการวิจัยที่เป็นเงินรายได้ภาระผูกพันด้วย 

 

6. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้เพิ่มเติม

ข้อมูล ดังนี้ 

  การบริการวิชาการและการจัดประชุมมีอยู่ในแผนอยู่แล้ว จะได้เป็นระบบว่าไม่ใช่เฉพาะ  

งานเกษตรแห่งชาติ อย่างเดียว อาจจะมีคณะอ่ืนที่มีแผนอยู่แล้วที่จะจัดประชุม ซึ่งอาจเกิดจาก MOU  หรือ

ก าหนดไว้ในแผนอยู่แล้ว  
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 

  เนื่องจากงานเกษตรแห่งชาติ  อาจจะเป็นข้อก าหนดที่ต้องร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จึงอาจขออนุญาตระบุงานเกษตรแห่งชาติไว้ด้วย 

 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ในส่วนที่เป็นมติในหลักการไม่ควรจะลงลึกถึงรายละเอียดว่าเป็นโครงการของคณะเกษตรฯ 

อาจจะมีท่ีอ่ืนด้วย เห็นด้วยตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ แนะน าว่าให้ตัดออก 

 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะ ดังนี้ 

  ข้อ 2 น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ 

 ซึ่งให้ความเห็นชอบ และให้ค าแนะน า ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้หารือที่ประชุม ดังนี้ 

  ขออนุญาตเรียนถามว่า คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

จะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมหรือชุดปรับปรุง เพราะได้มีการพูดถึงเรื่องสัดส่วน ของบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

11. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็น ดังนี้ 

   ต้องเป็นชุดปรับปรุง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายไว้หลายประเด็นแล้ว 

 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  เป็นข้อ 2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
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13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ส าหรับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  ไม่แน่ใจว่า  

มีโครงสร้างอยู่แล้วหรือไม่ หากมีโครงสร้างอยู่แล้ว ต้องเป็นไปตามโครงสร้างนั้น  แต่ถ้าจะปรับเปลี่ยน ต้องน า

ระเบียบนั้นมาแก้ไขซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร และไม่แน่ใจว่าที่ก าลังจะเขียนว่าชุดกรรมการที่มีการ

ปรับปรุงแล้ว ต้องกลับมาดูตัวระเบียบหรือประกาศอะไรอีกหรือไม่  ซึ่งจะท าให้ล่าช้าออกไปอีก 

 

14. นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างตามระเบียบฯ  

ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2561  ข้อที่ 6 ได้ก าหนดไว้ คือ ถ้ามาจากบุคคลภายนอกมี 

3 ท่าน 

 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

  จ าได้ว่ามีระเบียบอยู่ หากจะปรับปรุงต้องปรับปรุงตามระเบียบเดิม  หากจะปรับปรุงใหม่เพ่ิม

สัดส่วนใหม่ ต้องปรับปรุงในระเบียบใหม่ 

 

16. นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ. 

2561 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี  

เป็นประธานกรรมการ   รองอธิการบดี 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ  รองอธิการบดี 1 คน  เป็นกรรมการ 

และคณบดี 3 ท่าน ที่เลือกจากกลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกมี 3 ท่าน จะมีความรู้ทางด้านการเงินและ

บัญชี 

  ขอเรียนหารือที่ประชุมหากจะเพ่ิมสัดส่วนจะเพ่ิมอย่างไร ในส่วนของบุคคลภายนอก 
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17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  ตอนนี้มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งลาออก 

เป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  แปลว่าสัดส่วนไม่เป็นไปตามองค์ประกอบ 

 

18. นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  องค์ประกอบบุคคลภายนอกเหลือ 2  ท่าน องค์ประกอบมีครบตามที่กฎหมายก าหนด แต่แค่

ลาออกไป  ตามกฎหมายจะมี 2 ส่วน คือ องค์ประกอบที่กฎหมายก าหนด และองค์ประชุม ดังนั้น จึงประชุมได้

ไม่มีปัญหา เนื่องจากองค์ประกอบครบ 

 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  องค์ประชุมครบ แต่องค์ประกอบไม่ครบ ไม่เป็นไรใช่หรือไม่  

 

20. นางสาวลัดดาวัลย์  ชูสาย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกองกฎหมาย) 

ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ตอนนี้กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกยังมี 2 ท่าน ในแง่ของกฎหมาย องค์ประกอบครบ  

การที่กรรมการบุคคลภายนอกลาออกไป 1 ท่าน  ไม่ได้มีปัญหากระทบเรื่ององค์ประกอบ เพราะว่า 2 ท่านยังมี

อยู่ 

  ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัยประกอบด้วยอะไรบ้าง ตอนนี้องค์ประกอบครบหมด เรื่องจ านวนไม่ได้เป็นปัญหาว่าท าให้ขาด

องค์ประกอบ เพราะว่ากรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกครบหมด มองในแง่ของการบริหาร ถ้าไม่มีกรรมการ

จากบุคคลภายนอก จึงถือว่าขาดองค์ประกอบ ไม่สามารถประชุมได้ 

 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  1. ในระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ 

พ.ศ. 2561 เขียนไว้ว่าเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การคลัง 

หรือลักษณะที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงิน การคลัง จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ   
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  2. ในส่วนของการแก้ไขระเบียบการบริหารงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   

มีความเห็นว่าน่าจะมีการเพ่ิมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นกรรมการด้วย  และให้เพ่ิมจ านวน

บุคคลภายนอก  

  3. การก าหนดที่เป็นสัดส่วน (20-25-30) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  หลายท่านมีความกังวล

โดยขอให้พิจารณาเรื่องของการสะสมเงินเพ่ือไปใช้จ่ายในอนาคตเพ่ือความยั่งยืน โดยให้ทบทวนสัดส่วนเหล่านี้  

จะเป็นตามนี้ก าหนดเป็นสัดส่วนดังกล่าว หรือจะใช้การประมาณการจากการใช้จ่ายส ารองล่วงหน้าอย่างน้อย 

เช่น น าค่าใช้จ่าย 3 เดือนมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา  แล้วจึงตั้งประมาณการ 3 เดือน ถึง 1 ปี  ให้ได้เป็นเงิน

ส ารอง ดังนั้น จึงมี 2 แนวทางท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

  เบื้องต้น ฝ่ายเลขานุการขอชี้แจงว่า ตัวเลขที่ได้มา 20-25-30 ที่มาเบื้องต้น จากการประชุม

ครั้งที่แล้วได้มีการอภิปรายถึงตัวเลขดังกล่าวและเป็นตัวเลขตั้งต้น และระเบียบฯ เดิม (ระเบียบฯ ว่าด้วย 

การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ. 2561)  ได้พยายามมีการแก้ไขตั้งแต่แรก พยายามให้มีตัวเลข

อยู่ที่ 20 - 40% ซึ่งได้พิจารณาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้ว ตัวเลขจะอยู่ที่ 20-40 %  คือ ไม่ใช้หมด 

ในหลายมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ 40% จึงใช้แบบเป็นขั้นบันได เพ่ือดูจ านวนหรือปริมาณตามความเหมาะสม  

  หากกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าต้องการมีการขยับสัดส่วนเหล่านี้ขึ้น 

หรืออาจจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นวงเงินเอาไว้ให้เห็นว่าถ้าค่าใช้จ่าย 3 เดือน  เป็นมูลค่าเท่าไร จะได้คิดจากฐาน

นั้น  ซึ่งเหล่านี้เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการในการแก้ไขระเบียบ  

 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  เพ่ือครอบคลุมวัสดุยาของคณะแพทยศาสตร์ และค่าใช้จ่ายที่มีความเร่งด่วน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนใช้สอยที่เป็นค่าใช้จ่ายผูกพัน  บางรายการไม่ผูกพัน  เติมข้อความให้ครอบคลุมในเรื่องของวัสดุยา 

 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้  

ให้ฝ่ายเลขานุการพิมพ์เพ่ิมเติม ค าว่า “ค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่

จ าเป็น” 
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24. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  1. ขออนุญาตเสนอว่าควรเก็บสะสมเงินไว้ใช้ใน 1 ปี เพราะ 3 เดือน ไม่มีมหาวิทยาลัยใดเอา

ตัวรอดได้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมา ไม่ยั่งยืนแน่นอน  ตอนแรกเงินไม่พอไม่เป็นไรแต่ควรก าหนดเป็นเป้าหมาย หาก

ก าหนดน้อยกว่า 1 ปี เปิดโอกาสน ามาคืนแต่ต้องคืนภายในปีไหน อย่างน้อยเก็บเงินสะสมไว้ใช้ได้ประมาณการ 

1 ปี เชื่อว่า 3 เดือนไม่มีมหาวิทยาลัยไหนอยู่รอด  

  2. คณะกรรมการเชื่อว่า ควรจะมีสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ครึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง เพ่ือ

สามารถช่วยดูแลให้รอบคอบ และจะได้ระมัดระวังในการใช้เงินมากข้ึน เหมือนเพดานหนี้สาธารณะ  จึงขอให้มี

สัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย  และท้ายที่สุดสภา

มหาวิทยาลัยต้องอนุมัติทั้งหมดอยู่ดี  ให้เกินครึ่งหนึ่งไว้เพื่อระมัดระวังการใช้เงินให้รอบคอบ  ไม่ใช่ว่าจะไม่ไว้ใจ

ฝ่ายบริหาร  แต่ขอฝากไว้เพ่ือเป็นหลักการระยะยาว 

 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

ขอหารือ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ว่าที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สะสมเงินจ านวน

มาก ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ถ้ามหาวิทยาลัยมีงบประมาณเกินกว่า 1 พันล้าน

บาท เวลาของบประมาณแผ่นดิน  จะมียอดถูกตัดและยอดสมทบ งบก่อสร้างจะต้องสมทบเงิน 20% ถ้า

มหาวิทยาลัยมีเงินมากขึ้นไปอีก 2 พันล้านบาท  จะต้องสมทบเงินการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นไปอีก  และถ้า

มหาวิทยาลัยมียอดสะสมถึง 4 พันล้านบาทเมื่อไร  อาจจะต้อง 50:50  ในการสมทบงบก่อสร้าง เพราะฉะนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องควบคุมเรื่องเงินรายได้สะสมให้อยู่ในเพดานที่ไม่กระทบกับการขอรับเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ไม่เช่นนั้นจะกระทบด้วยว่ามหาวิทยาลัยมีสถานภาพทางการเงินมากเกินไป  ส านักงบประมาณจะลด

การสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับมหาวิทยาลัย 

จึงขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากเป็นความหวังดีของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

ที่ต้องการให้มีเงินส ารองไว้ 1 ปี  แต่ถ้ามีมากและมากเกินไป ส่งผลให้อาจจะได้รับงบประมาณแผ่นดินลด

น้อยลงตามท่ีได้เรียนให้ทราบข้างต้น  และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฉบับใหม่ ถ้ามีรายได้

สะสมมากเกินควร แล้วแสดงรายละเอียดให้ส านักงบประมาณเห็นทุกปี มหาวิทยาลัยอาจจะมีโอกาสถูกเรียก

เงินเป็นเงินของแผ่นดินได ้
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26. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิได้

เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอบคุณที่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ แต่ขอให้ศึกษาดูว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนมีวิธีการน าเงินไปเก็บไว้ที่ใดแล้ว

ไม่โดนเรียกกลับ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวงบประมาณแผ่นดินจะไม่ ได้เพ่ิมแต่กลับจะน้อยลงเรื่อยๆ 

ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันให้พิจารณากฎหมายการน าเงินไปเก็บไว้ที่ใด เช่น มูลนิธิ สามารถเก็บเงินไว้ได้ คิด

ว่ามีวิธีที่จะไม่ขัดแย้งกัน  จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ในกรณีคณะที่ติดลบภายหลังได้ด าเนินการขึ้นมาได้  หากระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้

อย่างนี้ โอกาสที่จะก้าวกระโดดจะไม่มี  ต้องด าเนินการไปตามงบประมาณที่มีอยู่ก็ท าให้ล่าช้าไปเรื่อยๆ  

จากการที่จะให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในการก้าวกระโดด จะกลายเป็นการชะลอการก้าวกระโดดของคณะ

บางคณะ  เช่น คณะเกษตรศาสตร์ฯ  ซึ่งมีเงินจากภายนอกที่เป็นงบประมาณการวิจัย  ใน  1 ปี มีไม่ต่ ากว่า 

100 ล้านบาท  คณะได้ 10-20% ถ้ามีรายได้ตรงนี้แล้วต้องพิจารณาบางอย่างคณะบางคณะก็ไม่สามารถท าได้ 

หากมีระบบตรงนี้คิดว่าบางคณะไม่สามารถจะฟ้ืนตัวได้  แต่คณะที่ร่ ารวยอยู่แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร 

 

28. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  หากกลับไปอิงระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ. 2561 

สัดส่วนก็แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากได้เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าองค์ประกอบมีอะไร  จะเป็นไปได้หรือไม่ ให้น าระเบียบ  

ไปแก้ไขให้จบแล้วผ่านมติของคณะกรรมการทุกชุดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้แล้ว จึงขอให้ 

ฝ่ายเลขานุการพิมพ์ปรับข้อความในข้อ 2.2  (ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดงบนจอภาพ) 

 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้

ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้  

  ข้อ 2.2  ให้แก้ไข เนื่องจากคณะกรรมการให้ปรับปรุงสัดส่วนและจ านวน ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ   

 

30. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้  

  ให้ตัดค าว่า ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ปี พ.ศ.2561 ออก 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย เดิมมีบุคคลภายในจ านวน 7 คน  บุคคลภายนอกจ านวน 3 คน  และ ศาสตราจารย์ 

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   เสนอว่าควรจะเป็นบุคคลภายนอกเพ่ิมเติม 8 + 7  ขอเสนอว่า 7 เป็น

บุคคลภายนอกและจากสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน 

 

32. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  บุคคลภายนอกมาจากสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติทั้งหมด  บุคคลภายนอกทั้งหมดจ านวน  

8  คน เกินครึ่งไว้หนึ่ง  ท าให้ช่วยถ่วงดุลฝ่ายบริหารไว้ในการใช้เงิน ที่มาของบุคคลภายนอก มาอย่างไร ทั้งจาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนภายนอกสภามหาวิทยาลัย  สัดส่วนเป็นอย่างไรเพ่ือให้เพียงพอ บุคคลภายนอกจาก 

2 ส่วน ควรมีบุคคลภายนอกมาช่วยถ่วงดุล รวมจ านวน 8 คน  ขอให้พิจาณาเรื่องสัดส่วน และก าหนดที่มาของ

คณะกรรมการดังกล่าวมีวิธีการเลือกกันอย่างไร 

 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

ขอปรับสัดส่วนตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นเพ่ือถ่วงดุลการตัดสินใจ  โดยมีกรรมการ

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมากกว่ากรรมการที่เป็นบุคคลภายใน 

 

34.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ได้หารือต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  จะมีตัวแทนจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ 

 

35. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะ ดังนี้ 

  จะมี 2 ส่วน บุคคลภายนอก ประกอบด้วย บุคคลภายนอกฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเท่าไรก็ได้  ประเด็นของรองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล คือ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายใดจะไปร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ไม่ควรต้องเป็นสภามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารมิฉะนั้นจะไป

ถ่วงฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างไร  
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36.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  หลักการของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  มีข้อดีคือห่วงใยมหาวิทยาลัยใน

เรื่องของการบริหารการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด โดยสัดส่วนถ้าสมมุติว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จะ

มีบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในหรือเป็นการถ่วงดุล หากมองในแง่ของฝ่ายบริหารจะท าให้บริหารงาน

ยาก อาจจะก าหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จ านวน  3-5  คน แต่ถ้ามากกว่า  บางเรื่องของ

การบริหารจะบริหารจัดการล าบาก   

  สัดส่วนขณะนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการจ านวน 1 ท่าน และรองอธิการบดีจ านวน 

2 ท่าน  คณบดีจ านวน 3  ท่าน  รวมเป็นจ านวน 6 ท่าน  จากประสบการณ์ที่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาแทบจะไม่มีการลงคะแนนเสียงเลย   แต่หน้าที่จากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นลักษณะของการให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะ  หากก าหนดบุคคลภายนอกมากกว่าอาจท า

ให้ฝ่ายบริหารบริหารจัดการยากพอสมควร  

 

37. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

  องค์ประกอบของบุคคลภายใน มีตัวแทนของคณบดีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งได้ท าการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวแทนคณบดีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ถือว่าเป็นฝ่ายบริหาร ลักษณะโครงสร้าง 

มีลักษณะที่ต้องการให้เกิดความถ่วงดุลอยู่แล้ว เพราะว่าตัวแทนของคณบดีจะมองในภาพรวมในการจัดสรร

งบประมาณ ขอเรียนให้ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ทราบ ว่าคณบดีทั้ง 3 ท่านที่เข้าไป 

อาจจะไม่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริหาร จึงมีความเห็นว่าจ านวนบุคคลภายนอกอาจจะไม่จ าเป็นว่าจะนับให้มากกว่า

บุคคลภายในซึ่งไม่ควรนับคณบดีจ านวน 3 คน ที่เป็นตัวแทนคณบดี   

 

38. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  อยู่ที่ที่มาว่า จะมาได้อย่างไร บางมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย  เท่าที่สังเกตการบริหาร

ควบคุมได้ค่อนข้างยาก ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ท าตัวเป็นแขกไม่ได้ท าตัวเป็นผู้มีส่วนร่วมจริงๆ  ในหลาย

มหาวิทยาลัยก็เป็นแบบนี้ซึ่งจะท าให้ฝ่ายบริหารท างานหนัก  ทั้งหมดอยู่ที่ที่มาว่าเลือกกรรมการมาได้อย่างไร  

 

 



87 
 

 
 

39.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ได้ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 

  ปรับแก้ข้อความในข้อ 2. น่าจะเป็นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ มีการให้ความเห็นเพ่ือให้เกิด

ความรอบคอบและถ่วงดุล  

 

40. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เพิ่มเติม ดังนี้ 

  ถ่วงดุลเพื่อความรอบคอบ เพ่ือเห็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

 

41. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ    

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  มีความเห็นว่า กรรมการชุดนี้ต้องตั้งโดยเร็วเพ่ือจะได้ด าเนินการได้  จะท าให้ช้าไปหรือไม่

เนื่องจากกรรมการจากบุคคลภายนอกจ านวน 7 คน กรรมการที่มีความสามารถหายาก อาจท าให้ช่วงเวลา

ยาวนานไป จึงขอเสนอให้พิจารณาว่า จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้กรรมการชุดใหม่ในการพิจารณา (ร่า ง) ระเบียบฯ 

นี้ ซี่งมีปรับไม่ก่ีข้อเพ่ือที่จะได้เดินไปข้างหน้าได้ 

 

42.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม   

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการดังกล่าวหรือไม่  

 

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ถ้าจะต้องไปด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายไว้  ในวันนี้ต้องอนุมัติเรื่อง 

วงเงินที่มีเหตุความจ าเป็นฉุกเฉินก่อนตามกรอบที่มี 

  2.  จะด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ  แล้วน าเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยชุดเดิม หมายความว่าคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยชุดเดิมต้องพิจารณาการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ นี้  ได้แก่ แก้ไข

องค์คณะเพ่ิมเติมการก าหนดวงเงินส ารอง  และในเดือนพฤษภาคม 2564 ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา จากนั้นเดือนมิถุนายน 2564  ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัยชุดใหม่ก่อนเข้ามาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2564  ดังนั้น งบประมาณ

เพ่ิมเติมที่ขอได้ต้องไปขอในเดือนกรกฎาคม 2564  จะเป็นปัญหาที่ต้องลากยาว เพราะว่าต้องใช้ 
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คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ในการพิจารณา  ตามที่  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ ฯ ให้ข้อสังเกต  แต่ถ้ายังไม่แก้ไขเรื่องขององค์คณะ คือ ในคราวหน้าใช้คณะ

กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยชุดเดิมที่มีอยู่ และตั้งขึ้นมาแทนอีก 1 ท่านให้ครบ 

ไม่เกิน 3 ท่าน และพิจารณาระเบียบต่างๆ จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2564  จะเสร็จสิ้นเรื่องการตั้งของบรายได้

เพ่ิมเติม   

ซึ่งม ี2 แนวทางดังกล่าวข้างต้นที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอย้อนไปดูข้อความในข้อ  1  (ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดงบนจอภาพ)  เรื่องงานวิจัย 

ถ้าเป็นงบประมาณวิจัย กว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม 2564  ซึ่งจะไม่ทันปีงบประมาณ  ในเรื่องของ

งบประมาณวิจัยจะผูกพันหรือไม่ผูกพัน แต่ละคณะตั้งงบวิจัยไว้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการผลักดันเรื่องวิจัย

อยู่แล้ว  ควรจะอนุมัติให้ทุกคณะใช้งบประมาณวิจัยได้  เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลบางคณะตั้งวิจัยรุ่นใหม่  

หรืออาจารย์ที่ต้องท างานวิจัย  กว่าจะตั้งกรรมการเสร็จก็สิ้นสุดปีงบประมาณพอดี 

  ขอนุญาตกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า หากเป็นงานวิจัย ขอให้อนุมัติไปเลยทุกคณะ 

 

45.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

   ค าว่า “ภาระผูกพัน” (ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดงบนจอภาพ) หากเป็นไปตามที่คณบดี

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะนั้น เห็นด้วย ถ้าสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วย ให้ตัดค าว่า “ภาระผูกพัน” 

ออก จะเป็นวิจัยที่เป็นเงินรายได้  

 

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  วัสดุที่จ าเป็นในการด าเนินการและการเรียนการสอน (ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดง 

บนจอภาพ) ขอให้เพ่ิมเติม ค าว่า ครุภัณฑ์ในการด าเนินการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด เช่น อุปกรณ์

ในเรื่องของเรียนออนไลน์  จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับคณะที่ขาดแคลน 
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47. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้หารือต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  ขออนุญาตสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์   กรณีที่อธิบายว่า

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยชุดใหม่กับชุดเก่า จะใช้เมื่อไร  ถ้าเป็นช่วงการ

อนุมัติข้อที่ 1 (ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้พิมพ์แสดงบนจอภาพ) น่าจะเป็นชุดเดิม เพ่ือให้ด าเนินการได้ทัน 

เนื่องจากมีความเร่งด่วน   

 

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

ชุดเดิมจะท าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าถ้าวันนี้มีมติให้แก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ก่อน  

แล้วจึงอนุมัติเงิน นั่นหมายความว่าต้องแก้ไขระเบียบ  ส าหรับเรื่องจ านวนคณะกรรมการฯ  ต้องน าเข้ามาตั้ง 

ในสภามหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะไปพิจารณางบประมาณแล้วก็จะยืดไปอีก 1 เดือน แต่ว่าวันนี้กรรมการชุดเดิม

จะท าหน้าที่ในการพิจารณาแก้ไขระเบียบก่อน พอเสร็จแล้วจึงจะไปตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นมา และไปอนุมัติเงินใน

ครั้งต่อไป 

  ถ้าเป็นแบบนี้ต้องยืดไปถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ต้องเรียนที่ประชุมไว้ก่อน 

 

49. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร   ได้เสนอ

ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  วันนี้สภามหาวิทยาลัยน่าจะอนุมัติในหลักการและอนุมัติวงเงินที่เร่งด่วนก่อน   

 

 ขณะนี้  กองแผนงานได้น าตัวเลขวงเงินการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม 

กลางปี) มาน าเสนอต่อที่ประชุม ตามท่ีที่ประชุมได้อภิปราย และได้มอบหมายให้ไปจัดท าตัวเลขดังกล่าว   

 

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

จะขอแสดงตัวเลขที่กองแผนงานได้ด าเนินการปรับตามท่ีที่ประชุมได้อภิปรายมาแล้ว   

โดยขอให้กองแผนงานน าเสนอข้อมูลดังกล่าวบนจอภาพ 

 

จากนั้น  กองแผนงานได้น าเสนอข้อมูลตัวเลขดังกล่าวบนจอภาพเพ่ือให้กรรมการสภาฯ 

ทุกท่านพิจารณา 
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51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  การเช่าคอมพิวเตอร์และเช่าโปรเจ็คเตอร์ที่เป็นสัญญาผูกพัน  ควรอนุมัติทั้งหมด เนื่องจาก

อาจส่งผลต่อการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยนเรศวรได้  และขอให้ระบุว่าเป็นครุภัณฑ์ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผูกพันอยู่แล้ว 

ต้องอนุมัติทุกกรณ ี

 

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  พิจารณาตามตัวเลขที่ปรากฏ   จะมีรายการตามที่แสดงบนจอภาพที่เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาวงเงิน 158 ล้านบาท 

 

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

  กรณีแต่ละคณะขอให้ไปพิจารณาดูก่อนว่าตามเงื่อนไขที่มีอยู่อาจจะขออุทธรณ์เข้ามาได้ 

เพราะบางอย่างอาจจะพลาดในการพิจารณางบ กรณีเพ่ิมเติมขอให้แต่ละคณะตรวจสอบก่อนได้ไหม  

 

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามมหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

วันนี้ต้องอนุมัติวงเงินนี้ก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  หากจะ 

อุทธรณ์ให้อุทธรณ์มาภายหลัง  แต่เบื้องต้นให้ใช้วงเงินตามนี้ไปก่อน  หรือตอนจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม

สามารถท าได้อยู่แล้ว  รวมถึงงานเกษตรแห่งชาติ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วย 

 

55.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ได้หารือต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  นี่คือยอดท้ังหมดที่เราจะอนุมัติวันนี้ ใช่หรือไม่   

 

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  ยอดตัวเลขวงเงินที่จะอนุมัติในวันนี้ คือ 158 ล้านบาท  เป็นยอดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

เบื้องต้นวันนี้  เป็นเรื่องของการใช้จ่ายฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนก่อน แล้วหลังจากนี้  เมื่อแก้ไขระเบียบ  

เสร็จเรียบร้อยแล้วจะน ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



91 
 

 
 

  

57.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้สอบถามท่ีประชุม ดังนี้ 

  ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจฯ  วงเงิน 4 แสนกว่าบาท  จะมีที่เป็นค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ 

เงินวิจัยอีก ที่เป็นภาระผูกพันจากงบที่แล้วที่ข้ามงบกัน  ซึ่งให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563  งวด 2 

จึงขออนุมัติวงเงินรายได้นั้นด้วย โดยเฉพาะวงเงินที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเงินรายได้ ที่เป็นรายจ่ายผูกผัน  

เมื่อถึงการจา่ยเงนิงวดที่ 2 ก็จะไม่มเีงินงวดที่ 2 ที่สามารถด าเนินการวิจัยได้ 

 

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

ได้เสนอที่ประชุม ดังนี้ 

  งบวิจัยของทุกคณะควรจะอนุมัติให้ทุกคณะและกรณีค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ก็ถือว่าเป็นเรื่อง

เร่งด่วนที่ต้องซ่อมแซมควรจะอนุมัติให้เพ่ิมเติม กรณีท่ีเป็นงบซ่อมแซมครุภัณฑ์   

 

59. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ตัวเลขถ้ามองในภาพรวมก็ดีแล้ว กองแผนงานได้ประสานกับคณะแล้ว แต่ว่ากรณีที่

นอกเหนือจากนี้ ก็ให้อนุมัติเป็นรายๆ ไป ด้วยเวลาที่จ ากัด แต่ว่าถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตรงนี้ทุกหน่วยงาน

ไปท างานให้เร็วแล้วกลับไปดู ต้องการเห็นการท างานที่ควบคู่กันไป ระเบียบก็แก้ไขเสร็จก็น ามาพิจารณาอาจจะ

เร็วกว่านั้นก็ได้ เพราะว่าสามารถประชุมฉุกเฉินได้ ท าให้เดินไปได้ ฟังแล้วหลายคนที่เป็นผู้บริหารกังวล  

จนเกินเหตุ  ทุกคณะก็ไปท า ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใด งานวิจัย งานเกษตร ก็เป็นกรณีๆ ไป ในขณะเดียวกันตัวเลข

ทั้งหมด 300 กว่าล้าน แต่ว่าเอามาในเรื่องของโควิด  มากกว่านี้ก็ได้ถ้าจ าเป็น 

 

60.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้สอบถามท่ีประชุม ดังนี้ 

  ยอดนี้บวกกับเงินวิจัยทั้งหมดของทุกคณะที่ขอมา พิจารณาเร็วๆ ทุกคณะ คือ ยอดนี้เป็นเงิน

ของบริหารจัดการแต่ยังไม่รวมเงินวิจัย 

 

61. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  งานวิจัยวงเงินเพียง 2,400,000 บาท เท่านั้นเอง   
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62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  ขอเรียนหารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน จะขออนุมัติเพ่ิมในส่วนที่คิดว่ามีปัญหาใน

การบริหารจัดการ และต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

  ตามตัวเลขที่กองแผนงานจัดท ามาให้  คือ 158 ล้านบาท และมีเพ่ิมอีกประมาณ 2 ล้าน คือ

ครึ่งหนึ่งจากที่เราขอจัดสรร ประมาณ 323 ล้านบาท เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและบริหารจัดการได้ คราวนี้

อนุมัติครึ่งหนึ่งก่อน คือ 50% แล้วให้คณะไปบริหารจัดการ โดยการใช้จ่ายในรายจ่ายที่จ าเป็น ตามที่ก าหนด

เอาไว้ คือ วัสดุครุภัณฑ์ที่ผูกพัน ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิด   

 

63.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ไม่ได้ เพราะว่า ในส่วนของคณะฯ ถ้าอนุมัติครั้งหนึ่งก็ยังจะไม่เพียงพอต่อความจ าเป็น 

ที่จะต้องจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์เช่าฯ และค่าวิจัยเงินรายได้ของอาจารย์ในคณะฯ เลย 

 

64. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  วงเงินทั้งหมด  323  ล้านบาท คณะแพทยศาสตร์  วงเงินซื้อยา 245 ล้านบาท  เหลือแค่ 

88 ล้านบาท ส าหรับอีก 12 คณะ เพราะฉะนั้นตัวเลข 100 กว่าล้าน เกินไปหรือเปล่า คิดว่าตัวเลขไม่ถูกนะ 

ถ้า 323 ล้านบาท ลบ 245 ล้านบาท จะเหลือ  88 ล้านบาท 

 

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  วงเงินทั้งหมดนี้รวมของคณะแพทยศาสตร์ด้วย  คือ 158 ล้าน รวมของคณะแพทยศาสตร์

หมดแล้ว 

 

66. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

     วัสดุยา 240 ล้านบาท  วงเงิน  5 ล้านบาท เป็นส่วนของคณะแพทยศาสตร์ไช่หรือไม่  ตัวเลข

เกินความเป็นจริง ถ้าบวกแล้วต้องไม่เกิน 88 ล้านบาท อย่างนี้ก็ 93 ล้านบาท 
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67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  จะให้แยกของคณะแพทยศาสตร์ออกมาคิดต่างหากหรือไม่ 

 

68. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   ให้ดู 323 ล้านบาท ทั้งหมดที่อนุมัติ คณะแพทยศาสตร์ มีในส่วนของคณะแพทยศาสตร์กับ

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 245 ล้านบาท  ลบออกจาก 323 ล้านบาท  เหลือ 88 ล้านบาท  

บวกของคณะเข้าไปอีก 5 ล้านบาท ก็แค่ 93  ล้านบาท  ไม่น่าเป็น 198 ล้านบาท ได ้

 

69.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ที่ว่าให้ทุกคณะ 50% ก่อน แล้วก็ในแต่ละคณะท าเรื่องว่า 50% นั้นจะมีความจ าเป็นเร่งด่วน

อะไรก่อน 

 

70.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เมื่อสักครู่ที่มีหลักการแล้วให้กองแผนงานไปค านวณตัวเลขมา วันนี้ได้ทราบว่าได้มีการโทร

ประสานที่คณะแพทยศาสตร์  ไม่ทราบว่าประสานไปที่ใคร 

 

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  เรียนว่างบประมาณ 158 ล้านบาท  รวมของคณะแพทยศาสตร์ที่ปรับลดแล้ว จะเป็นตัวเลข

อย่างที่ปรากฏบนหน้าจอ   ของคณะอ่ืนๆ จะอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านบาท ทุกคณะรวมกันของคณะ

แพทยศาสตร์ 125 ล้านบาท ที่ขอตัดลดลงมา  ที่ขอใช้ไปก่อน  3 เดือน  

 

72.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ตอนที่มีค าถามในเรื่องของตัวยาที่ซื้อไปเมื่อ 60 ล้านบาท  แล้วตัวยาใหม่ที่มีความจ าเป็น 

แล้วตัวยาใหม่ที่ไม่ใช่สต๊อกขาด  พวกนี้ไม่ทราบว่ามีตัวเลขไหม สรุปแล้วราคาเท่าไรงบประมาณ   เพราะขณะนี้

สภามหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาในส่วนที่จ าเป็น 
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73. ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ความเห็น ดังนี้ 

  เห็นด้วยกับที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  ในการเสนอตัวเลขมา  ขอย้ าว่าตัว

เลขที่เสนอมาเพ่ือให้การบริหารจัดการที่คล่องตัวภายใน 2-3 เดือน ขณะเดียวกันตัวเลขท่ีเสนอมาถ้ามีคณะไหน 

ที่เห็นว่าใน  2-3  เดือนไม่พอเพียงก็ท าเรื่องอุทธรณ์มา  

  หลังจากนั้นที่เรามีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับการเงินที่ตั้งขึ้นมาใหม่ จะท าหน้าที่

พิจารณาส าหรับเงินที่ใช้จ่ายอีก  2-3 เดือนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไป มาพิจารณาอีกครั้ง  เพราะฉะนั้นวงเงิน 

ณ ปัจจุบันที่อนุมัติส าหรับ  2-3 เดือน  ที่ให้กองแผนงานไปค านวณมาน่าจะอนุมัติในหลักการได้ เพ่ือความ

คล่องตัวของหลายๆ คณะ รวมทั้งของคณะแพทยศาสตร์เองที่มีความจ าเป็นเรื่องเร่งด่วนในเรื่องของการ

รักษาพยาบาล และใช้จ่ายยา 

 

74.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ที่เสนอมาเป็นบริบทของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน  ของคณะบริหารธุรกิจ ฯ  ถ้าวงเงิน 

450,000 บาท ซึ่งขอมาแค่ 1 ล้านบาท  ถ้า 50% คือ 5 แสนบาท  และ 450,000 บาท เป็นค่าบริหารจัด

โครงการของหลักสูตร หลักสูตรตอนนี้มี 4-5 หลักสูตร เงินที่ได้หารกันหมดก็จะหมดแล้วโดยไม่ได้ไปจ่ายกับเงิน

วิจัย เพราะตอนนี้โครงการหลายๆ คน เป็น 10 คน รอเงินงวดที่ 2 และ 3 อยู่ ตรงนี้ถ้าเป็น 50% ก็จะไม่พออีก 

อันนี้คือส่วนของคณะ  

  เห็นด้วยที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า เพ่ิมเงินวิจัยไป 2.4 ล้านบาท 

ซึ่ง 2 ล้านกว่าบาท  ตรงนี้มันครอบคลุมทุกคณะแล้วใช่หรือไม่  หากครอบคลุมทุกคณะถือว่าอนุมัติให้ทุกคณะ

ไปเลย จะบวกกับยอดเงินตอนแรก ประมาณนั้น 

 

75. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ยอด  158 ล้านบาท รวมวัสดุยาเข้าไปหรือยัง ถ้ารวมแล้วแสดงความเป็นยา 120 ล้านบาท 

คณะอ่ืนขอ 38 ล้านบาท ซึ่ง 120 ล้านบาทพิจารณาจากอะไร 
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76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  ได้ประสานไปทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ตามความจ าเป็นขณะนี้ในการใช้จ่ายที่

เร่งด่วนจริงๆ มีอยู่เท่าไร  ได้ค าตอบว่า 120 ล้านบาท  

 

77.  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  ฟังดูเหมือนเป็นการถามคณะมา ประเด็นของเราคือ  ยาที่สต๊อกไว้ต้องเหลือประมาณเท่าไรที่

ใช้ได้ใน 3 เดือน ยาตัวไหนหมดเยอะ ตัวไหนต้องเพ่ิมเติม  และที่ต้องเพ่ิมเติมเป็นเงินเท่าไร  แต่ถ้าตัวเลขลอย

มาแล้วไม่บอกเหตุผล สภามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นการรับทราบตามที่คณะให้ข้อมูล  คือให้

เพ่ือความเร่งด่วน 2-3  เดือน  เพ่ือที่จะให้คณะอยู่รอดได้ สภามหาวิทยาลัยกลายเป็นผู้รับทราบโดยไม่พิจารณา

ว่าตัวเลขที่ให้มานั้นเป็นไปตามความจริงไหม  ถ้าสภามหาวิทยาลัยใช้หลักนี้ถ้าไม่มียาคนไข้จะตาย ต้องมีสต๊อก

อยู่ให้ได้ 2-3 เดือน อะไรที่ไม่เร่งด่วนจริงๆ ให้รอไว้พิจารณาที่มีกรรมการอีกครั้ง จะท าให้ตัวเลขของยา

สมเหตุสมผล   

 

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  จะอนุมัติตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ หรืออนุมัติในส่วนของใช้วงเงินตาม 50% หรือจะอย่างไร

ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  คือกองแผนงานก็ไม่ทราบในเรื่องของยาจริงๆ ว่ายาตัวไหนต้องใช้อะไรอย่างไร 

ในเรื่องของสต๊อกยาก็ต้องมีการตรวจรับว่าเหลือเท่าไหร่อย่างไร อันนี้เป็นการประมาณการทางโรงพยาบาลได้มี

การประมาณการในส่วนที่จ าเป็นและขาดแคลนมา   

 

79.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์  ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

  สภามหาวิทยาลัยได้วางหลักการและแนวทางไว้  แล้ ว ให้กองแผนงานไปปฏิบัติ  

และงบด าเนินการที่จ าเป็น หรือมีความต่อเนื่องต่างๆ  ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อภิปราย

ไปแล้ว   สภามหาวิทยาลัยคงไม่สามารถไปดูได้ว่ายาที่เขาจะใช้คืออะไร เพราะดูจากตัวเลขมันเป็นเพียงแค่

กรอบวงเงิน   อันนี้คือเป็นข้อจ ากัดของสภามหาวิทยาลัยเองที่ท าได้  แล้วเรื่องนี้ได้มีการประชุ มกันมาตั้งแต่ 

ช่วงเช้าแล้ว คงต้องได้ข้อสรุปแล้วว่าจะให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการอย่างไร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยน่าจะอนุมัติได้ 
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80.  นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  เห็นด้วยกับที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  เสนอโดยให้บวกเงินวิจัย 2 ล้าน

กว่าบาท เพ่ือให้คณะด าเนินการไปได้  ส่วนในเรื่องของโรงพยาบาล เห็นว่ามีการขยายโรงพยาบาลสนามใน

สัปดาห์หน้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะประมาณไม่ได้   แล้วยังมีค่าน้ ายาและเครื่องมือ ประชาชนที่เข้ามา

ตรวจโควิดอีก รวมทั้งอุปกรณ์ที่แพทย์ต้องใช้ ก็ขาดแคลนหายาก  ถ้าอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์  ได้บอกมา

ว่าอันนี้จะใช้และรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามด้วยที่จะเปิดเร็วๆ นี้ คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้ไปก่อนส าหรับ

คณะต่างๆ  ถ้าสมมติบวกเงินวิจัยไปแล้วไม่พอ ก็ยื่นอุทธรณ์มา  ไม่งั้นคงไม่จบ และคิดว่าในภาวะที่ขาดแคลน 

จ าเป็นต้องซ้ือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองไม่ได้ให้ทุกอย่าง  บางทีโรงพยาบาล

ต้องช่วยตัวเองด้วย  กระทรวงเองก็กระจายไปให้โรงพยาบาลของกระทรวงเองยังไม่เพียงพอ  ดังนั้น เห็นด้วย

กับตัวเลขที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  และกองแผนงานเสนอมา แต่ว่าให้บวกเงินวิจัยไปอีก 

2 ล้านกว่าบาทกับทุกคณะ 

 

81.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม ช่วงเช้าวันนี้มีผู้มาตรวจเชื้อประมาณ 900 คน  ในช่วงบ่ายก าลังตรวจ

คนที่ 901 ตรงนี้ก็คือตัวแปร  เมื่อวาน 600 คน  วันนี้เพ่ิมเป็น 900  คน  ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลจะรับได้ 

มากน้อยเพียงใด  ตอนนี้ได้ขยายเตียงสนามอีก จากหอพักต้องย้ายไปเพ่ิมที่อาคารด้านหน้ามหาวิทยาลัย  

ซึ่งต้องใช้เตียงและที่นอน กองอาคารสถานที่และกองกิจการนิสิตได้ด าเนินการขนของกันอยู่ 

  เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดมากขนาดนี้ งบประมาณค่าใช้สอยตอบแทน  

ที่เขาต้องการ ตอนนี้ทางโรงพยาบาลไม่รับค่าตอบแทนล่วงเวลาเลย  เงินที่เขาใช้ค่าข้าวทุกอย่างจ่ายเองหมด 

เหนื่อย หมอไม่ได้กลับบ้าน พ่อแม่บ่นมานี่คือสิ่งที่เกิดข้ึน 

  มหาวิทยาลัยเองต้องติดตามตลอดว่าขาดเหลืออะไร แล้วยังต้องจ่ายค่าเดินสายไฟ ติดไฟฟ้า

ให้อีก เงินจ านวนนี้ ขอไว้เมื่อ 2 เดือนที่แล้วมันไม่ครอบคลุมถึงโควิดนี้มากเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เงินต้องน ามาใช้

ตรงนี้ จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

82. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้   

  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม อุปกรณ์ยา CCR รักษาโรคทั้งหลาย รัฐบาลจ่ายให้ มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่าย 

ที่ต้องจ่ายคือค่าใช้จ่ายวัสดุทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาล ค่าไฟ ค่าตอบแทนล่วงเวลา แต่ที่เป็นยาวัสดุจริงๆ 

โรงพยาบาลไม่ต้องจ่าย ไม่สามารถจะซื้อยาได้เพราะว่ารัฐบาลเป็นคนซื้อมา  ค่าใช้จ่ายจริงๆ  มีมากแต่ 

สภามหาวิทยาลัยไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่ จึงเป็นประเด็นที่คิดว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน 
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83.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

ได้ให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

  ขอสรุปว่า ฝ่ายเลขานุการได้สรุปตัวเลขมา ซึ่งหลายท่านเห็นด้วยแต่มีข้อสังเกตหลายท่านว่า 

น่าจะเป็นอย่างนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ว่าเงินเป็นอย่างไร 

 

 84. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ที่รายงานในหน้า 48-49  เงินเหลือประมาณ 200 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564  

ใน 1 เดือน มีตัวเลขท่ีค้างอยู่ประมาณ 200  ล้านบาท  ถ้าจะให้เหลือ 120 ล้านบาท   คิดว่า 120 ล้านบาทไม่รู้

ว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป คิดว่าถ้าค านึงถึงถ้าใช้เงินวันนี้ไม่หมดไม่น่าจะให้ไปทั้งหมด   ถึงเวลาต่อไปทีหลัง

จะมีโรคโควิดที่รุนแรงไหม ก็จะได้พิจารณาต่อไปได้ ถ้าให้ทั้งก้อนไปเลย  ครึ่งนึง 120 อาจจะเป็นการเสี่ยงต่อ

การเงินของมหาวิทยาลัย และเงินสะสมเองของคณะแพทยศาสตร์   ไม่ทราบว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า เงินที่ให้

ไป 240 ล้านบาท  อาจจะเป็นสิ่งที่ส่วนเกินก็ได้  จริงๆ แล้วเงิน 240 ล้านบาท ไม่ใช้เงินโควิด เป็นเงินที่ขอมา

ก่อนหน้านั้น  แล้วเงินโควิดเป็นการเอายามาซื้อล่วงหน้า เข้าใจว่าอย่างนั้น คือไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด

โดยตรง 

 

85.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

ได้หารือต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  จะให้ปรับจ านวนเงินหรือไม่   

 

86. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   เป็นตัวเลข 80 ล้านบาท แล้วดูไปอีก 2 เดือนข้างหน้า แล้วทยอยตามความจ าเป็นที่ให้

เพ่ิมเติม และมีกลไกการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

87.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ประมาณ 1 ใน  3 ถ้าคณะไหนให้เพ่ิมได้จะเป็นไปได้หรือไม่  เพราะว่าในคณะต่างๆ ได้ไป

แก้ไขปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการได้ระดับหนึ่ งได้หรือไม่  ถ้าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่นใจแก่สภา

มหาวิทยาลัยอย่างน้อย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ก็ได้เสนอ 80 ล้านบาท  หรือ 1 ใน 3 

ภายในเดือนหน้าถ้ามีอะไรขัดข้องหรือฉุกเฉินสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ ให้ 80 
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ล้านบาท  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปกป้องตัวเอง ถ้าผิดพลาดต้องโทษสภามหาวิทยาลัย ถ้าทุกฝ่าย

ร่วมมือกันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงน่ากลัว เพราะว่าทุกคนก็รับผิดชอบ  ทุกอย่างที่ตัดสินใจไปแล้วเพ่ือให้ทัน

กับความรู้สึก อารมย์ และเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้บริหาร แต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจก็เปลี่ยนแปลงได้

ปรับปรุงได้  อยู่ตลอดเวลา สรุปขอให้ เป็นไปตามที่ เลขานุการ เสนอตัวเลขคณะต่างๆ เอาตามนี้ 

ส่วนคณะแพทยศาสตร์ ขอ 80 ล้านบาท ไปใช้ก่อน 

 

88.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้สอบถามท่ีประชุม ดังนี้ 

  ตัวเลขของคณะอ่ืนๆ ขอให้บวกเงินวิจัยไปด้วย  เพิ่มในส่วนวิจัยไปด้วย 

 

89.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้บริหาร ได้เสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  เรื่องโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ผู้ใดจะเป็นรับผิดชอบถ้าไม่มีตัวเลขตรงนี ้

 

90. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ตัวเลขอ่ืนถ้าลดลงเหลือ 120 ล้านบาท ใช่ไหม 

 

91.  นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้ 

  ขอเรียนว่าเนื่องจากค่อนข้างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่อยู่ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ตรวจสอบไปแล้ว ที่บอกว่ายาเกี่ยวกับโควิ ดกระทรวงสาธารณสุขจ่ายเฉพาะน้ ายา 

ตรวจโควิด นอกนั้นอยู่ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหมดเลย  ขอให้ข้อมูลเบื้องต้น และขอให้นึกถึงชีวิตของ 

คนป่วย ที่บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขจ่ายทั้งหมดไม่เป็นความจริง  ไม่ได้จ่ายทั้งหมด จ่ายเฉพาะน้ ายาตรวจ  

โควิด นอกนั้นเป็นภาระของโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเอง   หากยังไม่แน่ใจสามารถโทร

ตรวจสอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะว่าเป็นห่วงคนไข้ท่ีเจ็บป่วย  
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92. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอเพ่ิมเติม คือ อาจจะไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ เงินทุกอย่าง ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต้องมาดูมีคณะกรรมการ 1 เดือน ไม่ช้าเกินไป ให้พอมาเดือนหน้าสภามหาวิทยาลัยมีประชุมก็ยังพอได้ แต่คิด

ว่าการท่ีให้เงินไปเลยมันอาจจะคลี่คลายในวันข้างหน้า แล้วเป็นเงินที่มากเกินไป    

 

93.  นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้ 

  เห็นว่ากรรมการหลายท่านเห็นด้วย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  ท่าน

คณบดีก็เห็นด้วยกับวงเงินที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  ได้น าเรียนที่ประชุมมาแล้วโดยบวก

ด้วยเงินวิจัย  ซึ่งตรงนี้ถ้ามองกลับกัน การใช้เงินต้องแบ่งเป็นระยะ ไม่ใช่เอาไปทั้งก้อน และใช้เท่าไรให้เบิกจ่าย

ตามเป็นจริง และมีหลักฐานที่จะกลับมาตรวจสอบ  วัสดุจัดซื้อจัดจ้างก็ครอบคลุมอยู่แล้ว มองว่าน่าจะเป็นอะไร

ที่สมเหตุสมผลกับตัวเลขท่ีเสนอมา 

 

94.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม  

ได้ให้ข้อเสนอดังนี้ 

  สภามหาวิทยาลัยคิดว่าสถานการณ์นี้เห็นว่าขณะนี้พอเพียงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้

ได้  ก็ขอขอบคุณที่กรุณา  สภามหาวิทยาลัยได้มองเห็นภาพ เห็นความจ าเป็น และอนุมัติไปในเบื้องต้น 

80 ล้านบาท  และภายในเดือนหน้าก็มาประชุมกันอีกสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ คณะอ่ืนๆ ไม่มีปัญหา 

แต่คณะแพทยศาสตร์ 80 ล้าน น าไปคลี่คลายปัญหาก่อน ถ้ามีใครคิดว่าจะไปท าร้ายใครไม่ใช่ แต่เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใส  และเป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหาร เป็นการปกป้องตัวเอง  แสดงความรับผิดชอบ ถ้าผิดพลาด

ต้องโทษสภามหาวิทยาลัย และเชื่อว่าหากกล่าวกันแบบนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัว เดือนหน้ามีอะไรต้องแก้ไขหรือ

เพ่ิมเติมสามารถพิจารณาได้  ทุกอย่างที่ตัดสินใจไปแล้วเพ่ือให้ทันความรู้สึกอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 

แต่การตัดสินใจนั้น ตามที่ท่านเลขาฯ ว่าตัวเลขคณะต่างๆ เอาตามที่ว่า ส่วนคณะแพทยศาสตร์ 80 ล้านบาท 

ไปใช้ก่อน 

 

95.  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้อภิปราย ดังนี้ 

  นายกสภามหาวิทยาได้สรุปแล้ว อนุมัติแน่นอนไม่สบายใจในตัวเลข  เคารพในความคิดของ

นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้แก้ไข (ร่าง) ระเบียบแล้วน ามาขอใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม  ระเบียบแก้ไขเสร็จ

อาจมีปัญหาอีก ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติให้ 120 ล้านบาท  ตอนนี้ปล่อยไปก่อนถ้าไม่พอสามารถมาขอ
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ใหม่อาจไม่จบอีก  อนุมัติไปก่อนได้หรือไม่  ถ้ามติออกไปแล้วประชาชนภายนอกรู้เมื่อไร  สื่อรู้ เมื่อไร 

สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดงบประมาณไม่ช่วยชาวบ้าน อะไรจะเกิดขึ้น อย่าให้เกิดกรณีแบบนี้เลย  ต้องฟังเสียง

ของประชาชนด้วยเพราะมหาวิทยาลัยอยู่กับประชาชน  เพื่อประชาชนคนระแวกนี้ กฎ กติกา มีกรอบให้เดินแต่

อย่าขังตัวเอง อนุมัติแต่ขอเป็นตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ไปประสานกันแล้ว ถ้าตัดไปอีกคิดว่าไม่ดีแน่นอน   

 

96.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้บริหาร  ได้เสนอความเห็น ดังนี้ 

  ขอสนับสนุนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ 

 

97.  ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  นอกจากผู้ป่วยโควิดที่ต้องกังวล ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จะต้องจ่ายยาทางไปรษณีย์ ไม่ต้องให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล  การจ่ายยาจะจ่ายไปในลักษณะเป็นเดือน 

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยโควิดจะเป็นยาที่ส าหรับโรคโควิดและต้องรักษาตามอาการด้วย ถ้ามีโรคแทรกซ้อน 

ยาเหล่านี้ต้องใช้ด้วย ดังนั้น จ านวนเงินที่มองว่า 120 ล้านบาท ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  

เสนอมาให้รอบแรกหน้าจะเหมาะสมส าหรับช่วงเร่งด่วนขณะนี้ 

 

98.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  รอบแรกที่เสนอคือ 158 ล้านบาท บวก 2 ล้านบาทกว่าที่เป็นค่าวิจัย 

 

99.  ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  เป็นของคณะแพทยศาสตร์ ประมาณ 120 ล้านบาท ของคณะอ่ืนๆ 30 กว่าล้านบาท 

บวกงานวิจัยประมาณ 2 ล้านบาท  

 

100.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม 

ได้สรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  สภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายกันด้วยเหตุด้วยผล แต่ว่าต้องเคารพกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และชื่นชม วันนี้มีความพยายามที่จะบอกว่า ในรอบนี้จะอนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ 

120 ล้านบาท  ในกรณีหมายความว่าจะท าให้ยาขาด ในความหมายของกรรมการสภาฯ เผื่อว่าโรงพยาบาล  
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มียาอยู่แล้ว และงบประมาณ 60 ล้านบาท ที่เบิกไปแล้ว ไปถึงไหนแล้ว ซื้ออะไรบ้าง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัย

ตกลงตัดสินใจโหวต หรือลงคะแนน ในกรณีเป็นกรณีที่สภามหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจคือ 120 ล้านบาท กับ 

80 ล้านบาท  ส าหรับคณะอ่ืนๆ นั้นยอมรับได้ ถ้าจ าเป็นต้องลงคะแนนจะให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ต้องลงคะแนน เพ่ือเป็นการเคารพความเห็นของกรรมการทุกท่ าน  ไม่มีใครดี

ใครเก่งกว่าใคร การเจ็บป่วย คนยากคนจน ถ้ามีมนุษยธรรม ถ้าตัดสินใจอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ  แต่ว่าที่

ประชุมต้องศักดิ์สิทธิ์มีความหมาย และความส าคัญ เพ่ือให้เป็นการตัดสินใจที่มีความหมายต่ออนาคตของสภา

มหาวิทยาลัย อีกไม่นานจะมีนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ อาจจะเข้าใจเรื่องของการแพทย์ได้ดีจะมาให้

งบประมาณเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้  วันนี้ถ้าตัดสินใจจะลงคะแนนก็ต้องลงคะแนน ถ้าในกรณีนี้จะถามว่าจะ

ลงคะแนนไหมฝ่ายเลขานุการจะว่าอย่างไร 

 

101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  เป็นความเห็นของที่ประชุมว่าจะลงคะแนนหรือใช้วิธีการตกลงร่วมกันเป็นมติ  ได้ทั้ง 

2 แบบ ถ้าจะลงคะแนนก็ให้ขานเลยว่าจะเห็นชอบหรือไม่ 

  ส่วนที่ท ามาแล้ว 30 ล้านบาท บวกค่าวิจัย และค่าเช่าผูกผันที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ แจ้ง  แล้ว

จะเหลือในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ 120 ล้านบาท หรือ 80 ล้านบาท  ถ้าจะให้ขาน

แต่ละท่านก็ให้ขานว่ายืนยันที่  120 ล้านบาท หรือ 80  ล้านบาท ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

102.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะ ดังนี้ 

  ขอเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะมีการโหวตเพ่ือลงมติ ถ้ามติออกไปแล้วไม่มี

เหตุผลประกอบที่ชัดเจนจะเสียหายทั้งฝ่ายสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คิดว่าน่าจะให้ความเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่ายด้วย 

  เรื่องของการขออนุมัติงบประมาณเป็นเรื่องที่มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 แล้ว แล้วจึงมี

เหตุการณ์โควิดเข้ามา ตอนนี้ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไม่ได้ทันทีคือระเบียบยังไม่ชัดเจน หลักคิดสภา

มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติทั้งก้อน แต่หลักการพิจารณาก็คืออนุมัติ เพียงบางส่วน แต่หลักการพิจารณาเพียง

บางส่วนนี้ตัวเลขที่กองแผนงานไปสรุปมา และมีผู้ประสานไปทางคณะแพทยศาสตร์  จะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมา

ประมาณ 50% ของหน่วยงานที่ขอจัดตั้งมาตั้งแต่ต้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมองหลักการเหตุผลประกอบ จะเห็น

ว่างบประมาณท่ีขอมา เพ่ือใช้เป็นการขอใช้ส าหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 คือระยะเวลาอีก 6 เดือนข้างหน้า ดังนั้น 

ถ้าเราจะอนุมัติโดยใช้หลักการว่า อนุมัติเพียง 1 ไตรมาสก่อนคืองบประมาณส าหรับการใช้เพียง 3 เดือน 

ในระหว่าง 3 เดือน ให้รอการจัดท าร่างระเบียบใหม่ เพ่ือบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงนี้จะมีเหตุผล
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ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุมัติ หรืออนุมัติส าหรับไตรมาสที่ 3 ก่อน ซึ่งก็คือครึ่งนึงของแต่ละคณะขออนุมัติ

มา ตัวเลขจะไปด้วยกัน กับท่ีทางฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอมา อาจจะบวกลบนิดหน่อย 

ส าหรับคณะแพทยศาสตร์  ก็เป็น 120 ล้านบาท แต่ละคณะอยู่ที่ประมาณ 50% ของแต่ที่ละ

คณะขอมาและบวกด้วยงบประมาณวิจัย  ตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้พอดี แต่จะมีเหตุผลประกอบที่ชัดเจน  

และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 

103. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  มีแง่มุมที่ สามารถชี้ แจงได้ว่ าท า ไมเป็น 80 ล้ านบาท  คือจากหลักฐานเอกสารที่ 

คณะแพทยศาสตร์ให้มา ขณะนี้ได้ซื้อยาไปแล้ว 330 ล้านบาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564  ไปแล้ว

จ านวน 272 ล้านบาท  และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณไปอีก 60 ล้านบาท  เป็นเงิน 330 ล้านบาท 

ถ้าแบ่ง 240  ล้านบาทที่ขอมา เป็น 3 ส่วนเพ่ือดูความแน่นอนและดูระเบียบที่ออกมา เอา 3 หารก็เป็น 

80 ล้านบาท  จะซื้อยาไปทั้งหมด 410 ล้านบาท  ถ้าให้เป็น 120 ล้านบาท จะซื้อยาทั้งหมด 450 ล้านบาท  

ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีวงเงิน 450 ล้านบาท มาจากไหนก็มาจาก 270 + 60 + 120  = 450 ล้านบาท  ส าหรับ

ซื้อยาโรงพยาบาลเดียว จ านวน 450 ล้านบาท มากพอสมควรและเป็นการใคร่ครวญของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

รอระเบียบใหม่  แล้วรอว่าโควิดจะไม่รุนแรง จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินไปซื้อยาล่วงหน้าโดยที่ไม่จ าเป็น เห็นว่ามี

เหตุผลที่คิดว่าไม่ต้องจ่ายก็น่าจะเพียงพอ 

  คงไม่ใช้เงินทันที 80 ล้านบาท อย่างน้อยต้องเดือนถึง 2 เดือน คราวหน้าหากมีระเบียบแล้ว

สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติได้ เพราะคราวหน้าระเบียบก็ยังไม่ทัน ก็อนุมัติแบบเดียวกัน 

 

104.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม 

ได้ให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

  ที่กล่าวว่าอนุมัติต้องมีเหตุมีผลและอธิบาย กรรมการทุกท่านก็รับผิดชอบ ถ้ากล่าวว่าที่เสนอ

มาแตกต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยอภิปรายกัน คือมีเหตุผลและอธิบายไม่ได้ บางทีจะดูถูกความคิดเห็นของ

ท่านมากไป  หากลงคะแนนก็ลงคะแนน ให้รู้ว่าสภามหาวิทยาลัยตัดสินใจ แต่ถ้าสภามหาวิทยาลัยคิดว่าจะ

ด าเนินการต่ออย่างไร อย่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กล่าว ก็สามารถด าเนินการได้ 

 

105.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  ถ้าท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ลงคะแนนแต่ละท่านก็ขานเลยว่าเห็นชอบในส่วนของ

วงเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 120  ล้านบาท  หรือ 80   ล้านบาท  จะได้ข้อยุติ 
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106.  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  หากจ าเป็นต้องขานก็ขอเสนอว่า เห็นด้วยทั้งความเห็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมาฯ   

และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  ไม่ได้ขัดแย้ง เพราะมีการอนุมัติไปแล้ว 60 ล้านบาท และยัง

เหลือค้างอยู่อันนี้คือไปเติมแค่ 2 เดือน ยังไง 80 ล้านบาทก็เพียงพอ ไม่มีเหตุผลที่จ าเป็นต้องไปกู้ยืม ฉะนั้นยา

ของเดือนนี้ 80 ล้านบาท ไม่ควรลงคะแนน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกท่านได้อภิปรายครบถ้วนแล้ว  และ

รับฟังเพราะตรงนี้เป็นแค่ 2 เดือน  คิดว่ารอกรรมการชุดใหม่ในการพิจารณา การเอาตัวเลขลอยมาจากฝั่งใด

ฝั่งนึง ถ้าฟังแล้วก็ไม่ขัดกับของรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมาฯ  และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  

เพราะยาที่มีอยู่ 60 ล้านบาทก็เพ่ิงให้ บวกกับ 80  ล้านบาท  ยา 2 เดือนนี้ไม่หมด  ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้มีการ

ลงคะแนนแต่ต้องการให้ใช้เหตุผลหารือกัน  จะไปหาร 2 ท าไมไม่มีความจ าเป็น อยากจะขอร้องนายกสภา

มหาวิทยาลัยว่าอย่าลงคะแนนเลย คิดว่า 80  ล้านบาทเพียงพอแล้ว    

 

107.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ได้ตรวจสอบไปทางคณะแพทยศาสตร์แล้ว  ยาขาดกว่า 200 รายการ ที่ต้องซื้อเพราะว่า 

ต้องจ่ายคนไข้โรคเรื้อรังท่ีคอยอยู่ท่ีบ้าน 200 กว่ารายการซึ่งเป็นจ านวนเงินพอสมควร  

 

108.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ได้เสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  ณ ขณะนี้ได้ข้อยุติ และตัวเลขนิ่งแล้วคือ คณะต่างๆ  อยู่ที่ 33  ล้านบาท บวกทุนวิจัยที่เป็น

ภาระผูกพัน ตามนั้น คณะแพทยศาสตร์จะมี 2 ส่วน กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องตัดสินใจ 

120 ล้านบาทกับ 80 ล้านบาท  กรรมการต้องตัดสินใจว่าจะอนุมัติตัวเลขใด  และในฐานะเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ขอให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องด าเนินการไปได้ จะได้ 

ไม่ต้องมีการตรวจสอบย้อนหลัง และในฐานะฝ่ายบริหารก็เห็นปัญหาหลายประการที่เดินไปด้วย เพ่ือให้เกิด  

การตรวจสอบที่ดีและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะที่เป็นประชาชนอยู่ในมหาวิทยาลัย และ  

ต้องรักษาพยาบาล ไม่ต้องการให้พิจารณาตัวเลขและต้องตัดสินใจว่าเท่าไร อย่างไร และไม่ก่อให้เกิดปัญหา  

ในวันข้างหน้า 

 

109.  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  เมื่อพิจารณารายการยาในเฉพาะส่วน มี 1,386 รายการ ถ้ายามีสต๊อกเกือบ 200 รายการ 

ดังนั้นที่ให้ไปก็เติมเข้าไป ประเด็นกระผมไม่ได้ยืนยันว่า 80  ล้านบาท  และคิดว่าน่าจะพอ และยังมีของเก่าที่
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เหลืออีก ถ้าเป็นไปได้ ถ้าพิจารณาด้วยเหตุผล 80 ล้านบาท พอแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียง  และใช้แค่ 2 เดือน 

และมหาวิทยาลัยก็รีบเร่งในการจัดท าระเบียบให้เสร็จ 

  ขอหารือท่านนายกสภามหาวิทยาลัยถ้าไม่ลงคะแนนจะดี จะได้ไม่ต้องเสียบรรยากาศ  

 

110.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม 

ดังนี้ 

  ขอให้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง ตอนแรกบอกไป 50% 

กับทุกคณะ แล้วคิดว่าอธิบายได้ แต่มีความแตกต่างแบบนี้อธิการบดีไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรตอนนี้  

จึงต้องการได้ค าตอบเพ่ือบอกกับคณะว่า ตัด 50% กับทุกคณะและบวกกับเงินวิจัย อันนี้ไม่ได้หมายถึง 

คณะแพทยศาสตร์ เพราะคณะแพทยศาสตร์คือส่วนหนึ่ง แต่นี่คือโรงพยาบาล ขอให้แยกว่าค าอธิบายต้องไป

เป็นแนวทางเดียวกันว่า 50% ทั้งหมดเลยนะ และจะได้อธิบายกับคณะได้ มิฉะนั้นจะไปชี้แจงอย่างไร เวลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้องให้ค าตอบกับทุกคณะ 

 

111.  นางจารุนันท์  อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติม ดังนี้ 

  มั่นใจในบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าบอกว่ายาขาด และจ าเป็นต้องรองรับคนไข้โควิดและคนไข้

ที่มีโรคแทรก อย่างที่ ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ได้กล่าวไว้ ถึงแม้ว่าสภามหาวิทยาลัยจะให้โรงพยาบาล

เท่านี้  โรงพยาบาลเองจะใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยืนยันกับที่  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา 

เรืองจันทร ์กล่าวครั้งแรกว่า เป็นเรื่องที่ส าคัญ 

 

  จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุม ได้เดินออกจากห้องประชุม โดยมอบให้ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 

 

112. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  โอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้ ถ้าโปรดเกล้าฯ มา อาจจะไม่ใช่กรรมการชุดนี้ ต้องให้

เกียรติท่านว่าได้ตัดสินใจแล้ว ถือว่าเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้าย  แต่ว่าท่านได้ใช้วิจารณญาณของท่าน ขอพูด

อีกครั้งและม่ันใจว่าพอ คิดว่าต้องดูเหตุการณ์ให้มันคลี่คลาย ขอพูดอีกครั้งว่าเห็นใจท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจท าหน้าที่นี้  

 



105 
 

 
 

113.  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม   ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  หากจะมีการลงมติก็จะเป็นไปตามที่   ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าว 

 แต่ขอให้พิจารณากันในภาพรวม มองดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันต้องมองไปที่ผู้ปฏิบัติทั้งบุคลากรและ

ผู้บริหาร คณบดี อธิการบดี  ประชาชนจะคิดอย่างไรถ้าค าตอบไม่ชัดเจน  

หากที่ประชุมไม่ลงคะแนนกันจะขออนุญาตว่าจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีปัญหา

เกิดขึ้น กรณีอนุมัติเงินเพ่ิมเติมให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีโรคโควิด 19 เฉพาะครั้งนี้ ขอสรุป

ประเด็นในฐานะที่ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ทั้งหมดที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ 

ได้น าเสนอมา และเรื่องเงินวิจัย 2 ล้านกว่าบาท เห็นชอบอนุมัติแต่มีปัญหาที่โรงพยาบาล ระหว่าง 120 

ล้านบาท กับ 80 ล้านบาท  เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องรองรับประชากรซึ่งเป็นผู้ป่วย 

ในภูมิภาคนี้ ตามสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19   จึงขออนุญาตว่าอนุมัติให้ไป 

จ านวน 120 ล้านบาท  ส าหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  แล้วให้ไปด าเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการเงินการคลัง โดยเคร่งครัดรัดกุม ถูกต้องด้วย และให้ฝ่ายเลขานุการไปเร่งรัด

การแก้ไขระเบียบให้เร็วที่สุด จะได้น ากลับมาในเดือนหน้า (เดือนพฤษภาคม 2564)  อนุมัติได้  พอหลังเดือน

พฤษภาคม 2564  จะได้ของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ 

  

114.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทาลัย 

ได้สรุป ดังนี้ 

  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้ชี้ขาดว่า 

จัดสรรงบประมาณให้คณะต่างๆ 30 กว่าล้านบาท  และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 120 ล้านบาท วงเงิน

จะอยู่ที่ 161 ล้านบาท  ตัวเลขต่างๆ จะไปด าเนินการยอดตั้งต้น จึงขออนุมัติที่ประชุมตามนี้ 

 

115. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ในการประชุมครั้งนี้ขอให้บันทึกรายละเอียดว่าใครพูดอะไร ขอให้มีการบันทึกในรายงาน 

การประชุมโดยละเอียด 

 

116. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร   กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

อาจารย์ ได้เสนอความเห็นดังนี้ 

  ส าหรับตัวเลข 120  ล้านบาท  เข้าใจว่าจากความจ าเป็น แต่ว่าในขณะเดียวกันในความคิด

มองว่า ใน 80 ล้านบาท  ถ้าไม่พอสามารถขอได้ แล้วที่เหลือ 40 ล้านบาท สามารถที่จะอนุมัติได้อีกในครั้งหน้า
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ถ้าไม่พอ เนื่องจากจ านวนเงินส่วนต่าง 40 ล้านบาทนี้เป็นจ านวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว จึงมองว่าไม่เห็นด้วย

ส าหรับการอนุมัติที่ตัวเลข 120  ล้านบาท  และนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้ติดภารกิจต้องออกจากห้องประชุม

ไปก่อน ได้เน้นย้ าตรงนี้ไว้แล้วที่ตัวเลข 80 ล้าน จึงไม่แน่ใจว่าจะอย่างไร  หากจะอะลุ่มอล่วยก็ไม่น่าจะไม่ถึง 

120 ล้านบาท 

 

117.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้สรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  ขอสรุปตัวเลขเพื่อเป็นมติตามท่ีได้แสดงไว้บนจอภาพ  

ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนว่า ทั้งนี้เป็นการอนุมัติวงเงินที่ใช้ 2-3 เดือนข้างหน้าก่อนชั่วคราว 

หากมีปัญหาอะไรก็จะขออุทธรณ์ขึ้นมา  นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการ จะไปด าเนินแก้ไขระเบียบน ามาให้ทันคราว

หน้า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะเป็นคราวถัดไป ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วน 

ฝ่ายเลขานุการจะขออนุญาตนัดประชุมก่อนก าหนด และฝ่ายเลขานุการจะบันทึกรายละเอียดการอภิปราย

ทั้งหมด 

 

118.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

ได้เสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

 เนื่องจากเป็นพิจารณา 2 วาระร่วมกันคือ ระเบียบวาระที่ 5.1 และระเบียบวาระที่ 5.2  ดังนั้น  

จึงขอให้แยกมติให้สอดคล้องกับวาระการประชุม 

 

5. มติที่ประชุม    
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้

เพ่ิมเติม โดยได้พิจารณาถึงความเร่งด่วน หลักการการอนุมัติอย่างรอบคอบแล้วมีมติ  

   อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติมกลางปี) วงเงินจ านวน  

161,121,405 ล้านบาท  โดยอนุมัติในรายการที่มีความเร่งด่วนก่อน  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วง  

2-3 เดือนข้างหน้า ได้แก่  งบรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอย

วัสดุที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยาที่จ าเป็น  ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่จ าเป็นในการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ

บริการวิชาการที่ต้องมีการดูแลประชาชนในช่วง COVID-19  รวมทั้งบริการวิชาการที่มีความผูกพันกับสัญญา  

ด้านการวิจัยที่เป็นเงินรายได้ และการด าเนินการจัดประชุมที่มีระบุไว้ในแผนอยู่แล้ว เช่น งานเกษตรแห่งชาติ 

ประจ าปี 2564  เป็นต้น   
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ระเบียบวาระที่ 5.2    การขออนุมัติ  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้   
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (กองกฎหมาย)  

 

1. สรุปเรื่อง 
ด้วยกองกฎหมาย ขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหาร

งบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และมอบกองกฎหมายประสานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน กองคลัง หารือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  รองอธิการบดี ในประเด็นการก าหนดร้อยละของเงินรายได้สะสม
คงเหลือ เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และการก าหนดแผนการคืนเงินรายได้สะสมของ
แต่ละหน่วยงานแล้วนั้น  โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหาร

งบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 21 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนงานต่างๆ ให้จัดท าในรูปแผนงาน 

หน่วยงาน กองทุนและแยกหมวดเงินรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ให้ส่วนงานต่างๆ จัดท าประมาณการรายรับประจ าปีจากรายได้ ตามข้อ 8(1) (2) (5) (6) 

(8) และ (9) หลังจากหักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคแล้ว ให้น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณการรายรับแต่ละปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้จ าแนกตามหมวดรายจ่ายตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน 

ในกรณีจ าเป็นส่วนงานอาจน าเงินรายได้สะสมมาสมทบเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วยก็ได้ โดยให้แสดงเหตุผลอันสมควรและค านึงถึงความเสี่ยงด้านการเงินในระยะยาวพร้อมต้องมี
แผนการสะสมคืนเงิน และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยการน าเงินรายได้สะสมมาใช้จะต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากการน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

 
จ านวนเงินรายได้ (เงินสะสม) ร้อยละที่จะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย 

น้อยกว่า 50,000,000 บาท 20 
ตั้งแต่ 50,000,001 - 300,000,000 บาท 25 
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท ขึ้นไป 30 
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กรณีใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ส่วนงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและผลลัพธ์ที่จะ

ได้จากการน าเงินรายได้สะสมคงเหลือไปใช้ และแผนบริหารเงินรายได้สะสมในอนาคตและแนวทางการหา
รายได้เพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยเงินรายได้สะสมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณ”ี 
 
   ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2564 ได้พิจารณามีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน
รายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  1) ขอให้คณะ/วิทยาลัย ใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็น และบริหารจัดการ

งบประมาณตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
  2) กรณีคณะ/วิทยาลัย ใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

และผลลัพธ์ที่จะได้จากการน าเงินรายได้สะสมคงเหลือไปใช้ และแผนบริหารเงินรายได้สะสมในอนาคตและแนว
ทางการหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยเงินรายได้สะสมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 

  3) ขอให้คณะ/วิทยาลัย ก าหนดแผนหรือการประมาณการการใช้เงินคืน โดยสามารถ
ปรับให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
   

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้             

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
2. ตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงิน

รายได้ พ.ศ.2561 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (เฉพาะส่วนแก้ไข) 
   3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533   

    มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด

ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
 

4. การเสนอและการอภิปราย 
  เนื่องจากที่ประชุมพิจารณา 2 วาระร่วมกันคือ การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ...  และการจัดสรรเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมกลางปี)   
  ดังนั้น  การสรุปการอภิปราย จึงสรุปรวมไว้ในวาระการพิจาณรา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ... 
 

5. มตทิี่ประชุม         
  ที่ประชุมได้ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้เพ่ิมเติม โดยขอให้ทบทวน (ร่าง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ดังนี้ 

   1. จ าเป็นต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ โดยให้มี 

การปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้

ความเห็นชอบและให้ค าแนะน าก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   2. ส าหรับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็น

กรรมการที่มีการปรับปรุงสัดส่วนและจ านวนตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมากกว่ากรรมการจากภายใน เพ่ือถ่วงดุลการตัดสินใจให้รอบคอบเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

   3. ควรปรับปรุงวงเงินส ารองให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาการใช้  

เงินรายได้สะสมให้ค านึงถึงความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นส าคัญ เช่น การส ารองความเสี่ยงไว้เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 3 หรือ 6 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้ อาจศึกษาแนวทางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในเรื่องการน าเงิน

รายได้สะสมมาท าเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 
  ส าหรับระเบียบวาระที่ 5.3 – ระเบียบวาระที่ 7  ที่ประชุมได้น าไปพิจารณาในระหว่าง 
การอภิปราย และรอข้อมูลด้านการจัดสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ระเบียบวาระที่ 5.3     การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับ 

      ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ.2564 (กองกลาง) 
 
    น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4     การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) (กองการ

บริหารงานบุคคล) 
 

   น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.5     การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(กองกลาง)  
    

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.6   การพิจารณาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา 

     ต าแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล) 
      

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.7   การพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาเงินยืมระหว่าง 

     วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพยืมส านักงานอธิการบดี  

     (กองคลัง)  
 

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5.8   การพิจารณารูปแบบการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

     มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองกลาง)  
 

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน 3 หลักสูตร 
 

1.  สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร  ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  

3/2564  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 

เดิม       1. นายสมหมาย มาอ่อน เป็น 1. นางสาวจตุพร เกิดพิบูลย์ 

 2. นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์       2. นายศรัณย์  โลหุตางกูล 

 3. นายลัคนา วงค์สวัสดิ์       3. นายไกรสิงห์ สุดสงวน 

 

2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560  

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  1  ราย    

นายวรศักดิ์  แก้วก่อง 

 

   3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560  ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  1  ราย  

นายวรศักดิ์  แก้วก่อง 
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2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533   

    มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 

2 )   หลั กสู ต ร วิ ทย าศาสตรมหาบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าชี ว เ คมี  ฉบั บปี  พ . ศ .  2560  

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

 

4. มตทิี่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี  พ.ศ. 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง 

1 นายสมหมาย  
มาอ่อน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.ม. (ประติมากรรม) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) 

1 นางสาวจตุพร 
เกิดพิบูลย ์
 

อาจารย ์ ศป.ด. (ศิลปะและการ
ออกแบบ) 
M.F.A. (Graphics) 
ศ.บ. (ประยุกต์ศิลป์) 

เนื่องจาก  
นายสมหมาย  

มาอ่อน ท าผลงาน
ทางวิชาการ 

2 นายสุรชาติ  
เกษประสิทธิ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

2 นายศรัณย์  
โลหุตางกูร 

อาจารย ์ ศ.ม. (ทัศนศิลป์) 
ศ.บ. (ทัศนศิลป์) 

เนื่องจาก  
นายสุรชาติ  

เกษประสิทธิ์ ปฏิบัติ
ราชการ ปฏิบัติงาน

เพิ่มพูนความรู ้
ทางวิชาการ

ภายในประเทศ 
3 นายอตยิศ  

สรรคบุรานุรักษ์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

3 นายอตยิศ  
สรรคบุรานุรักษ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

คงเดิม 

4 นายลัคนา  
วงศ์สวัสดิ์ 

อาจารย ์
 

ศ.ม. (เครื่องปั้นดินเผา) 
ศ.บ. (เครื่องปั้นดินเผา) 

4 นายไกรสิงห์ 
สุดสงวน 

อาจารย ์ ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

เนื่องจาก นายลัคนา 
วงศ์สวัสดิ ์ 

ท าผลงานทาง
วิชาการ 

5 นายฐิติ  
สมบูรณ์เอนก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.ม. (ประติมากรรม) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) 

5 นายฐิติ  
สมบูรณ์เอนก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.ม. (ประติมากรรม) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) 

คงเดิม 

 

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
เหตุผล 
ในการ

เปลี่ยนแปลง 

1 นางธารทิพย ์  
บุญส่ง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Sciences) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

1 นางธารทิพย ์  
บุญส่ง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Sciences) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

2 นายพันธุ์ชนะ   
สงวนเสริมศรี 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
สพ.บ. (สัตวแพทย์) 

2 นายพันธุ์ชนะ   
สงวนเสริมศรี 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
สพ.บ. (สัตวแพทย์) 

คงเดิม 

3 นายอ านาจ   
เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์
และพันธุศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

3 นายอ านาจ   
เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์
และพันธุศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

4 นายชยพล  
ศรีพันนาม 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

4 นายชยพล 
ศรีพันนาม 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

คงเดิม 

5 นางสาวจงรักษ์  
อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

5 นางสาวจงรักษ์   
อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

คงเดิม 

    6 นายวรศักดิ ์
แก้วก่อง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมีทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

เพื่อให้ 
การบริหาร
หลักสูตร 
ของภาควิชา
ชีวเคมี
เป็นไป 
ด้วยความ
เรียบร้อย 

 

  3.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ที่ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

(ใหม่) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง 

1 นางธารทิพย ์  
บุญส่ง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Sciences) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

1 นางธารทิพย ์  
บุญส่ง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Sciences) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

คงเดิม 

2 นายพันธุ์ชนะ   
สงวนเสริมศรี 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
สพ.บ. (สัตวแพทย์) 

2 นายพันธุ์ชนะ   
สงวนเสริมศรี 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
สพ.บ. (สัตวแพทย์) 
 

คงเดิม 

3 นายอ านาจ   
เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์
และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

3 นายอ านาจ   
เพชรรุ่งนภา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์
และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

4 นายชยพล  
ศรีพันนาม 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

4 นายชยพล  
ศรีพันนาม 

อาจารย ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์) 

คงเดิม 

5 นางสาวจงรักษ์   
อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

5 นางสาวจงรักษ์   
อรรถรัฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

คงเดิม 

    6 นายวรศักดิ ์
แก้วก่อง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชีวเคมีทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์) 

เพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรของ
ภาควิชาชวีเคมี
เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 
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ระเบียบวาระที่ 5.10 การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ทฤษฎี  ฉบับปี พ.ศ. 2562  ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า

ระดับรากฐาน 
 

1.  สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2563 เป็นต้นไป  

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2564 

ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย   

นางสาว พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 

 

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 

(1) มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนางสาว พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก 

 (2) นางสาวพรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(3) ประวัติและผลงานทางวิชาการของ นางสาวพรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2020) และเป็นไป
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.   
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ที่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ที่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการ

เปลี่ยนแปลง 
1 นายเสกสรร  

สุขะเสนา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

1 นายเสกสรร  
สุขะเสนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

2  นายคัมภีร ์ 
ค้าแหวน 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Dr. rer. Nat., 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2  นายคัมภีร ์ 
ค้าแหวน 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Dr. rer. Nat., 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

3* นายธีรภาพ  
ฉันทวัฒน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Phil. 
(Astrophysics) 
M.Phys.  
(First Class Hons.) 
(Physics) 

3* นายธีรภาพ  
ฉันทวัฒน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Phil. 
(Astrophysics) 
M.Phys.  
(First Class Hons.) 
(Physics) 

คงเดิม 

4* นายพิทยุทธ  
วงศ์จันทร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4* นายพิทยุทธ  
วงศ์จันทร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

5 นายพิเชฐ  
วณิชชาพงศ์เจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Mathematical 
Sciences) 

5 นายพิเชฐ  
วณิชชาพงศ์เจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
(Mathematical 
Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Mathematical 
Sciences) 

คงเดิม 

6 นายสิขรินทร์ อยู่คง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Physics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วทม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

6 นายสิขรินทร์ อยู่คง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Physics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วทม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

7 Mr. Kumar 
Abhinav 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

7 Mr. Kumar 
Abhinav 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

8* Mr. Nandan Roy อาจารย์ Ph.D. 
(Physical Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 
B.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 
 

8* Mr. Nandan Roy อาจารย์ Ph.D. 
(Physical Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 
B.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 

คงเดิม 
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ที่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ที่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง 

9 Mr. Pradeep 
Bhadola 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 
 

9 Mr. Pradeep 
Bhadola 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

10 Mr. Chun-Hung 
Chen 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

10 Mr. Chun-Hung 
Chen 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

11 - - - 11 นางสาวพรรัตน์ ศรี
สวัสดิ ์

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Nuclear 
Technology) 
B.Sc. (Physics) 
 

เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ 
เป็นผู้สอน เป็น
กรรมการที่ปรึกษา
และกรรมการ
วิทยานพินธ ์

หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533   

 มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้า

ระดับรากฐาน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

 

4. มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายปี

การศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ที่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (เดิม) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ที่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (ใหม่) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการ

เปลี่ยนแปลง 
1 นายเสกสรร  

สุขะเสนา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

1 นายเสกสรร  
สุขะเสนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

2  นายคัมภีร ์ 
ค้าแหวน 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Dr. rer. Nat., 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2  นายคัมภีร ์ 
ค้าแหวน 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Dr. rer. Nat., 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

3* นายธีรภาพ  
ฉันทวัฒน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Phil. 
(Astrophysics) 
M.Phys.  
(First Class Hons.) 
(Physics) 

3* นายธีรภาพ  
ฉันทวัฒน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Phil. 
(Astrophysics) 
M.Phys.  
(First Class Hons.) 
(Physics) 

คงเดิม 

4* นายพิทยุทธ  
วงศ์จันทร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4* นายพิทยุทธ  
วงศ์จันทร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

5 นายพิเชฐ  
วณิชชาพงศ์เจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Mathematical 
Sciences) 

5 นายพิเชฐ  
วณิชชาพงศ์เจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
(Mathematical 
Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Mathematical 
Sciences) 

คงเดิม 

6 นายสิขรินทร์ อยู่คง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Physics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วทม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

6 นายสิขรินทร์ อยู่คง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Mathematical 
Physics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วทม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

7 Mr. Kumar 
Abhinav 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 
 

7 Mr. Kumar 
Abhinav 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

8* Mr. Nandan Roy อาจารย์ Ph.D. 
(Physical Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 
B.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 

8* Mr. Nandan Roy อาจารย์ Ph.D. 
(Physical Sciences) 
M.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 
B.Sci. 
(First Class Hons.) 
(Physics) 

คงเดิม 
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ที่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ที่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง 

9 Mr. Pradeep 
Bhadola 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 
 

9 Mr. Pradeep 
Bhadola 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

10 Mr. Chun-Hung 
Chen 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

10 Mr. Chun-Hung 
Chen 

อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Physics) 

คงเดิม 

11 - - - 11 นางสาวพรรัตน์ ศรี
สวัสดิ ์

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Physics) 
M.Sc. (Nuclear 
Technology) 
B.Sc. (Physics) 
 

เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ 
เป็นผู้สอน เป็น
กรรมการที่ปรึกษา
และกรรมการ
วิทยานพินธ ์

หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11       การขอความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน  

รายวิชา 154306 เภสชัวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 

1 หน่วยกิต 2(2-0-4) ในรายวิชา 154307 เภสัชวิทยา

ส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 2  หน่วยกิต  2(2-0-4) 

ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 

ของคณะทันตแพทยศาสตร ์
 

1. สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา 154306 

เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต 2(2-0-4) ในรายวิชา 154307 เภสัชวิทยาส าหรับทันต

แพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

  ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  

ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
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2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 2.1  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

   โดยเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา 154306 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 

1 หน่วยกิต 2(2-0-4)  ในรายวิชา 154307 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2(2-0-4)   

   2.2  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
รายวิชาเดิม รายวิชาใหม ่ สาระการ

ปรับปรุง 

154307 

 

เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 2 

Pharmacology for Dentistry II 

 

 

 

หลักการทัว่ไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา

แม่บท 

ในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ  

ข้อควรระวัง และอาการไม่พึงประสงค์ของยาชา 

ยาที่ใช้รักษาความเจ็บปวดและการอกัเสบ ยา

แก้ปวดศีรษะไมเกรน ยาแก้แพ ้ยาที่มีผลต่อ

ระบบทางเดินอาหาร ยาต้านแบคทีเรีย เช้ือรา 

ไวรัส และปรสติ สารเคมีที่ใช้ท าลายหรือยับยั้ง

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ยาที่มีผลต่อระบบ

ภูมิคุ้มกัน ยาต้านมะเร็ง ยาที่ใช้ในระบบทางเดิน

หายใจและยาที่มีผลต่อโลหิต 

General basic and mechanisms of 

actions of prototype drugs at molecular, 

cellular, and organ levels; precautions 

and adverse drug reactions of the 

following drugs: anesthetics, analgesics, 

anti-inflammatory drugs, opioid 

analgesics and antagonists, drugs used in 

migraine, antihistamines, drugs affecting 

gastrointestinal system, antibacterial 

agents, antifungal agents, antiviral 

agents, antiparasitic agents, antiseptics 

and disinfectants, drugs used for 

immunomodulations, antineoplastic 

agents, drugs used in asthma and 

common cold, and drug affecting blood 

system and blood products 

2(2-0-4) 

 

15430

7 

 

เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 2 

Pharmacology for Dentistry II 

รายวิชาบังคับก่อน 154306 

เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์    2(2-0-4) 

Pharmacology for Dentistry I 

หลักการทัว่ไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา

แม่บท   ในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับ

อวัยวะ ข้อ ควรระวัง และอาการไม่พึงประสงค์

ของยาชา ยาที่ใช้รักษาความเจ็บปวดและการ

อักเสบ ยาแกป้วดศีรษะ ไมเกรน ยาแกแ้พ้ ยาที่มี

ผลต่อระบบทางเดินอาหาร  ยาต้านแบคทีเรีย 

เช้ือรา ไวรัส และปรสิต สารเคมีที่ใช้ท าลายหรือ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ยาที่มีผลต่อ

ระบบภูมิคุ้มกัน ยาตา้นมะเร็ง ยาที่ใช้ในระบบ

ทางเดินหายใจและยาที่มีผลต่อโลหิต 

General basic and mechanisms of actions 

of prototype drugs at molecular, cellular, 

and organ levels; precautions and 

adverse drug reactions of the following 

drugs: anesthetics, analgesics, anti-

inflammatory drugs, opioid analgesics and 

antagonists, drugs used in migraine, 

antihistamines, drugs affecting 

gastrointestinal system, antibacterial 

agents, antifungal agents, antiviral agents, 

antiparasitic agents, antiseptics and 

disinfectants, drugs used for 

immunomodulations, antineoplastic 

agents, drugs used in asthma and 

common cold, and drug affecting blood 

system and blood products 

2(2-0-4) 

 

เพิ่มรายวิชา 

บังคับก่อน 
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  2.3  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้

ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 
 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา 

154306 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต 2(2-0-4) ในรายวิชา 154307 เภสัชวิทยาส าหรับ

ทันตแพทยศาสตร์ 2  หน่วยกิต2(2-0-4) ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเริ่ม

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

4. มตทิี่ประชุม   
  เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา 154306 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 

1 หน่วยกิต 2(2-0-4) ในรายวิชา 154307 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 2  หน่วยกิต 2(2-0-4) ใน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็น

ต้นไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  การขอความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

จ านวน 5 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ.2560  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

1. สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 

5 รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) รายวิชา 302471   พลังงานน้ า 
2) รายวิชา 302431  การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
3) รายวิชา 302472 การประเมินวัฏจักรชีวิต 
4) รายวิชา 302473 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน 
5) รายวิชา 302474 หม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม  
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ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  

ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

 

2.  ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
2.1  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล

ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  2.2 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 เพ่ิมวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

 (1) 302471 พลังงานน้ า      3(3-0-6) 

     Hydro Energy  

วิชาบังคับก่อน : 302234 กลศาสตร์ของของไหล 

 Prerequisite  : 302234 Mechanics of Fluids 

   พ้ืนฐาน แนวคิดของพลังงานน้ า กังหันน้ า  อุกทกวิทยา สมการเกรเดียร์ของความดัน สมการ

การไหล สมการแรง สมการก าลัง สมการพลังงาน ; กังหันน้ าชนิดต่างๆ ท่อทางออก ปรากฎการณ์คาวิเตชั่น  

ความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ ลักษณะพฤติกรรมของกังหันน้ า ; การอธิบายทางชลศาสตร์ของใบพัดของกังหัน 

ฟรานซิส กังหันคาปลาน กังหันเพลตัน และกังหันบังกิ การออกแบบใบพัด การเขียนแบบและเทคโนโลยีการ

ผลิต; การออกแบบห้องกังหัน และท่อทางเข้าของกังหัน เทคโนโลยีการผลิต ; เน้นเฉพาะส าหรับโรงไฟฟ้า

พลังงานน้ าขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ าที่ใช้เป็นกังหันน้ า; อุปกรณ์พ้ืนฐานของโครงสร้างกังหันน้ า, อุปกรณ์ประกอบ

ที่จ าเป็นส าหรับท่อส่งน้ าและท่อทางออก; เน้นเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าแบบสูบ 

น้ ากลับ; ข้อพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

   Basic concepts-  hydro energy, water turbines, Physics of hydrology, pressure 

gradient, flow, force, power, energy and flow equations; Various types of turbines, suction tube, 

cavitation, hydraulic similarity, turbine characteristics;  Hydraulic solutions of impeller of 

Francis, Kaplan, Pelton and Banki turbines,  impeller design, drawing and manufacturing 

technology; Hydraulic design of turbine chamber and the intake pipe of turbines, 

manufacturing technology; Specifics for small water power plants, pumps used in the turbine 

operation; Basic equipment of water turbines structure, conduit and outflow facility with the 

necessary accessories; Specifics of small water power plants and pumped storage power 

plants; Economic, environmental considerations 
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 (2) 302431 การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร   3(3-0-6) 

      Indoor Air Quality Control 

  วิชาบังคับก่อน : 302232 อุณหพลศาสตร์ 1   

  Prerequisite  : 302232 Thermodynamic I 

    คุณภาพอากาศภายในอาคาร ประเภทของมลพิษในอากาศ ระบบระบายอากาศ ไซโครเมท

ริก การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศ การกรองและการท าความสะอาดอากาศ 

คุณภาพอากาศภายในที่พักอาศัย อาคารส านักงาน และสถานบริการสุขภาพ วิธีและมาตรฐานส าหรับการ

ประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบระบายอากาศกับคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร ระบบกู้คืนความร้อนจากการระบายอากาศ 

   Indoor air quality (IAQ); types of pollutions; ventilation systems;  psychometrics; 

IAQ control in air-conditioning, filtration and air cleaning; indoor air quality in residential, non-

residential and healthcare  buildings; methodologies and standards for IAQ assessment; energy 

efficiency and IAQ performance of ventilation systems and controls, heat recovery ventilation 

 

(3) 302472 การประเมินวัฏจักรชีวิต     3(3-0-6) 

    Life Cycle Assessment 

วิชาบังคับก่อน : 302233 อุณหพลศาสตร์ 2 และ 

    302344  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 

  Prerequisite  : 302233 Thermodynamics II และ 

    302344 Power Plant Engineering 

 

  ประวัติของการประเมินวัฏจักรชีวิต หลักการประเมิน เป้าหมายและขอบเขต หน่วยหน้าที่ 

สมดุลมวลและพลังงาน การประมาณการปล่อยของเสีย บัญชีรายการสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลกระทบ การแปลผล

และรายงาน โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต 

  History of life cycle assessment ( LCA) , Principles of LCA, goal and scope 

definition, Functional unit, mass and energy balance, pollutant emission estimation, life cycle 

inventory, life cycle impact assessment, Interpretation and Reporting, introduction to LCA 

software program 
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 (4) 302473 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน   3(3-0-6) 

    Energy Storage Technologies 

  บทน าเกี่ยวกับระบบสะสมพลังงาน หลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน 

ไฟฟ้า และพลังงานศักย์ เทคโนโลยีของระบบสะสมพลังงานในแบตเตอรี่ คาปาซิเตอร์ การอัดอากาศ ระบบสูบ

น้ ากลับ และล้อตุนกาลัง การกักเก็บไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสาหรับเซลล์เชื้อเพลิง การประยุกต์ใช้งานในระบบ

พลังงาน 

  Introduction to energy storage; principles of storing thermal, electrical, and 

potencial energies; energy storage technologies; batteries, capacitors, compressed air energy 

storage, pumped hydro and flywheel; hydrogen storage used as a fuel for fuel cells; 

applications to energy systems 

 

(5) 302474 หม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

    Industrial Boiler 

  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม ประเภทหม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม 

โครงสร้างและส่วนประกอบหม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อน้ า

ระดับอุตสาหกรรม น้ าที่ใช้ส าหรับหม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การตรวจสอบหม้อน้ า

ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ASME รวมถึงการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของหม้อ

น้ าระดับอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อระดับอุตสาหกรรม 

  Basic knowledge of Industrial boiler, Industrial boiler type, Industrial boiler 

structure and safety equipment, Industrial boiler control, water for Industrial boiler, fuel and 

combustion in Industrial boiler, ASME Industrial boiler verified, Safety and efficiency Industrial 

boiler, laws of Industrial boiler 

 

2.3  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือก  

ทางวิศวกรรม จ านวน 5 รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) 302471 พลังงานน้ า      3(3-0-6) 

     Hydro Energy  

(2) 302431 การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร   3(3-0-6) 

      Indoor Air Quality Control 

(3) 302472 การประเมินวัฏจักรชีวิต     3(3-0-6) 

    Life Cycle Assessment 

(4) 302473 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน    3(3-0-6) 

    Energy Storage Technologies 

(5) 302474 หม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

    Industrial Boiler 

 

4. มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 5 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   ตั้งแต่ภาค

การศึกษา ต้นปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) 302471 พลังงานน้ า      3(3-0-6) 

     Hydro Energy  

(2) 302431 การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร    3(3-0-6) 

      Indoor Air Quality Control 

(3) 302472 การประเมินวัฏจักรชีวิต     3(3-0-6) 

    Life Cycle Assessment 

(4) 302473 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน    3(3-0-6) 

    Energy Storage Technologies 

(5) 302474 หม้อน้ าระดับอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

    Industrial Boiler 
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ระเบียบวาระที่ 5.13 การขอความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกวิศวกรรม  

3 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ อ งกล ฉบับปี  พ .ศ .2560 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเลือกวิศวกรรม จ านวน 

3 รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่ม

ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตร์ของไหล 

(1) 302528  ท่อความร้อนส าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 

    Heat Pipes for Renewable Energy Applications  

  2. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(1) 302543 การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับพลังงานทดแทน  3(3-0-6)

      Life Cycle Assessment for Renewable Energy 

(2) 302549 ระบบปรับอากาศแบบยั่งยืน    3(3-0-6) 

   Sustainable Air-conditioning System    

 

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้มี

มติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  2.1  เหตุผลในการปรับปรุง 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล

ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยเพิ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  จ านวน 3 รายวิชา 
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  2.2  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

1) เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตร์ของไหล 

                                 (1) 302528  ท่อความร้อนส าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียน    

3(3-0-6) 

     Heat Pipes for Renewable Energy Applications  

บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่อความร้อนและแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่น ามาใช้ใหม่ได้ ทฤษฎี

พ้ืนฐานของท่อความร้อน กรรมวิธีการผลิตและการทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน การออกแบบเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบแสงอาทิตย์ ระบบสะสมพลังงาน 

การน าความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ใหม่ และยานยนต์ไฟฟ้า  

Introduction to heat pipe technology and renewable energy resources; Basic 

theories of heat pipe; fabrication and performance test; heat pipe heat exchanger design; an 

application of heat pipe in solar system, energy storage, waste heat recovery, electric vehicle 

   

2) เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(1) 302543 การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับพลังงานทดแทน  

3 (3-0-6)       

Life Cycle Assessment for Renewable Energy 

ประวัติของการประเมินวัฏจักรชีวิตและประวัติในประเทศไทย การประเมินวัฏจักรชีวิตและ

ISO 14000 หลักการของการประเมิน บัญชีรายการสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลกระทบ การแปลผลและรายงาน

โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต กรณีศึกษาไบโอดีเซล การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

ฟุตพริ้นท์เชิงนิเวศ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์  

History of life cycle assessment (LCA)  and LCA in Thailand , LCA and ISO 

14000, Principles of LCA, life cycle inventory, life cycle impact assessment, Interpretation and 

Reporting, LCA software programs, LCA application, case study:  biodiesel, LCA and carbon 

footprint, ecological footprint and water footprint 

(2) 302549  ระบบปรับอากาศแบบย่ังยืน  3(3-0-6) 

       Sustainable Air-conditioning System    

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบ 

ปรับอากาศ แผนภูมิไซโครเมตริก; การระบายความร้อนแบบพาสซีฟ กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การระบายความร้อนและลดพลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบท าความเย็นแบบระเหย ระบบวงล้อ  

ดูดความชื้น ปั๊มความร้อน ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา 



129 
 

 
 

Introduction to air- conditioning system; energy efficiency in air- conditioning 

system; psychrometric chart; passive cooling; strategies to improve thermal performance and 

reduce energy, evaporative system, desiccant wheel system, heat pump, solar air condition 

system; case study 

 

3.3  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้

ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือกวิศวกรรม 

จ านวน 3 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ.2560 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตร์ของไหล 

(1) 302528  ท่อความร้อนส าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 

    Heat Pipes for Renewable Energy Applications  

  2. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(1) 302543 การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับพลังงานทดแทน  3(3-0-6)

      Life Cycle Assessment for Renewable Energy 

(2) 302549  ระบบปรับอากาศแบบยั่งยืน    3(3-0-6) 

    Sustainable Air-conditioning System    

 

4. มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือกวิศวกรรม จ านวน 3 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิศวกรรมอุณหภาพและกลศาสตร์ของไหล 

(1) 302528  ท่อความร้อนส าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 

    Heat Pipes for Renewable Energy Applications  
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  2. เพิ่มรายวิชาใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(1) 302543 การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับพลังงานทดแทน  3(3-0-6)

      Life Cycle Assessment for Renewable Energy 

(2) 302549  ระบบปรับอากาศแบบยั่งยืน    3(3-0-6) 

    Sustainable Air-conditioning System    

 

ระเบียบวาระที่  5.14      การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  

ชื่อรายวิชา และค าอธบิายรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส ์

และดิจิทลัซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2563 ของคณะ 

โลจิสติกส์ และดิจิทัลซพัพลายเชน 
 

1. สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  

ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพ่ือให้

สามารถบริหารจัดการได้เองภายในคณะ ดังนี้ 

1. จากเดิม รายวิชา 213130 หลักการตลาด    3(3-0-6) 
    Principles of Marketing  

เป็น  รายวิชา 912112 หลักการตลาดส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

  Principles of Marketing for Logistics 

2. จากเดิม รายวิชา 213201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Digital Business Management 

     เป็น  รายวิชา 912114 การจัดการธุรกิจดิจิทัลส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

  Digital Business Management for Logistics  

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  

ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว    
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2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
2.1  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  เนื่องจากรหัสวิชาของวิชาเฉพาะด้านใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นรหัสวิชาของคณะอ่ืน  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเรียบร้อย จึงขอ

แก้ไขรหัสวิชาและค าอธิบารายวิชา วิชาเฉพาะด้าน  

2.2  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

 

เดิม ใหม่ เหตุผล 

1. 213130 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 3(3-0-6) 

ค าอธิบายรายวิชา (ไทย) 

แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทาง

การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ

ข้อมูลทางการตลาด และการวิเคราะห์ตลาด 

พฤติกรรมผู้บริโภค การก าหนดตลาดเปา้หมาย 

การแบ่งส่วนตลาด การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์

ทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดและการตลาดเพือ่สังคม 

ค าอธิบายรายวิชา (Eng) 

Basic concepts, functions and roles 

of marketing, marketing environment, 

marketing information, market analysis, 

consumer behavior, market 

segmentation, targeting and positioning 

strategies; marketing mix and CSR. 

1. 912112 หลักการตลาดส าหรับโลจิสติกส์  
Principles of Marketing for Logistics 3(3-0-6) 

ค าอธิบายรายวิชา (ไทย) 

แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทางการตลาด 

ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจทิัล การวิเคราะห์

สถานการณ์ตลาด การก าหนดกลยุทธ์การตลาด การ

วางแผนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหนา่ย

การกระจายสินคา้ การก าหนดราคา และนโยบาย การ

ส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ รวมไปถึง

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการตลาด 

ค าอธิบายรายวิชา (Eng) 

Basic concepts of functions and roles of 

marketing; introduction to digital marketing, 

analysis of market; strategic planning, trading 

plan, product selling and distribution channels, 

pricing and policy, international marketing and 

promotion including trends of technology 

usage in marketing. 

เพื่อให้รายวิชา

เฉพาะด้าน

สามารถบริหาร

จัดการได้เอง

ภายในคณะ 
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เดิม ใหม่ เหตุผล 

2. 213201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล  
Digital Business Management 3(2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา (ไทย) 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจดิจิทัล ความหมาย 

ความส าคัญของธุรกิจดิจิทัล สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่

ส่งผลกระทบต่อการวางแผนของผู้ประกอบการธุรกิจ

ดิจิทัลการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าในยุคดิจิทัล การ

วางรากฐานข้อมูลเนื้อหาของร้านค้า การหาแรง

บันดาลใจในการเลือกสินค้า การเตรียมสินค้าและ

ลักษณะสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมจากแหล่งสินค้า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีตรงใจลูกค้า การ

เตรียมการและการเปิดร้านส าหรับธุรกิจดิจิทัล การ

บริหารต้นทุน การวิเคราะห์ปัญหาและสร้างแนว

ทางแก้ไขทางธุรกิจ การเขียนโมเดลธุรกิจดิจิทัล การใช้

เครื่องมือต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารและการส่งมอบ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบายรายวิชา (Eng) 

Principles of digital business, definition and 

importance of digital business management, 

business environment affecting the planning of 

the digital business, creating website in digital 

business, laying foundation of content; Finding 

inspiration in choosing the product; Preparing 

products or services from its domestic and 

foreign for customer need; preparations for 

opening the digital business, cost and revenue 

management, analyzing problem and creating 

solving procedures in business, digital business 

2. 912114 การจัดการธุรกิจดิจิทัลส าหรับ 
โลจิสติกส์ 
Digital Business Management for 
Logistics 3(2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา (ไทย) 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

กับโลจิสติกส์ ความหมาย ความส าคัญของ

ธุรกิจดิจิทัล กระบวนการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใน

ธุรกิจดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการ

ออกแบบระบบงานธุรกิจเพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาระบบงาน กลยุทธ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การออกแบบ

ระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กร การน าระบบงานไปใช้

ในธุรกิจดิจิทัล 

ค าอธิบายรายวิชา (Eng) 

   Principles of digital business 

related to logistics, definition and 

importance of digital business 

management, digital business 

management process, design and 

develop information systems for 

digital business, techniques in 

analyzing and designing business 

system for system development, 

strategy and information technology 

for business, computer system design, 
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เดิม ใหม่ เหตุผล 

model writing, and how to use communication 

tools and delivering effectively. 

 infrastructure design, application of 

the system for digital business. 

 

3.3  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2563 ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. จากเดิม รายวิชา 213130 หลักการตลาด    3(3-0-6) 
Principles of Marketing  

     เป็น รายวิชา 912112 หลักการตลาดส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing for Logistics 

2. จากเดิม รายวิชา 213201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
Digital Business Management 

     เป็น รายวิชา 912114 การจัดการธุรกิจดิจิทัลส าหรับโลจิสติกส์  

3(2-2-5) 

 Digital Business Management for Logistics  

 

4. มตทิี่ประชุม   
  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2563 ของคณะ 

โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
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1. จากเดิม รายวิชา 213130 หลักการตลาด    3(3-0-6) 
Principles of Marketing  

     เป็น  รายวิชา 912112 หลักการตลาดส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 Principles of Marketing for Logistics 

2. จากเดิม รายวิชา 213201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 
Digital Business Management 

     เป็น  รายวิชา 912114 การจัดการธุรกิจดิจิทัลส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 Digital Business Management for Logistics  

 

ระเบียบวาระที่ 5.15     การขอความเห็นชอบการปรับรายวิชาบังคับด้านภาษา    

จ านวน 1 รายวิชา  ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี  พ.ศ.2561 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์

และการสือ่สาร 
 

1. สรุปเรื่อง 
   ด้วย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอความเห็นขอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรเล็กน้อยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยขอปรับรายวิชาบังคับด้านภาษา 

จ านวน 1 รายวิชา จากเดิม  205371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)   เป็น  205361   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6)  

ปรับตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์  

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป   

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564  

ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

 

2. ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  2.1  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าควรต้องปรับปรุง รายวิชา 

ด้านภาษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์โดยเปลี่ยนชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562   
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2.2 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

เดิม เปลี่ยนแปลง เหตุผล 
205371  อังกฤษธุรกิจ    3 (2-2-5) 
            Business English 
            การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ค าศัพท์เชิงธุรกิจ การสรุปความ การ
เขียนบันทึกข้อความ จดหมายเชิง-อธิบาย
กราฟ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อส่วนตัว 
กระบวนการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
             Reading and writing business 
cocument; business vocabulary; 
summarizing documents; writing 
memos; correspondence; describing 
graphs and charts; application letters 
and resume; job application process 
and interview. 

205361  ภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (3-0-6) 
            English for Business 
             การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ค าศัพท์เชิงธุรกิจ การสรุปความ การเขียน
บันทึกข้อความจดหมาเชิงธุรกิจ การอธิบาย
กราฟ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อส่วนตัว 
กระบวนการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
             English for business purposes; 
business vocabulary; summarizing 
documents; writing memos; 
correspondence; describing graphs and 
charts; application letters and resume; 
job application process and interview 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ค าอธิบายรา
วิชา ตาม
หลักสูตร
ศิลปะศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

 

3.3  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้

ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการปรับรายวิชาบังคับด้านภาษา จ านวน 

1 รายวิชา  จากเดิม  205371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)   เป็น  205361   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 

ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 



136 
 

 
 

4. มตทิี่ประชุม  
  เห็นชอบการปรับรายวิชาบังคับด้านภาษา จ านวน 1 รายวิชา  จากเดิม  205371 ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 3(2-2-5)   เป็น  205361   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6)  ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 

พ.ศ.2561 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16     การขอความเห็นชอบการเพิ่มจ านวนการรับนิสิต 

มากกว่าแผนการรับในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

จ านวน 3 หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร ์ 
 

1. สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง 

ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร  

 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ

ประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

  ซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 อนุมัติเป็นหลักการ โดยให้คณะศึกษาศาสตร์ชี้แจงเหตุผลการ

รับนิสิตเกินจากแผนการรับในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง เมื่ อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และขอให้ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแผนการรับ นิสิตตามจ านวนที่ 

คณะศึกษาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2563 กลับไปยังส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 

   ในการนี้ เพ่ือให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) ของ  

คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับ

นิสิตมากกว่าแผนการรับนิสิตในหลักสูตร ดังนี้  
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ล าดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 
ที่คุรุสภา
รับรอง 

จ านวนนิสิต/นักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
แผน 

การรับ 
จ านวน 
ที่รับรอง 

จ านวน 
ที่ขอเพิ่ม 

รวมทั้งสิ้น 

1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาษาไทย 2560-2564 2560 30 30 1 31 
2561 60 60 6 66 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คอมพิวเตอร์ 2560-2564 2561 30 30 11 41 

3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ฟิสิกส์ 2560-2564 2561 30 30 9 39 

4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

เคมี 2560-2564 2561 30 30 3 33 

5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชีววิทยา 2560-2564 2561 30 30 7 37 

6 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557  

พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกาย 

2557-2561 2561 30 30 15 45 

 

 2. ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  1. เหตุผลในการขอเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  

   1) ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตขอย้ายสาขาวิชาจากเดิม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

การสื่อสารการศึกษา มาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย เนื่องจากนิสิตพบว่า ตนเองมีความถนัดในสาขาวิชา

ภาษาไทย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และคณะศึกษาศาสตร์ มี

คณาจารย์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การดูแลนิสิต การพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่างๆ  

อีกท้ังยังมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย สามารถรองรับนิสิตที่เพ่ิมข้ึนได้ 

   2) ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ได้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 

(5 ปี) โดยจ าแนกตามจังหวัด สาขาวิชา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/วิทยาลัยหรือสถานศึกษา/และสถาบัน

ฝ่ายผลิต ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้เข้าศึกษาณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 

131 ราย ซึ่งเกินจากแผนการรับที่ตั้งไว้แล้ว เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันผลิต

ครูในโครงการฯ และมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตร

และกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทาง
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วิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูใน

ภูมิล าเนาของตนเอง ซึ่งจะยังประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป 

   3) และในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์เกินจากแผนการ

รับนั้น เนื่องจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู อีกทั้ง

เป็นสาขาวิชาที่มีอัตราการมีงานท าสูง ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอน การดูแลนิสิต การพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีวัสดุอุปกรณ์  

สื่อนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย สามารถรองรับนิสิตที่เพ่ิมข้ึนได้ 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

ได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตมากกว่า

แผนการรับนิสิตในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

   

ล าดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 
ที่คุรุสภา
รับรอง 

จ านวนนิสิต/นักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
แผน 

การรับ 
จ านวน 
ที่รับรอง 

จ านวน 
ที่ขอเพิ่ม 

รวมทั้งสิ้น 

1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาษาไทย 2560-2564 2560 30 30 1 31 
2561 60 60 6 66 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คอมพิวเตอร์ 2560-2564 2561 30 30 11 41 

3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ฟิสิกส์ 2560-2564 2561 30 30 9 39 

4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

เคมี 2560-2564 2561 30 30 3 33 

5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชีววิทยา 2560-2564 2561 30 30 7 37 

6 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557  

พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกาย 

2557-2561 2561 30 30 15 45 
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4. มติที่ประชุม  
  เห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตมากกว่าแผนการรับนิสิตในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 

ของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 
 

 ล าดั
บที่ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 
ที่คุรุสภา
รับรอง 

จ านวนนิสิต/นักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
แผน 

การรับ 
จ านวน 
ที่รับรอง 

จ านวน 
ที่ขอเพิ่ม 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ภาษาไทย 2560-2564 2560 30 30 1 31 
2561 60 60 6 66 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คอมพิวเตอร์ 2560-2564 2561 30 30 11 41 

3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

ฟิสิกส์ 2560-2564 2561 30 30 9 39 

4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

เคมี 2560-2564 2561 30 30 3 33 

5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชีววิทยา 2560-2564 2561 30 30 7 37 

6 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557  

พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกาย 

2557-2561 2561 30 30 15 45 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17     การขอความเห็นชอบการเพิ่มจ านวนการรับนิสิตมากกว่า

แผนการรับในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2565  

   ของคณะศึกษาศาสตร ์
 

1. สรุปเรื่อง 
   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยื่นต่อ

คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ซึ่งมติที่ประชุม
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คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่  

25 กุมภาพันธ์  2564 ขอให้คณะศึกษาศาสตร์จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

แผนการรับนิสิตตามจ านวนที่คณะศึกษาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลง แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนรายวิชาชีพ

ครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2565 จากเดิม จ านวน 10 คนต่อปีการศึกษา เป็น จ านวน 15 คน

ต่อปีการศึกษา กลับไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

  ในการนี้ เพ่ือให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของ  

คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบในการเพ่ิมจ านวนการ

รับนิสิตมากกว่าแผนการรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนรายวิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 

2565 จากเดิม จ านวน 10 คน ต่อปีการศึกษา เป็น จ านวน 15 คนต่อปีการศึกษา 

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  1. เหตุผลในการขอเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  

   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด าเนินการเปิด

แผนการเรียน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนรายวิชาชีพครู) โดยมีความตั้งใจที่จะมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของสังคม 

อีกทั้งเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพตนได้อย่างยั่งยืน  

ทางหลักสูตรได้ค านวณก าลังการผลิตเบื้องต้นโดยค านึงถึงภาระการสอนและสัดส่วนในการเป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ขณะที่พัฒนาหลักสูตร (ปีการศึกษา 2561) พบว่า จ านวนการรับ

อยู่ที่ 10 คน เป็นจ านวนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นตัวตั้ง 

   ในปีการศึกา 2563 หลังจากที่หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและ

มาตรฐานบัณฑิตเพ่ือการรับรองปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จากคุรุสภา จึงได้เปิดรับสมัครบุคคล  

ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ผลการตอบรับ พบว่า มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรกรศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้ เรียนรายวิชาชีพครู) เป็นจ านวนมาก และผู้สมัครมี

คุณสมบัติที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต จ านวน 15 คน และเพ่ือเป็นการ

พร้อมรับกับจ านวนนิสิตที่เกินจากแผนการรับที่ตั้งไว้ หลักสูตรจึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 3 คน 

เป็น 4 คน และเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก 6 คน เป็น 15 คน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ดูแล และพัฒนาศักยภาพของนิสิต ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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มีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาผู้สนใจที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

   มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้

ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
    ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตมากกว่า

แผนการรับนิสิตในหลักูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนรายวิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2565 จากเดิม จ านวน 

10 คน ต่อปีการศึกษา เป็น จ านวน 15 คนต่อปีการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 

4. มติที่ประชุม  
  เห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตมากกว่าแผนการรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (ส าหรับผู้เรียนราย

วิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2565 จากเดิม จ านวน 10 คน ต่อปีการศึกษา เป็น 

จ านวน 15 คนต่อปีการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.18     การพิจารณาแนวทางการเผยแพร่รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยบนเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(กองกลาง)  
 
   น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5.19     การขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในแผนการ

ศึกษา แบบ 1.1 : ปริญญาโทต่อปริญญาเอก ในมตสิภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) 

เมื่อวันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2564 (คณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม) 
 

1.  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564)  เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระที่  4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ  ซึ่งที่ประชุมมี

มติเห็นชอบหลักสูตรฯ โดยให้ปรับแก้ไขจ านวนนิสิตที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาในแผนการรับนิสิต แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 : ปริญญาโท ต่อปริญญาเอก นั้น 

  เพ่ือให้จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับแผนการรับนิสิต  ในการนี้  

 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในแผนการศึกษาแบบ 1.1 : ปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอก ในมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

  2.5.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1: ปริญญาโทต่อปริญญาเอก  

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

2.  ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 มาตรา 14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้ตรวจสอบมา

เรียบร้อยแล้ว 
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3.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในแผน  

การศึกษา แบบ 1.1 : ปริญญาโทต่อปริญญาเอก ในมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระท่ี 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะเกษตรศาสตร์  

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

4.  มตทิี่ประชุม 
   อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนิสิตในแผนการศึกษา แบบ 1.1 : ปริญญาโทต่อปริญญา

เอก ในมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 281 (2/2564) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบ

วาระท่ี 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จากเดิม 

2.5.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1: ปริญญาโทต่อปริญญาเอก  

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แก้ไขเป็น 

   2.5.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1: ปริญญาโทต่อปริญญาเอก  

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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- ไม่มี - 
 
 
      

ระเบียบวาระที่ 7.1    การรับทราบรายงานรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1) (กองคลัง) 
 
  น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 7.2     การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบรายรับ-รายจ่าย  
     และงบดุลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
     (กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล)  
       

น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 7.3        การรับทราบรายงานการลงโทษไล่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
     โดยใช้เงินรายได้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ออกจากราชการ 
     กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการ (กองกฎหมาย)  (วาระลบั) 

 

  ถอนเรื่องออก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับต้องใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและ

ให้บริการในราชอาณาจักรและมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามข้อ 21 ของประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6        เรื่องเสนอเพื่อทกัท้วง 
 

ระเบียบวาระที่ 7        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 8.1  การเผยแพร่รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
     บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

ได้เสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

วันนี้เราได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและได้มีการบันทึกข้ออภิปราย รวมทั้งหลักการ

และเหตุผลของข้เสนอของแต่ละท่าน ในหลายครั้งที่ได้มีการบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้เห็นข้ออภิปรายเหล่านี้ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 

เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการน ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแขวนขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งแม้ว่าฝ่ายเลขานุการจะได้ประชาสัมพันธ์โดยการสรุปมติย่อและประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย แต่ก็เป็นมติย่อแบบแห้งๆ ปราศจากข้ออภิปรายและหรือเหตุผลที่สนับสนุน ในสิ่งที่สภา

มหาวิทยาลัยได้มีมติออกไป ดังนั้น จึงขอให้รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านการรับรองจากที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ให้น าขึ้นแขวนไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

เนื่องจากภาพลักษณ์และการสื่อสารระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันนี้

ถดถอยลงมาก ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรขาดการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของสภา

มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่แล้ว ดิฉัน ได้กล่าวอภิปรายไว้โดย

ละเอียดแล้ว และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่แล้วก็ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแขวนรายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฉบับเต็มขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสะท้อนภาพการท างานที่เป็นธรรมภิบาล

และหน่วยงานต่างๆ สามารถน าผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปใช้ประกอบการด าเนินงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร   บุณยรัตพันธุ์  กรรมการเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

  ก าลังทยอยขึ้นและตรวจสอบอย่างละเอียด ว่าไม่มีการพาดพิงหรือมีข้อความที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ 

ซึ่งขณะนี้กจ็ะน าข้ึนทั้งหมดให้เลย  

 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ  
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3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์   

ที่จริงแล้ว รายงานการประชุมได้ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

แล้ว และเม่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะสามารถ

น าขึ้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลย เพราะประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้

รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของสภามหาวิทยาลัยได้โดยทั่วกัน และไม่มีความจ าเป็นต้องล่าช้าแต่

อย่างใด 

 

4.  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ขอบคุณที่ประชุมตั้งแต่ 09.00 - 15.40 น. ตั้งแต่ประชุมมาไม่เคยนานขนาดนี้  เพราะเรา

ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มุ่งมั่น ทุกอย่างเพ่ือความเป็น

มหาวิทยาลัยนเรศวร ความรับผิดชอบที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันและก้าวเดินไปอย่างสง่างาม 

ขอขอบคุณทุกท่าน  ปิดการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 8.2 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 284 (5/2564) ในวันอาทิตย์ที่ 

30 พฤษภาคม  2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ปิดประชุม    เวลา 15.40 น. 
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